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ส.ส.รัฐบาลหามโดดรม

กลางมิถุนาเริ่มถอดแมสก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดแพรคลุมปาย “เจดียอัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธี

สมโภช “พิพิธภัณฑอัฐบริขารหลวงปูขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ํากลองเพล อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

‘บ๊ิกตู’ช้ี214ขอทําไดย่ิงกวานายกฯ/ศท.แตก!ตะเพิดวิชญ
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ไทยโพสต • นายกฯ กําชับพรรครวม

รัฐบาลเอาใจใสองคประชุมสภา ชวยเข็น

รางกฎหมายรัฐบาล “สาธิต” นําทีมย� นราง 

กม.ลูก 2 ฉบับตอ “ชวน” ดาน “สมชัย” 

คาด ส.ส.ปารตี้ลิสตตองได 3.2 แสนคะแนน

ตอคน ที่ประชุมรวมรัฐสภาจอถก 9-10 

มิ.ย. วิป 3 ฝายเห็นชอบเล� อน 2 กม.ลูก

ขึ้นมากอน “กาญจนรัตน” ไมชัวร ส.ว.รวม

ลงช� อรองศาล รธน. “สุทิน” ฟนธงกฎหมาย

ลูกไมจําเปนใชเสียง ส.ว.หนุนก็คว่ํายาก 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 24 พฤษภาคม  

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให

สัมภาษณหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ถึงกรณีที่สภาผูแทนราษฎรจะเริ่ม

ประชุมตั้งแตวันที่ 25 พ.ค.นี้เปนตนไป ซึ่ง

มีวาระการพิจารณารางกฎหมายหลายฉบับ

วา กอนหนานี้ตนไดเคยรายงานใหที่ประชุม 

ครม.ทราบถึงรางกฎหมายที่จะตองเขาใน

ที่ประชุมสภา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดกําชับ

ใหทุกคนเอาใจใส และหากมีการตั้งกระทู

ถาม ก็ใหรัฐมนตรีไปตอบ ขณะเดียวกัน ถา

มีการพิจารณารางกฎหมายของรัฐบาล ก็ขอ                                                     

ใหชวยกันดู ทั้งในชั้นการพิจารณาในที่ประ                                                      

ชุมสภาและการพิจารณาในชั้นคณะกรรมา 

ธิการวิสามัญ

เม� อถามวา มีรางกฎหมายฉบับใด

กรุงเทพฯ • “กกต.” ย้ําประกาศผลเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม.-นายกเมืองพัทยาภายใน 30 วัน 

หากไมพบทุจริต-รองเรียน “ชัชชาติ” ฟตตอ

เน� องแมเปนวันคลายวันเกิด  สํารวจอุโมงค

รัชดาฯ-ราชพฤกษ เล็งนํา 14 โครงการ

กอสรางมารื้อดู “ประยุทธ” ชี้นโยบายกวา 

200 ขอทําไดจริงอํานาจย่ิงกวานายกฯ “วัน” 

โผลดันกน “อา” เหมาะเกาอี้ประธานสภา 

กทม. รัฐมนตรีดาหนายันเสียงรัฐบาล-บิ๊ก

ตูยังไปตอได ชี้ ไมใชแลนดสไลด เพราะ

เลือกตั้งทองถิ่นเลือกตัวคนไมใชระดับชาติ 

“เศรษฐกิจไทย” แตกเละ “ธรรมนัส” จอขึ้น

หัวหนาพรรคตัวจริง

เม� อวันอังคารที่ 24 พ.ค. สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดชี้แจง

แนวทางการพิจารณาประกาศผลการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น

ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมือง

พัทยา ที่ไดมีการเลือกตั้งไปเม� อวันที่ 22 

พ.ค.วา เม� อ กกต.ไดตรวจสอบเบื้องตนแลว 

มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ก็จะประกาศผล

การเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแตวันเลือก

ตั้ง แตในกรณีมีเหตุอันควรเช� อไดวาการ

เลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

ไมวาจะมีผูรองเรียนกลาวโทษหรือไม กกต.

จะสืบสวนหรือไตสวนใหแลวเสร็จ และประ 

กาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดใหเลือกตั้งใหม 

หรือดําเนินการอ� นท่ีจําเปน แลวแตกรณีโดย                   

เร็วภายใน 60 วันนับแตวันเลือกตั้ง  ทั้งนี้ 

การประกาศผลการเลือกต้ังดังกลาวไมเปน 

การตัดหนาที่และอํานาจของ กกต.ที่จะดํา 

เนินการสืบสวน ไตสวน หรือวินิจฉัย เม� อมี

เหตุอันควรสงสัยวาการเลือกตั้งมิไดเปนไป

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

ด้านความเคล่ือนไหวของนายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ วาที่ผูวาราชการ กทม. 

ไทยโพสต • โควิดทรงตัว ติดเชื้อรายใหม 

4,144 ราย เสียชีวิต 36 คน “ปลัด สธ.” ชี้โค

วิดดีข้ึนเร็วกวาท่ีคาด กลางเดือน มิ.ย.เตรียม

ผอนคลายมาตรการใสหนากาก เวน 3 กลุม 

“เสี่ยง 608-สถานที่ปด-รวมตัวเยอะ” แนะ

สวมหนากากตอ “รมช.สธ.” ขออยาต� นตระ                                                         

หนกฝดาษลิง  เล็งประสานคลินิกโรคผิวหนัง

ชวยเฝาติดตาม

เม� อวันที่ 24 พ.ค. ศูนยบริหารสถาน                                                        

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือราย

ใหม 4,144 ราย ติดเชื้อในประเทศ 4,136 

ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

4,130 ราย คนหาเชิงรุกในชุมชน 6 ราย 

เรือนจํา 7 ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 

1 ราย หายปวยเพิ่ม 7,235 ราย อยูระหวาง

รักษา 47,879 ราย อาการหนัก 1,034 ราย 

ใสเคร� องชวยหายใจ 521 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 

36 ราย เปนชาย 22 ราย หญิง 14 ราย 

อายุ 60 ปขึ้นไป 24 ราย มีโรคเรื้อรัง 12 

ราย ยอดผูติดเชื้อสะสม 4,419,737 ราย 

ยอดหายปวยสะสม 4,342,047 ราย ยอด

เสียชีวิตสะสม 29,811 ราย 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก

ท่ีสุด ไดแก กทม. 1,816 ราย, บุรีรัมย 152 

ราย, สุรินทร 124 ราย, ขอนแกน 92 ราย,                                                            

นนทบุรี 89 ราย, สมุทรปราการ 86 ราย,                                                            

รอยเอ็ด 85 ราย, ชลบุรี 82 ราย, อุบล 

ราชธานี 80 ราย และนครพนม 72 ราย

ท่ีโรงแรมไดมอนด พลาซา จ.สุราษฎร 

ธานี นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (ปลัด สธ.) เปนประธานการ

ประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สวนกลางและสวนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้ง

ที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2565 ติดตาม

ความคืบหนาการดําเนินงานสําคัญ รวมทั้ง

การเตรียมการของพื้นที่

อยารังแก ‘ชัชชาติ’

ทําเนียบฯ • ครม.ยังไมเคาะ “เราเที่ยวดวย

กัน” เฟส 4 นายกฯ สั่งดูงบประมาณกอน 

“สุพัฒนพงษ” จอนัดคลัง-ธปท.-สภาพัฒน 

ถกมาตรการลดคาครองชีพชุดใหม จับตา

ราคาดีเซลยังสูง “พลังงาน” รับพุงตอเน� อง

ทั้งป ลุนสัปดาหหนาปรับขึ้นลิตรละ 1 บาท 

เรงสรางความเขาใจประชาชน 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 24 พฤษ 

ภาคม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลาวภายหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความ

คืบหนาการขยายโครงการเราเท่ียวดวยกัน                                                 

เฟส 4 อีก 1.5 ลานสิทธิวา กระทรวงการ

คลังและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) กําลังพิจารณาอยู ซึ่งเรา

ตองดูเร� องงบประมาณที่เหลืออยู ที่มีความ

จํากัดมากเต็มที งบกลางก็เหลือนอย ซึ่งได

เตรียมเก็บไวเยียวยาในชวงฤดูฝน ที่อาจจะ

มีน้ําหลาก ตองเตรียมการดูแลเร� องความ

เสียหาย  

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปดเผย                                                        

วา 10 มาตรการชวยคาครองชีพดานพลัง                                                       

งาน ซึ่งเปนมาตรการระยะสั้นและจะครบ

ในเดือน ก.ค.65 

ปทุมธานี • คนบันเทิง-แฟนคลับรวม

พิธีฌาปนกิจ “แตงโม” กอนเก็บอัฐิคูบิดา  

ดาน “แมภนิดา” พูดเปนนัย วิงวอนคนรัก

กันตองรีบใหอภัย จะดีกับตัวเอง ไมเชนนั้น

ไมมีใครชวยทานได

เม� อวันที่ 24 พฤษภาคม ผูส� อขาว                                                           

รายงานบรรยากาศท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุม 

ธานี วานางภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดา

ของ น.ส.ภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ หรือ

แตงโม พรอมดวยญาติ เดินทางไปรับศพ

แตงโมไปประกอบพิธีทางศาสนาที่คริสต

จักรเมธอดิสท คลอง 4 จ.ปทุมธานี ซึ่ง

นางภนิดาไดนําชุดราตรีสีขาวพรอมมงกุฎ 

มาเพื่อสวมใส่ให้กับแตงโมเป็นชุดสุดท้าย

กอนที่จะบรรจุรางของแตงโมลงหีบศพเพ� อ

เคล� อนไปยังคริสตจักรเมธอดิสทรังสิต 

สําหรับบรรยากาศท่ีคริสตจักร มีญาติ 

เพ� อนสนิท และแฟนคลับจํานวนมากเดิน

ทางมารวมพิธีแบบคริสเตียน มีการรองเพลง

รวมกันระหวางญาติพี่นองและเพ� อนสนิท

ของนองแตงโม โดยมีปุ อัญชลี จงคดีกิจ 

และแพรว คณิตกุล เนตรบุตร รวมรอง

ดวย จากนั้นนางภนิดาไดกลาวคําไวอาลัย 

และรับฟงการเทศนาของพระเจา

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  แรม  10  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15 อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9324

อิสรภาพแหงความคิด

อาลัยสงแตงโม

อัฐิใสโกศคูพอ

แมสอนอภัยกัน

ลุนสัปดาหหนา

ดีเซลขึ้น1บาท

เรงแจงปชช.
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วาดวย...ชัยชนะ

การเลือกตั้งผูวาฯ กทม.

‘ธอส.’ โว

ปลอยสินเช� อทุบสถิติ

กังขานโยบายชัชชาติ
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

มม์ม์ม์...ต้องเรียกว่าทั้ง แลนด์ ทั้ง สไลด์ เอาเลยที

เดียวเจียว สำ�หรับก�รเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม.เที่ยวนี้ คือ

ป�เข้�ไปถึงระดับ 1 ล้�น 3 แสนเสียง สำ�หรับผู้ชนะ 

ทิ้งห่�งอันดับ 2 อันดับ 3 และอันดับถัดๆ ไปชนิดแทบไม่เห็นฝุ่น 

เห็นห�ง หรือแม้กระทั่ง กลิ่นตดจางๆ ยังแทบไม่หลงเหลือให้สูด 

ให้ดม ให้มีโอก�สได้รับรู้ต่อประส�ทสัมผัสเอ�เลยแม้แต่น้อย...

แต่ก็นั่นแหละ...ก�ร แลนด์สไลด ์ของท่�นว่�ที่ผู้ว่�ฯ กทม.

คนใหม่ คุณน้� ชัชชาติ ผู้กล้ามใหญ่ที่สุดในปฐพ ีนั้น จะเอ�ม�

ปะปน เอ�ม�ใช้เป็นม�ตรฐ�นในก�รค�ดคำ�นวณ ถึงก�ร แลนด์

สไลด์ ของพรรคก�รเมืองฝ่�ยตรงข้�มรัฐบ�ล อย่�งพรรค เผา

ไทย ในก�รเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้�ที่ใกล้จะม�ถึง...คงไม่น่�จะ

ได้!!! หรืออ�จถือเป็นก�ร ด่วนสรุป จนเกินไป เพร�ะคว�มเป็น

คุณน้� ชัชชาติ กับคว�มเป็นพรรค เผาไทย นั้น มันออกจะมี

ระยะห่�ง-ระยะเคียงม�ตั้งแต่แรก ไม่ว�่จะโดยจุดมุ่งหม�ย จุด

ประสงค์ ของตัวคุณน้� ชัชชาต ิเอง หรือของพรรค เผาไทย ก็

แล้วแต่...

คือนอกเหนือไปจ�กก�รเคยได้รับเสนอชื่อให้เป็นว่�ที่

น�ยกรัฐมนตรีของพรรค เผาไทย ม�ก่อนหน้�นั้น คุณน้� ชัช

ชาติ ท่�นคงมีอะไรดีๆ ของท่�นอยู่อีกเยอะ ไม่ว่�ในแง่ของ

คว�ม กล้ามใหญ่ ก�รแสดงออกถึงคว�มมุ่งมั่น ตั้งอกตั้งใจ ที่

จะก้�วเดินม�สู่เส้นท�งก�รเมืองส�ยนี้ แบบไม่คิดจะเปลี่ยน

ใจไปเป็นอื่น ไปจนถึงก�รขยันทำ�ก�รบ้�น ชนิดถึงกับส�ม�รถ

ผลิตนโยบ�ยและม�ตรก�รต่�งๆ ในก�รแก้ปัญห� กทม.ได้นับ

เป็นร้อยข้อ สองร้อยข้อ เอ�เลยถึงขั้นนั้น ฯลฯ อะไรต่อมิอะไร

เหล่�นี้จึงถือเป็น คุณสมบัติส่วนตัว หรือเป็นคว�มโดดเด่นของ 

ปัจเจกบุคคล อันก่อให้เกิดคว�มตรึงต� ตรึงใจ สำ�หรับบรรด�

ทวย กทม.แห่งเมืองของคนตกท่อทั้งหล�ย ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ

ก�รเผ�ไทย-ไม่เผ�ไทย ม�ก่อนหน้�นั้น...

อีกทั้งช่วงตลอดระยะเวล�ของก�ร หาเสียง...ท่�นก็ไม่

ได้คิดจะ เห่า หรือคิดจะไป กัด ใครต่อใคร ที่ดันไปแตะคุณ

หล�น อุ๊งอิ๊ง หรือคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ เอ�เลยแม้แต่น้อย ปล่อย

ให้เป็นเรื่องของสุนัขแก่ สุนัขชร� ในพรรค เผาไทย ว่�กันไป

ต�มสภ�พ จำ�นวนเสียงนับเป็นล้�นๆ เสียง ที่ร่วมแรง ร่วมใจ 

เทให้กับคุณน้� ชัชชาติ ในแบบแลนด์สไลด์และแอฝะล�นช์

อย่�งมิอ�จปฏิเสธ จึงไม่น่�จะเกี่ยวอะไรกับคว�มปร�รถน�

และต้องก�รที่จะหิมะถล่ม ดินทล�ย ของพรรคฝ่�ยตรงข้�ม

รัฐบ�ลอย่�งพรรค เผาไทย ในก�รเลือกตั้งครั้งหน้�ที่กำ�ลังจะ

ม�ถึงม�กม�ยซักเท่�ไหร่ เผลอๆ...อ�จเป็น คนละเรื่อง-คนละ

ม้วน เอ�เลยก็ไม่แน่!!!

ด้วยเหตุนี้...ก�รตัดสินใจเปลี่ยนคำ�ขวัญ สโลแกน จ�ก 

พรุ่งนี้...เพื่อไทย ม�เป็น วันนี้...เพื่อไทย โดยนักครีเอทีฟร�ยใด

ก็แล้วแต่ เลยออกจะเป็นอะไรที่ รีบร้อน ไปซักหน่อย หรือแม้แต่

ก�รตัดสินใจเฮฮ�-ป�ร์ตี้ ฉลองชัยชนะของฝ่�ยตรงข้�มรัฐบ�ล 

หรือฝ่�ย ไม่เอาบิ๊กตู่ ก็อ�จไม่ต่�งอะไรไปจ�กพวกที่เคยเชื่อๆ 

ว่� ยังไงๆ...คงหนีไม่พ้นต้อง แดงทั้งแผ่นดิน เมื่อช่วงซัก 10 ปี

ที่แล้วอะไรทำ�นองนั้น แต่สุดท้�ย...เมื่อทุกสิ่งทุกอย่�ง มันเกิด

หมุนเวียน เปลี่ยนผัน กล�ยเป็น แดงเอย...โธ่เอ๋ยน้องแดงของ

พี่ ไปซะฉิบ ผู้นำ�รัฐบ�ลอย่�งน�ยกฯ บิ๊กตู่ ท่�นก็ยังคงส�ม�รถ

เด้งเชือก ฉ�กหลบ มุดจั๊กกะแร้ฝ่�ยตรงข้�ม ออกม�เต้นย็อกๆ 

แย็กๆ กล�งเวทีได้เหมือนเดิม ตัวเองเลยมีแต่ต้องเสียรังวัด เสีย

หม� เสียสุนัข ไปต�มสภ�พ...

อีกทั้งกว่�จะได้ฤกษ์ ได้เวล� เลือกตั้งทั่วไป...ก็ยังมีเวล�

เหลืออีกเป็นปีๆ ผู้ที่มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รลื่นไหล หรือผู้ที่

ถนัดในก�ร ลับ-ลวง-ครางง์ง์ง์ อย่�งท่�นน�ยกฯ บิ๊กตู่ ท่�น

ยังคงพอมีเวล�ปรับตัว ปรับสภ�พ กันอีกเยอะ ก�รแลนด์สไลด์

ของคุณน้� ชัชชาติ กับก�รแลนด์สไลด์ของพรรค เผาไทย จึง

ต้องแยกออกจ�กกัน หรือมิอ�จนำ�เอ�ม�ปะปนซึ่งกันและกันได้

เลย และใครก็ต�ม...ที่ดันเผลอไปเอ� 2 เรื่อง 2 เคส ม�ผสม

ปนเปให้กล�ยเป็น คนละเรื่องเดียวกัน โดยไม่คิดจะมองอะไรให้

ลึกๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่�งจริงๆ จังๆ โอก�สที่จะเกิดอ�ก�รดิน

ถล่มในแบบ ธรณีสูบ ก็ใช่ว่�จะไม่มีเอ�เสียเลย...

สรุปเอ�เป็นว่�...ในแง่ของคว�มเป็นประช�ธิปไตย ยัง

ไงๆ...คงต้องแสดงคว�มยินดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อชัยชนะของคุณ

น้� ชัชชาติ เอ�ไว้ก่อนนั่นแหละ ถึงจะเป็นไปต�มครรลองคลอง

ธรรมของระบบและระบอบ ดีกว่�ก�รคิดจะไปรังเกียจ รังงอน 

เพร�ะอย่�งที่คุณน้� ชัชชาติ เอง ท่�นก็ได้สรุปเอ�ไว้ค่อนข้�ง 

เข้าท่า อยู่พอสมควรเช่นกัน นั่นคือ...เมื่อไหร่ที่เร�ๆ-ทั่นๆ หรือ

บรรด�ทวยไทยทั้งหล�ย ดันหันม� เกลียด กัน แทนที่จะเรียน

รู้ในก�ร รู้-รัก-สามัคคี ซึ่งกันและกัน บรรด�ผู้ที่พร้อมจะฉวย

โอก�ส ฉวยประโยชน์จ�กคว�มเกลียดทั้งหล�ย ทั้งปวง ย่อม

กล�ยเป็นฝ่�ยได้ประโยชน์ไปแทนที่ ดังนั้น...ไม่ว่�ใครเป็นฝ่�ย

แพ้-ฝ่�ยชนะในก�รเลือกตั้งคร�วนี้ หรือคร�วหน้�ก็เถอะ ผู้

ที่ส�ม�รถเอ�ชนะคว�มโกรธ คว�มเกลียด คว�มเคียดแค้น

อ�ฆ�ตพย�บ�ท ริษย�และชิงชังใดๆ ก็ต�มภ�ยในตัวตนของตน

นั่นเอง ที่ต้องถือว่�เป็น ผู้ชนะ ตัวจริง-เสียงจริง...

ปิดท้�ยด้วยว�ทะวันนี้...จ�ก Lao-tse (อีกครั้ง)... “He 

who conquers others is strong; he who conquers 

himself is mighty. - ผู้พิชิตผู้อื่นคือผู้เก่งกล้า...ผู้พิชิตตนเอง

คือผู้เกรียงไกร...”

ว่าด้วย...ชัยชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
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กลางมิถุนา

เพื่อรับก�รเปลี่ยนผ่�นโรคโควิด-19 เข้�สู่ก�ร

เป็นโรคประจำ�ถิ่น

นพ.เกียรติภูมิกล่�วว่� ปัจจุบันสถ�น 

ก�รณ์ดีขึ้นต่อเนื่อง และเร็วกว่�ฉ�กทัศน์

ที่ค�ดก�รณ์ มั่นใจว่�จะเข้�สู่ก�รเป็นโรค

ประจำ�ถิ่นต�มเวล�ที่ว�งแผนไว้ หน่วยง�น

ส�ธ�รณสุขในพื้นที่จึงต้องมีก�รบริห�รด้�น

สังคมร่วมด้วย โดยนำ�ร่องกิจกรรมในก�รใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด-19 อย่�งปลอดภัย เพื่อ

สร้�งคว�มมั่นใจกับประช�ชน 

“ประม�ณกล�งเดือนมิถุน�ยน จะ

ปรับม�ตรก�รเรื่องก�รสวมหน้�ก�กอน�มัย 

โดยจะดำ�เนินก�รในพื้นที่นำ�ร่องที่มีคว�ม

พร้อมต�มเกณฑ์ก่อน ยังไม่ได้มีข้อเสนอให้

ถอดหน้�ก�กอน�มัยทั้งหมด และจะออก

คำ�แนะนำ�ให้สวมหน้�ก�กอน�มัยใน 3 

กรณีคือ 1.กลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง 608 

2.อยู่ในสถ�นที่ปิด อ�ก�ศถ่�ยเทไม่สะดวก 

และ 3.กิจกรรมที่มีคนร่วมกันจำ�นวนม�ก 

พร้อมทั้งขอให้สื่อส�รไปถึงประช�ชนให้ทร�บ

ก�รปฏิบัติตนและเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคโควิด-

19 ต่อไป” ปลัด สธ.กล่�ว

ขณะที่ น�ยส�ธิต ปิตุเตชะ รมช.

ส�ธ�รณสุข กล่�วถึงก�รระบ�ดของโรค

ฝีด�ษลิงในต่�งประเทศว่� ขอให้ประช�ชน

ติดต�มสถ�นก�รณ์และข้อมูลจ�ก สธ. โดย

ไม่ตื่นตระหนก ขณะนี้ สธ.ได้จัดตั้งคณะ

กรรมก�รพนักง�นปฏิบัติง�นในภ�วะฉุกเฉิน

เกี่ยวกับโรคฝีด�ษลิง ซึ่งเป็นระดับกรมที่มี 

นพ.จักรรัฐ พิทย�วงศ์อ�นนท์ ผู้อำ�นวยก�ร                                                                     

กองระบ�ดวิทย� กรมควบคุมโรค เป็น

ประธ�น และมีรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

เป็นที่ปรึกษ� รวมถึงมีหน่วยคัดกรอง ฝ่�ย

ติดต�ม และฝ่�ยกำ�หนดแผน ซึ่ งคณะ

กรรมก�รชุดนี้จะพย�ย�มติดต�มสถ�นก�รณ์

ก�รระบ�ดของโรคดังกล่�ว ทั้งในต่�งประ 

เทศและในประเทศ โดยเร�กำ�ลังติดต�มและ

พย�ย�มคัดกรองบุคคลที่ม�จ�กประเทศเสี่ยง 

17 ประเทศ ซึ่งแต่ละสน�มบินมีด่�นคัดกรอง

ของกรมควบคุมโรคที่กำ�ลังทำ�หน้�ที่ตรวจคัด

กรองอย่�งเข้มข้นม�กขึ้น

นอกจ�กนี้ สธ.จะมีประชุมแจ้งเตือน

และกำ�ชับส�ธ�รณสุขจังหวัดทั่วประเทศให้

ไปทำ�คว�มเข้�ใจและติดต�มข้อมูลจ�กคลินิก

โรคผิวหนังและคลินิกก�มโรคภ�ยในประเทศ

ว่�พบโรคนี้เข้�ม�บ้�งแล้วหรือไม่ รวมทั้งอ�จ

ต้องมีก�รพิจ�รณ�ว่�ควรปรับนิย�มของโรค

นี้ ให้ ไปอยู่ในนิย�มของคำ�ว่�โรคติดต่อร้�ย

แรงหรือไม่ 

“ขอยืนยันสถ�นก�รณ์ในประเทศขณะ

นี้ยังไม่มีอะไรที่น่�ตื่นตกใจ และยังไม่พบก�ร

ระบ�ดของโรคดังกล่�วภ�ยในประเทศไทย 

แต่ขอให้ประช�ชนติดต�มข้อมูลคำ�ชี้แจง

ของกรมควบคุมโรคอย่�งใกล้ชิด ส่วนก�ร

ฉีดวัคซีนของประช�ชนที่เกี่ยวกับโรคฝีด�ษ

นั้น ที่จริงเป็นก�รปลูกฝีที่มีขึ้นในช่วงปี 2523 

ซึ่งผู้ที่เกิดจ�กหลังจ�กปีดังกล่�วจะไม่ได้รับ

ก�รปลูกฝีประเภทนี้ โดยก�รปลูกฝีไม่ได้ช่วย

ป้องกันโรค แต่ช่วยป้องกันอ�ก�รรุนแรงของ

โรคได้ 80 เปอร์เซ็นต์” รมช.สธ.กล่�ว

ด้�น นพ.จักรรัฐ วงศ์พิทย�อ�นนท์ ผู้

อำ�นวยก�รกองระบ�ดวิทย� กรมควบคุม

โรค กล่�วก่อนก�รประชุมวิช�ก�รพระร�ช

บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 10/2565 

ว่� มีก�รห�รือกับผู้เชี่ยวช�ญเพื่อนิย�มโรค

ฝีด�ษลิง ม�ตรก�รรับมือ ก�รตรวจโรคและ

รักษ� โดยมีเกณฑ์ 3 ข้อ คือ 1.เกณฑ์ท�ง 

คลินิกว่�มีอ�ก�รอะไรบ้�งที่เข้�ข่�ยเป็นโรค

ฝีด�ษลิง 2.เกณฑ์ท�งห้องปฏิบัติก�รวิทย� 

ศ�สตร์ว่�ต้องใช้ก�รตรวจในระดับไหนของ

ห้องปฏิบัติก�รฯ และ 3.เกณฑ์ท�งระบ�ด 

วิทย�จะต้องมีประวัติสัมผัส ประวัติเสี่ยง 

“ก�รว�งกรอบน้ีเพ่ือว�งม�ตรก�รใน

พรมแดนเข้�-ออกของไทย เน้นสน�มบินท่ีมี

เท่ียวบินตรง ให้สแกนคิวอ�ร์โค้ด เพื่อเฝ้�ระวัง

ในกลุ่มผู้ท่ีเดินท�งม�จ�กประเทศท่ีมีก�รแพร่

ระบ�ดของโรคแบบเป็นกลุ่มจ�กคนสู่คน เน้น

ในยุโรป (อังกฤษ, สเปน, โปรตุเกส) ส่วนไทยยัง

ไม่พบก�รระบ�ด” นพ.จักรรัฐกล่�ว

ถ�มว่�จะฟื้นเรื่องของก�รปลูกฝีเพื่อ

ป้องกันโรคหรือไม่ ผอ.กองระบ�ดวิทย� 

กล่�วว่� ต�มหลักก�รคนที่เคยปลูกม�แล้ว

จะมีคว�มเสี่ยงน้อยกว่� ฉะนั้นห�กจำ�เป็น

ต้องปลูกฝี คนที่เสี่ยงที่ต้องได้รับก�รปลูกฝี

ก่อนคือคนที่ใกล้ชิดคนติดเชื้อ และบุคล�กร

ก�รแพทย์ที่ต้องดูแลคนไข้กลุ่มนี้ อ�จต้อง 

เตรียมไว้ก่อน แต่คนอ�ยุ 45 ขึ้นไปอ�จจะ

ไม่เสี่ยงม�ก เพร�ะเคยได้รับก�รปลูกฝีม�

ก่อนแล้ว 

มีร�ยง�นว่� ในก�รประชุมคณะรัฐ 

มนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม เป็น

ประธ�น มีมติเห็นชอบก�รขย�ยระยะเวล�

ก�รประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้อง

ที่ทั่วร�ชอ�ณ�จักร คร�วที่ 18 ออกไปอีก 2 

เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค.2565 ต�มที่

สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ ในฐ�นะ

ศูนย์ปฏิบัติก�ร ศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์ โค

วิด-19 (ศปก.ศบค.) เสนอ. 

ไทยโพสต์ • ท่ี สน.ลุมพินี น�ยปริญญ์ พ�

นิชภักด์ิ อดีตรองหัวหน้�พรรคประช�ธิปัตย์ 

เดินท�งเข้�พบพนักง�นสอบสวน เพ่ือรับ

ทร�บข้อกล่�วห�ในคว�มผิดฐ�น  “กระทำ�

อน�จ�รต่อธ�รกำ�นัล” ภ�ยหลังมีผู้เสียห�ยซ่ึง

เป็นหญิงส�วเข้�ร้องทุกข์กล่�วโทษไว้หล�ย

ร�ย โดยเหตุก�รณ์เกิดข้ึนประม�ณปี 2556 

ซ่ึงน�ยปริญญ์ให้ก�รปฏิเสธทุกข้อกล่�วห� 

ก่อนท่ีพนักง�นสอบสวนจะคุมตัวไปศ�ลอ�ญ�

กรุงเทพใต้ เพื่อยื่นคำ�ร้องฝ�กขังเป็นคร้ังแรก

รวม 12 วัน พร้อมคัดค้�นก�รประกันตัว 

ต่อม�ทน�ยคว�มยื่นคำ�ร้องพร้อมหลัก                                                                     

ทรัพย์ เป็นเงินสดขอปล่อยชั่ วคร�วศ�ล

พิจ�รณ�แล้วมีคำ�สั่งอนุญ�ตให้ปล่อยชั่ว 

คร�ว ตีร�ค�ประกัน 1 แสนบ�ท สำ�หรับคดี

นี้ถือเป็นคดีที่ 5 ของ สน.ลุมพินี ที่มีก�รแจ้ง

ข้อกล่�วห� โดยมีผู้เสียห�ยร้องทุกข์กล่�ว

โทษและรับเป็นคดีไว้ 9 ร�ย  โดยถือเป็น

คดีที่ 6 ในพื้นที่ บช.น. และคดีที่ 8 ที่มีก�ร

แจ้งข้อห�กับน�ยปริญญ์ ซึ่งก�รสอบสวนจะ

แยกสำ�นวนแต่ละคดีออกจ�กกัน เนื่องจ�ก

เป็นก�รกระทำ�ผิดต่�งกรรมต่�งว�ระ ซึ่งคดี

ที่มีก�รแจ้งข้อห�ไปก่อนหน้�นี้เหลือเพียง

แค่ก�รตรวจวัตถุพย�นจ�กผู้เชี่ยวช�ญเพื่อ

นำ�ม�ประกอบสำ�นวน ห�กได้ผลม�ก็จะนำ�

ประกอบสำ�นวนและสรุปสำ�นวนคดีส่งอัยก�ร

ต�มขั้นตอนต่อไป   

ขณะที่ พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ 

รองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล กล่�วว่� 

ขณะนี้มีสำ�นวนคดี 2 สำ�นวนของ สน.ลุมพิ

นี ที่ ได้ผลก�รตรวจพิสูจน์วัตถุพย�นจ�กกอง

พิสูจน์หลักฐ�น และผลก�รตรวจสอบประวัติ

จ�กกองทะเบียนประวัติอ�ชญ�กรแล้ว โดย

พนักง�นสอบสวนอยู่ระหว่�งทำ�คว�มเห็น

ท�งคดีเพื่อส่งพนักง�นอัยก�ร ส่วนคดีของ 

สน.ห้วยขว�ง อยู่ระหว่�งก�รตรวจสอบ

หลักฐ�น ค�ดว่�จะได้ผลกลับม�ยังพนักง�น

สอบสวนในไม่ช้� จึงมี 3 สำ�นวนคดีที่เกือบ

เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งอัยก�รพิจ�รณ�แล้ว 

ในส่วนของอีก 4 คดีของ สน.ลุมพินีนั้น วัน

นี้พนักง�นสอบสวนจะออกหม�ยเรียกให้น�ย

ปริญญ์ม�รับทร�บข้อกล่�วห�เพิ่มเติมอีก 2 

คดี ประกอบด้วย ข้อห�กระทำ�อน�จ�รและ

ข้อห�ข่มขืนกระทำ�ชำ�เร� โดยจะนัดหม�ยเข้�

รับทร�บข้อกล่�วห�ภ�ยในสัปด�ห์หน้� และ

จะแจ้งข้อกล่�วห�ในคร�วเดียวกันทั้ง 2 คดี 

อย่�งไรก็ต�ม โดยขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียห�ยร�ย

ใดเปลี่ยนใจหรือถอนตัวแต่อย่�งใด.

‘ปริญญ์’รับทราบข้อหาอนาจารคดีที่8 
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3บทความ-ในประเทศ

บแต่ชนะเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. ทริป-ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ 

ก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม ไปไหน

มาไหนก็มีผู้คนมาขอถ่ายรูป จับมือ พูดคุยแลกเปล่ียน

ความเห็น ล่าสุด เมื่อวันท่ี 24 พ.ค. ครบรอบวันเกิด 56 ปี  

นอกจากจะทำาบุญวันคล้ายวันเกิดของตัวเองแล้ว ยังตรงกับของ

พ่ีชายฝาแฝด ทัวร์-นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ และมีพ่ีสาว  หน่ึง-

ปรีชญา สิทธิพันธ์ุ เดินทาง

มาร่วมทำาบุญในคร้ังน้ีด้วย ท่ี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

ตรง กับ ช่วง ท่ี โ ร ง

พยาบาลจุฬาลงกรณ์กำาลัง

เตรียมงานจะมีนิทรรศการ 

เลยได้โปรโมตและได้เห็นอีก

มุมของ 3 พ่ีน้อง ท่ีไม่บ่อยนัก

ท่ีจะมากันครบทีมกันอย่าง

น้ีผ่านเพจเฟซบุ๊ก ว่าท่ีผู้ว่าฯ 

กทม. คนท่ี 17 

ชัชชาติ : วันน้ีมีเซอร์ 

ไพรส์ มีแขกพิเศษมา 2 คน 

พ่ีทัวร์-หมอฉันชาย กับ พ่ีหน่ึง-อ.ปรีชญา เราพ่ีน้อง 3 คน เผอิญ

วันเกิดฝาแฝด เลยมาทำาบุญท่ี รพ.จุฬาฯ เด๋ียวจะมีงานอะไรนะ   

ฉันชาย : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะ

มีนิทรรศการ “108 พันก้าว ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” เพื่อจะก้าวไปกับประชาชน มี

นิทรรศการ 7 วัน ต้ังแต่วันท่ี 30 พ.ค.-5 มิ.ย. ขอเชิญชวน

ประชาชน มาชมนิทรรศการ มาถ่ายรูป ช่วยประชาสัมพันธ์

งานน้ีให้ด้วยครับ  

ชัชชาติบอกอีกว่า วันน้ีมากับหมอใหญ่ ไม่เก่ียวกับ

การเมือง เด๋ียวหมอจะซวย เพราะการเลือกต้ังจบไปแล้ว ช่วง

เลือกต้ังไม่ให้เขาโผล่มาเลย กลัวมีปัญหา พ่ีหน่ึงก็เป็นอาจารย์ 

คณะสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห่างกับผม  7 ปี แต่

เราก็ไม่ได้ให้เขามายุ่งเก่ียวกับการหาเสียง เป็นข้าราชการ แต่

ตอนน้ีการเลือกต้ังจบแล้ว มาเจอกันได้ 

ระหว่างพูดคุยกับแบบพ่ีน้องๆ มีประชาชนมาขอถ่ายรูป 

ชัชชาติจำานวนมาก เลยมีบางช่วงได้ไปคุยกับหมอฉันชาย ท่ีมี

แฟนคลับมาถ่ายรูปด้วย ไม่รู้เข้าใจผิดหรือไม่ หมอฉันชาย ตอบ

อย่างอารมณ์ดี “ก็เป็นปกตินะครับ ขอบคุณคนท่ีชื่นชม  อ.ชัช

ชาติ แต่เราก็เป็นกำาลังใจให้เขา ขอบคุณมาก” 

เมื่อถูกถามจะไปทำางานแบบชัชชาติ? หมอทัวร์ตอบ

ทันที “ไม่มีทางครับ เป้าหมายเราคนละแบบ เราก็ทำาหน้าท่ีเรา

ให้ดีท่ีสุด” 

ขณะท่ีอาจารย์หน่ึงกล่าวเสริมว่า “วันน้ีมาทำาบุญวันเกิด

น้อง ขออวยพรทุกท่านท่ีเกิดวันน้ี ขอให้ทำาทุกวันให้เป็นวันเกิด 

ขอบคุณทุกคนท่ีลงคะแนนให้น้อง แต่ท่ีไม่ได้ลงก็ขอช่วยๆ กัน

ดูแลกรุงเทพฯ สังคมไทย ประเทศไทยนะคะ”  

โอกาสดีในวันท่ีได้รับชัยชนะในสนาม กทม.อย่างท่วมท้น 

และยังเป็นการทำาบุญวันเกิด เลยได้เห็น 3 พ่ีน้องมาทำากิจกรรม

ร่วมกันผ่านสื่อ ซ่ึงคงไม่ได้เห็นบ่อยคร้ังนัก. 

ม้าไม้ 

3 พี่น้อง สิทธิพันธุ์ 

นั

สัญญาณคนกรุง-คนใกล้ตัว 

บีบทางเดิน ‘บิ๊กตู่’ ให้แคบลง

การเมืองเรื่อง ‘สะกดจิต’

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

าว....!

อยู่กินกันหม้อข้าวยังไม่ทันดำา หัวหน้ากับเลขาฯ พรรค หย่า

ร้างกันซะแล้ว!?

ระหว่าง “พลเอก” กับ “ร้อยเอก” แห่งพรรคเศรษฐกิจไทย

เมื่อวาน (๒๔ พ.ค.๖๕) คณะกรรมการบริหารพรรค  ๑๕ 

คน ในจำานวนเต็ม ๒๒ คน ยื่นใบลาออกจากการเป็น กก.บห.

ลาออก “เกินครึ่ง”......

มีผลให้ กก.บห.พรรคเศรษฐกิจไทย “พ้นสภาพทั้งคณะ” 

ต้องประชุมพรรคเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ภายใน  ๔๕ วัน

มันเรื่องอะไรกัน ถึงต้องแตกหักกันเร็วขนาดนี้ ผมก็คิด

ไม่ออก

เมื่อไม่ออก ก็ต้องโทษ ๓ ป.ไว้ก่อนละ ตามสมัยนิยม!

เพราะพลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรค ก็

เพื่อนรุ่นน้องลุงป้อม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  เลขาฯ พรรค 

ก็ลูกน้องลุงป้อม 

ทั้งหมด ร่วม ๒๐ คน “ถูกไล่ออก” ทางเทคนิค จากพรรค

พลังประชารัฐ มาตั้งเป็นพรรคเศรษฐกิจไทย 

ภายใต้สัญญาใจ “แยกพรรค” แต่ “ไม่แยกโหวต” ให้

รัฐบาล!

เมื่อวาน จู่ๆ ก็มีข่าว พลเอกวิชญ์จะลาออกจากหัวหน้า

พรรค 

เหตุจากอุดมการณ์อันสูงส่งทางการเมืองระหว่างหัวหน้า

กับเลขาฯ ไม่ตรงกันบางเรื่อง-บางประเด็น

แต่ลูกน้องในพรรคบางคนบอกว่า “พาผมมาแล้วจะทิ้ง

ผมไปอย่างนี้น่ะหรือ” พลเอกวิชญ์คิดทบทวนแล้ว จึงไม่ลาออก

นี่ผมอ่านจากข่าวมาเมาธ์ต่อน่ะ ไม่ได้รู้-ได้ฟังด้วยตัวเอง

หรอก

เมื่อหัวหน้าพรรคไม่ออก กก.บห. ๑๕ คน จึงลาออก!

ก็ไม่รู้ว่า การลาออกเกินครึ่งแบบนี้ เป็นยุทธศาสตร์การ

พรรคของฝ่ายใด

ของฝ่ายหัวหน้าพรรค หรือของฝ่ายเลขาฯ พรรค? 

เป็นยุทธการ “ยึดอำานาจพรรค” โละ กก.บห.ชุดเดิม เพื่อ

เอาคนฝ่ายตนล้วนๆ เข้าไปเป็น กก.บห.ชุดใหม่แทน

นี่ถ้ารู้ว่า ๑๕ คนที่ลาออกคือใครบ้าง ก็จะรู้ว่าเป็นการเดิน

แต้มของฝ่ายพลเอกหรือฝ่ายร้อยเอก 

เผอิญผมอยู่ชายขอบ-ชายเขาในเรื่องพรรค เลยไม่รู้เหนือ-

รู้ ใต้กับเขา แต่ประเมินว่า น่าจะเป็นแต้มของร้อยเอกธรรมนัส

มากกว่า

เพราะเรื่องการเมือง-การพรรค ธรรมนัสเก๋าเกมกว่าพล

เอกวิชญ์ จะว่าไป พรรคเศรษฐกิจไทย เจ้าภาพก็คือธรรมนัส

ฉะนั้น เมื่อหาจุดลงตัวในข้อขัดแย้งไม่ได้ 

ธรรมนัสก็ต้องยึดอำานาจพรรค ยุบ กก.บห.เพื่อเอาหน่อเนื้อ

ธรรมนัสล้วนๆ เข้ามาเป็นชุดใหม่

ส่วนหัวหน้าพรรค เมื่อไม่ออก อยากอยู่ ก็อยู่ไป 

โหวตให้ “นายกฯ ประยุทธ์” นั่นน่ะ มันเป็นไปไม่ได้เลย เพราะ

ตอนธรรมนัสเป็นเลขาฯ พลังประชารัฐ เคยเดินแผน “โหวตคว่ำา” 

นายกฯ มาครั้งแล้ว 

แต่ “แผนแตก” เสียก่อน จนอยู่พลังประชารัฐไม่ได้ นำาไปสู่

เหตุการณ์ “ช่วยไล่ผมออกเถอะ” จำากันไม่ได้หรือ?

ธรรมนัสทุกวันนี้้้เขาก็ชัดเจน

“เดินคนละถนน” กับนายกฯ กลับไปร่วมทางสายเก่ากับเพื่อ

ไทย อันเป็น “ทางเดิม” ของเขา

ไม่เห็นหรือ เลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.เมื่อ ๒๒ พ.ค. ชัชชาติ

ได้เป็นผู้ว่าฯ คนเพื่อไทยได้เป็น ส.ก. ๒๐ คน

ธรรมนัสโพสต์ว่า.....

“ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของเราที่ได้รับชัยชนะจาก

การเลือกตั้ง ส.ก.หลายๆ เขต และขอขอบคุณพี่น้องชาว กทม.ที่ออก

มาใช้สิทธิของตัวเองเพื่อรักษาอนาคตของประเทศไทยครับ”

ธรรมนัสเป็นคนในครอบครัวเพื่อไทย “เต็มตัว” และ “เต็ม

ปาก-เต็มคำา” ไปอย่างนี้แล้ว 

พลเอกวิชญ์ ซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ เคยตกปาก-รับคำากับพลเอก

ประวิตรไว้อย่างหนึ่ง เมื่อโจ่งแจ้งถึงขนาดนี้ ก็เข้าใจท่าน ที่ต้องลา

ออก!

กับธรรมนัส ผมก็เข้าใจเขา ประการแรก ที่ตัวเขาจะไปโหวต

ให้นายกฯ นั้น ทำาใจไม่ได้หรอก

ประการต่อมา เขาประเมินแล้วว่า ฝ่ายนายกฯ “กระแสตก” 

ฝ่ายทักษิณ “นายเก่า” กระแสกำาลังมา ยิ่งผลเลือกตั้ง กทม.ตอกย้ำา 

เขายิ่งมั่นใจ

ไปเป็น “ครอบครัวเพื่อไทย” ใต้เงาอุ๊งอิ๊งดีกว่า สมัยหน้าเพื่อ

ไทยแลนด์สไลด์

อุ๊งอิ๊ง “นายกฯ” แบเบอร์ 

“เศรษฐกิจไทย” จะได้ลื่นไถล เป็น “พรรคร่วมรัฐบาล” มี

โอกาสมากกว่าอยู่กับขั้วพลังประชารัฐของนายกฯ ประยุทธ์ ซึ่ง

ชาวบ้านเบื่อแล้ว!

หลักๆ ก็น่าเป็นประมาณนี้ ส่วนสาเหตุอื่นที่หัวหน้ากับ

เลขาฯ ต้องแตกหัก เป็นเรื่องหยุมหยิมเหมือนผัวเมียทะเลาะกัน 

ต่างขุดสารพันเรื่องในมุ้งมาประจานกัน มันก็เท่านั้น

ทุกวันนี้.......

“การเมือง” อยู่ที่ใครจะใช้สื่อออนไลน์สร้างความเชื่อให้

ประชาชนได้มากกว่ากัน 

ผลงาน, ความดี-ความเลว, ความถูก-ความผิด, ความใช่-

ความไม่ใช่ ไม่มีใครสน

สนแต่ว่า ฝ่ายไหนจะสร้างเรื่อง-สร้างวาทกรรม และดรามา 

“สะกดจิต” ให้ประชาชนเข้าไปอยู่ในประเด็นนั้นได้ 

ตอกย้ำา ส่งต่อ วนๆ กันไป......

เป็นวงจรมายาไอที ที่บรรดา “สังคมก้มหน้า” อยู่กับมัน

เกือบ ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน จนเชื่อว่านั้นใช่-นั้นจริง

รุ่นใหม่-เพื่อไทย เขาใช้ไอทีสื่อสารแปลงร่างปิศาจ ปั่นๆ 

จนเป็นเทพประชาธิปไตย สังคมก้มหน้าทุกวันนี้ ไม่มีใครสนข้อ

เท็จจริง

สนแต่ ไว เร็ว สะใจ เบอร์บัญชีมา เงินโอนไป 

จึงมีค่าย มีชมรม มีกลุ่ม “รับจ้างปั่น” ประเด็นเดียว ปั่น

เป็นกระแสตรงกันไป “สะกดจิต” ให้คนเชื่อได้รอบทิศ-รอบทาง

ตอนนี้ ถ้าสังเกต คีย์เวิร์ด จะเป็นว่า....

คนเบื่อประยุทธ์...พลังประชารัฐกระแสตก...๘ ปี ไม่มีอะไร

ดีขึ้น...เศรษฐกิจพังพินาศ-ชาวบ้านอดอยาก และ ฯลฯ

ก็วนๆ กรอกหู-กรอกตา ทั้่งวาทกรรม ทั้งโพสต์เฟซ ทวิต

เตอร์ ไปทุกวันๆ สื่อก็รับลูกไปขย่มต่อทุกวันๆ ตอกย้ำาไปเรื่อยๆ 

จากไม่จริง ถูกสะกดให้เชื่อว่าจริงไปเอง!

ในยุคไอทีครองโลก คำาว่า “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย” นั้น 

มันก็ใช่ แต่กว่าจะรู้ว่าใช่ คนนั้้นตายไปแล้ว ส่วนคนตอหลด-

ตอแหล สบายไปก่อนแล้ว

มันเป็นเรื่องรู้เขา-รู้เรา และใช้เทคโนโลยีให้ทันคน-ทัน

กลเกมมากกว่า ในเมื่อรักจะอยู่ในสังคมการเมือง ก็ต้องเข้าใจ 

“การเมืองเป็นเรื่องไม่หน่ายเล่ห์”

ไม่งั้่น จะไม่มีคำาว่า “กุศโลบาย” หรอก เพราะกุศโลบาย 

ตามอรรถ ท่านแปลว่า “การหลอกเพื่อให้คนได้ดี”

ซึ่งมันก็ตรงตามตัว คือ “กุศล+อุบาย” อุบายก็การหลอก 

ส่วนกุศล ก็หมายถึงด้านดี

อย่างพาเด็กไปฉีดยา หมอจะบอกว่าไม่เจ็บหรอก  เป็นการ

หลอกด้วยเจตนาดีต่อเด็ก นี้คือ “กุศโลบาย” แปลสุภาพๆ ว่า 

“อุบายอันแยบคาย”

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “จงหมุนไปตามโลก แต่อย่าติดอยู่

ในโลก”

โลกยุคนี้ ยุค “การเมืองเป็นเรื่องปั่น” ก็หมุนตามมันไป ด้วย

กุศโลบาย แต่อย่าไปติดอยู่กับมันก็แล้วกัน

แต่อยู่ในสภาพ “เจว็ด”!

นี่ผมเดาเอาเองนะ ผิด-ถูกไม่รู้ เพราะไม่มีสายลับ-สายแลบ

ที่ไหนมาเป็นพรายกระซิบหรอก

 ถ้าเป็นอย่างที่ผมเดา ลงท้าย พลเอกวิชญ์ ท่านก็ต้องไป ไม่

อยู่ให้ร้อยเอกหยามศักดิ์ศรีพลเอกได้หรอก

อ้าว...แล้วกัน 

คุยถึงตรงนี้ ไทยโพสต์ออนไลน์ ลงข่าวตอน ๖ โมงเย็น บอก

พลเอกวิชญ์ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคซะแล้ว!

ลาออกจากตำาแหน่งหัวหน้าพรรคอย่างเดียว หรือลาออกจาก

การเป็นสมาชิกพรรคด้วยหรือไม่ ข่าวไม่แจ้ง

ลองแบบนี้ เดี๋ยวก็ต้องไป อยู่ร่วมกันไม่ได้หรอก!

นี่...ทำาผมเซ็งเลย

ไม่ใช่เซ็งเรื่องในพรรคเศรษฐกิจไทย แต่เซ็งที่คุยไปตั้งครึ่งแล้ว 

สถานการณ์กลับล้ำาหน้า ที่เขียนไป เชยเลย

ก็ขี้เกียจรื้อเขียนใหม่ ขอลุยถั่วไปก็แล้วกัน แบบนี้ก็เป็นอย่าง

ที่เดา ๑๕ กก.บห.ที่ลาออก เป็นยุทธการธรรมนัส เพื่อไล่พลเอกวิชญ์

ทางเทคนิคนั่นเอง

แล้วเรื่องอะไรล่ะ มันหนักหนาสาหัส ถึงขั้นต้องแตกหักกัน

ไปข้าง?

ที่ดูก็มีเรื่องเดียว คือเรื่องสนธิสัญญาป้อม-ธรรมนัสว่าด้วย “ไล่

พวกผมออกเถอะ” นั่นแหละ

ตอนนั้น ตกลงกันว่า ออกมาตั้งพรรคใหม่ แต่เป็นฝ่ายรัฐบาล

นะ เวลาโหวตในสภา ต้องโหวตให้ฝ่ายรัฐบาลนะ

พลเอกวิชญ์ หัวหน้าพรรค ให้ยึดมั่นในสนธิสัญญานั้น  แต่ร้อย

เอกธรรมนัส เลขาฯ ต้องการฉีกสนธิสัญญานั้นทิ้ง!

ความจริง ตั้งแต่ถนนตกยันท่าเตียน เขารู้แต่แรกแล้ว ว่ามัน

เป็นไปไม่ได้ ที่ธรรมนัสจะไปโหวตให้รัฐบาล

พูดกันชัดๆ ตรงๆ.....

อ้

แม้คู่แข่งของพรรคพลังประชารัฐจากพรรคเพื่อไทยในสนาม

ดังกล่าว อย่างนายสุรชาติ เทียนทอง จะเป็นอดีต ส.ส.เก่า ไม่เคยท้ิง

พ้ืนท่ี แต่หากดูคะแนนอันดับ 1 และ 2  คือพรรคเพื่อไทยและพรรค

ก้าวไกล จะพบว่าท้ิงห่างนางสรัลรัศม์ิ เจนจาคะ ผู้สมัครจากพรรค

พลังประชารัฐหลายช่วงตัว 

พรรคพลังประชารัฐตกไปอยู่ท่ี 4 ตามหลังผู้สมัครจากพรรค

กล้า พรรคน้องใหม่ใน กทม.ด้วยซ้ำา  

เพียงแต่ตอนน้ัน พรรคพลังประชารัฐอาจจะมีข้ออ้างเรื่อง

พฤติกรรมของนายสิระในช่วงดำารงตำาแหน่ง ส.ส. ส่งผลให้ภรรยา

พ่ายแพ้อย่างย่อยยับ แต่ผลการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.คร้ังน้ี 

ถือเป็นการตอกย้ำาให้เห็นชัดว่า เป็นเรื่องกระแสภาพรวม 

และหากจะบอกว่า พรรคร่วมรัฐบาลล้มเหลวท้ังหมดคงไม่เชิง

นัก เพราะพรรคประชาธิปัตย์ท่ีเคยสูญพันธ์ุในการเลือกต้ังเมื่อเดือน

มีนาคม 2562 ยังกู้หน้าคืนมาได้บ้าง  โดยได้ ส.ก.กลับมา 9 ท่ีน่ัง ใน

ขณะท่ีนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของพรรคก็ได้

อันดับ 2 

แม้ถือว่ายังน้อยกับพรรคท่ีเคยได้ ส.ก.มากถึง 45 คน แต่หาก

เทียบกับการเลือกต้ัง ส.ส.ปี 2562 ท่ีไม่ได้ ส.ส.เลยสักคนเดียว จึงไม่

ถือว่าพรรคประชาธิปัตย์ล้มเหลว  

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐใน 

กทม.ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างย่ิง และมีโอกาสจะซ้ำารอยกับพรรค

ประชาธิปัตย์เมื่อเดือนมีนาคม 2562 เพราะต้องยอมรับว่า ส.ก.คือ 

กุญแจสำาคัญท่ีทำาให้พรรคพลังประชารัฐกวาด ส.ส.มาได้ถึง 12 ท่ีน่ัง

ในคร้ังก่อน 

 ส.ส.หลายคนของพรรคพลังประชารัฐในปัจจุบัน ล้วนเป็น

อดีต ส.ก.ของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์มาก่อน แต่วันน้ี

เสียพ้ืนท่ีไปให้พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล  ขณะท่ีบางเขตเจอพรรค

ประชาธิปัตย์ทวงคืนสำาเร็จ 

และหากพรรคพลังประชารัฐม่ันใจว่า กระแสตัวเองยังดี คง

ตัดสินใจส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หรือประกาศสนับสนุนผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม.คนใดคนหน่ึงให้ชัดเจนไปเลย  

เหตุผลท่ีว่าหาตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ไม่ได้ เป็นเพียงส่วนหน่ึง

เท่าน้ัน แต่สาเหตุลึกๆ เป็นเพราะ “บ๊ิกป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ รู้ถึง

สถานการณ์ของพรรคในทางการเมืองดี 

นอกจากกระแสของรัฐบาลท่ีทำาให้พรรคพลังประชารัฐไม่

ประสบความสำาเร็จในสนาม ส.ก.แล้ว ยังมีการต้ังข้อสังเกตว่า ความ

ล้มเหลวท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นความต้ังใจของผู้มีอำานาจในพรรคเอง  

มีการมองกันว่า ระดับ “บ๊ิกป้อม” หากเอาจริงเอาจังกับสนาม 

ส.ก. แม้พรรคพลังประชารัฐอาจไม่ได้มากท่ีสุดใน กทม.ก็จริง แต่จะ

ไม่น้อยแค่ 2 ท่ีน่ังอย่างท่ีเห็นแน่นอน 

มันน่าแปลกใจต้ังแต่การเอา “เส่ียโต” อภิชัย เตชะอุบล อดีต 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นแม่ทัพใหญ่ในตำาแหน่ง 

ผอ.การเลือกต้ัง ส.ก.ของพรรคแล้ว ท้ังท่ีเพ่ิงย้ายพรรคมาและไม่มี

ประสบการณ์ กทม.เมื่อเทียบกับ ผอ.พรรคอื่น 

ขณะท่ี “บ๊ิกป้อม” เอง เมื่อแต่งต้ัง “เส่ียโต” เสร็จก็เหมือนจะ

ปล่อยมือ ดูไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับการเลือกต้ัง  ส.ก.สักเท่าไหร่ ท้ัง

ท่ีเป็นพรรคท่ีมี ส.ส.เมืองหลวงมากท่ีสุด  

จนถูกต้ังคำาถามว่า ต้ังใจท่ีจะให้ใครบางคนเห็น “ความ

จริง” เพื่อให้ยอมรับว่า ไปต่อไม่ได้แล้วหรือไม่? 

 เพราะท่ีผ่านมาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า “บ๊ิกตู่” เองมักเชื่อข้อมูลจาก

คนรอบข้าง จนบางคร้ังไม่ยอมปรับหรือยอมรับฟังข้อมูลท่ีเป็นความ

จริงแต่แสลงใจ 

 ชัยชนะของ “ชัชชาติ” และชัยชนะของ ส.ก.พรรคเพื่อไทย 

พรรคก้าวไกลในเมืองกรุง จึงอาจถูกใช้เป็นเงื่อนไขสำาคัญในอนาคต 

สำาหรับการเลือกผู้ถือธงนำาคนใหม่. 

ม้ “บ๊ิกตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ 

รมว.กลาโหม จะเชื่อม่ันว่าปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ของ “ชัช

ชาติ สิทธิพันธ์ุ” ว่าท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถ

ช้ีวัดการเลือกต้ังใหญ่ ด้วยความคิดท่ีว่า  กทม.เป็นเพียงจังหวัดหน่ึง

เท่าน้ัน 

“ไม่สะท้อนอะไรท้ังน้ัน ไม่สะท้อนอะไรกับผม พรรคท่ี

สนับสนุนรัฐบาลผม พรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้ส่งลงสมัครรับเลือกต้ัง

ผู้ว่าฯ กทม.”  

แต่ดูเหมือน “บ๊ิกตู่” จะเป็นส่วนน้อยท่ีคิดแบบน้ัน  เพราะ

แม้แต่คนในพรรคพลังประชารัฐและรัฐบาลเอง หลายคนยังยอมรับ

ว่า การเมืองใหญ่ส่งผลต่อการตัดสินของคนกรุงในคร้ังน้ี 

จริงท่ีว่า พรรคพลังประชารัฐไม่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ว่าฯ 

กทม. อาจมีผลต่อคะแนนผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

บ้าง แต่หากเทียบกับปริมาณ  ส.ส.กทม.ของพรรคเมื่อการเลือกต้ัง

มีนาคม 2562 ท่ีได้มากท่ีสุดถึง 12 เก้าอ้ี พรรคอนาคตใหม่ (ปัจจุบัน

คือ พรรคก้าวไกล) 9 เก้าอ้ี และพรรคเพื่อไทย 9 เก้าอ้ี  

รวมถึงเอาคะแนนรวมของแต่ละพรรคท่ีได้ใน กทม. 

เมื่อเดือนมีนาคม 2562 มากางเทียบ ซ่ึงพรรคพลังประชารัฐ

ได้ 7.9 แสน พรรคอนาคตใหม่ 8 แสน พรรคเพื่อไทย 6 แสน พรรค

ประชาธิปัตย์ 4.7 แสน ต้องถือว่า พรรคพลังประชารัฐล้มเหลวอย่าง

ส้ินเชิง ท้ังท่ีเพ่ิงผ่านมาราว 3 ปีเท่าน้ัน 

จาก ส.ส. 12 ท่ีน่ังในเมืองหลวง แต่กลับมี ส.ก.ได้รับชัยชนะ

เพียง 2 เก้าอ้ี ตรงกันข้ามกับพรรคก้าวไกล ท่ีนอกจากจะไม่แผ่วแล้ว 

ยังได้ ส.ก.มากถึง 14 ท่ีน่ัง ขณะท่ีพรรคเพื่อไทยได้มากท่ีสุด 20 ท่ีน่ัง 

ในขณะท่ี ส.ก. 2 ท่ีน่ัง คือ เขตดินแดง และเขตหนองจอก ท่ี

พรรคพลังประชารัฐได้รับชัยชนะ ไม่ได้เกิดจากกระแสพรรคแต่

อย่างใด แต่เป็นเพราะตัวผู้สมัครคือ  นางอนงค์ เพชรทัต ท่ีเป็น

อดีต ส.ก.หลายสมัยต้ังแต่พรรคไทยรักไทย มีฐานเสียงท่ีหนาแน่นใน

ดินแดงเป็นทุนเดิม 

เช่นเดียวกับเขตหนองจอก ท่ี “ตระกูลรัสมี” แข็งแรงในพ้ืนท่ี 

นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ  เป็นอดีตประธาน 

ส.ก.ของพรรคเพื่อไทยมาก่อน ทำาพ้ืนท่ีมานาน ทำาให้นายณรงค์ รัสมี 

เข้าวินแบบไม่ยากเย็น   

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าน้ีมันมีสัญญาณถึงความนิยมของพรรค

พลังประชารัฐท่ีมีภาพของ พล.อ.ประยุทธ์ ลดลงมาต่อเนื่องใน กทม. 

โดยเฉพาะในสนามเลือกต้ังซ่อม ส.ส. หลักส่ี-จตุจักร แทนนายสิระ 

เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ท่ีพ้นสมาชิกภาพ 

ส.ส.เพราะขาดคุณสมบัติ 

แ
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด วันท่ี 24 พ.ค.ครบรอบวัน

เกิด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.หลังจากได้รับ

ชัยชนะแบบถล่มทลาย 1,386,215 คะแนน เมื่อวันที่ 22 

พ.ค.ที่ผ่านมา วันเกิดปีนี้จึงเป็นฤกษ์ดีสุดๆ ชัชชาติ ควง 

รศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธุ ์คณบดคีณะแพทยศาสตร ์รพ.จฬุาลงกรณ ์

พี่ชายฝาแฝด และ อ.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ พี่สาว ทำาบุญวันคล้าย

วันเกิดครบรอบ 56 ปี ที่ตึกวชิรญาณ

วงศ์ รพ.จุฬาฯ โดย นายชัชชาติ บอก

ว่า “อยากเห็นคนกรุงเทพฯ ร่วมมือ

ร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ

ร่วมกันสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่า

อยูส่ำาหรบัทกุคน ไมส่ามารถทำาคนเดยีว

ได้ จึงอยากให้คนกรุงเทพฯ ส่งกำาลังใจ

และร่วมมือกัน มีความเห็นแตกต่าง

กันได้ แต่อย่าทะเลาะกัน รักกันเข้า

ไว้” ถือเป็นจุดยืนของชัชชาติที่ออกตัว

มาตั้งแต่แรกๆ จนส่งผลให้ประชาชน

ทุกขั้วการเมืองเทคะแนนเสียงให้ ซึ่ง

ต้องยึดกุมแนวทางนี้ ไปตลอด อย่าให้เป็นเหมือนวันแรกที่พูดข่มว่า 

“ได้คะแนนเสียงมากกว่านายกฯ อีก” เพราะจะร่วมมือทำางานกับ

รัฐบาลกลางได้ยาก...•

พรรคเพื่อไทยโดย นายทักษิณ ชินวัตร ตีกินว่าคะแนนเสียง

ที่เลือกชัชชาติจะส่งผลต่อการเมืองระดับชาติ ทำาให้พรรคเพื่อไทย

ชนะแลนด์สไลด์ เช่นเดียกับ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำานวย

การการเลอืกตัง้ ส.ก.พรรคเพื่อไทย บอกวา่ “สะทอ้นวา่คนกรงุเทพฯ 

เบื่อคณะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ชาวกรุงเทพฯ ต้องการ

ความเปลี่ยนแปลง ผลการเลือกตั้งสนาม กทม.จะเป็นผลสะท้อน

ไปยังการเลือกตั้งใหญ่” ก็อาจถูกส่วนหนึ่ง แต่หากชัชชาติลงสมัคร

สังกัดพรรคเพื่อไทย ซึ่งได้คะแนน ส.ก. 6.2 แสนคะแนน ชัชชาติก็

คงไม่ไดค้ะแนนมากถงึ 1.3 ลา้นเสยีง แสดงวา่ประชาชนจำานวนมาก

ที่เลือกชัชชาติเพราะชื่นชอบในตัวบุคคลที่มีจุดยืนความเป็นอิสระ 

ไม่เลือกขั้วการเมือง ส่วนการเลือกตั้ง

ระดับชาติมีบริบทและปัจจัยแตกต่าง

กันไป เพื่อไทยยังมีคู่แข่งในพื้นที่อีก

หลายพรรค...•

ส่วน บ๊ิก ตู่-พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ยืนยันว่าชัชชาติเป็นผู้ว่าฯ 

กทม.จะไม่เป็นอุปสรรคการทำางาน ส่วน

ท่ีหาเสียงว่าจะไม่ต่อสัมปทานรถไฟฟ้า

สายสีเขียว “เป็นเ ร่ืองของหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องดู ท้ังมหาดไทย 

กระทรวงคมนาคม รฟม. และผู้ได้รับ

สัมปทานต้องคุยกัน ผมไม่ใช่ศัตรูกับ

ใครอยู่แล้ว แต่ผมทำางานด้วยหลักการ ด้วยกฎหมาย ด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน” ก็ต้องจับตาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะกลาย

เป็นประเด็นร้อนของผู้ว่าฯ คนใหม่ ซ้ำารอยพรรคภูมิใจไทยท่ีงัดข้อ

กับกระทรวงมหาดไทยอีกหรือไม่ และระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ รับ

ประทานอาหารกับ รมต.บางส่วนได้หยิบยกเรื่องนโยบายท่ีชัชชาติ

ประกาศไว้มากกว่า 200 ข้อข้ึนมาปรารภว่า “นโยบายท่ีนำาเสนอมาน้ัน

มีเป็นจำานวนมากแล้วจะทำาได้จริงมากน้อยแค่ไหน ซ่ึงบางนโยบายก็

ต้องใช้เวลา ทำาแบบค่อยเป็นค่อยไป ถ้าทำาได้หมดอย่างน้ันจริง อำานาจ

ก็ย่ิงกว่านายกฯ เสียอีก” ก็อย่างท่ีว่า ถ้าทำาได้จริงกรุงเทพฯ คงเป็น

เมืองสวรรค์แดนศิวิไลซ์อย่างแน่นอน...•

สว่นทีน่ายกฯ บอกกบัสื่อมวลชนวา่ “ไปชว่ยกนัทำา บา้นเมอืง

สำาคญั ใหม้นัสงบเรยีบรอ้ยกแ็ลว้กนั” กต็อ้งยอ้นกลบัไปทีน่ายกฯ ลงุ

ตู่ว่าอยู่ในอำานาจมา 8 ปี ทำาให้ “ความสงบจบที่ลุงตู่” ได้เบ็ดเสร็จ

หรือยัง ถ้าการเลือกตั้งต้นปีหน้า เพื่อไทยชนะแบบแลนด์สไลด์

อย่างที่ประกาศไว้ แล้วพา 2 อดีตนายกฯ หนีคดีโกงชาติกลับมา               

นายกฯ ลุงตู่ จะทำายังไงอีก? พรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้จะจัดทัพผนึก

กันได้เหมือนเดิมหรือไม่ เพราะในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก็

ขาดการนำาทีเ่ปน็เอกภาพ เลอืกตัง้ซอ่ม 

ส.ส.ที่ผ่านมาและเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-

ส.ก.เห็นชัดว่าขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ก็เจอ

เรื่องอือ้ฉาว ภายในเลอืดไหลออกอือ้ มี

แต่พรรคภูมิใจไทยของ เสี่ยหนู-อนุทิน 

ชาญวีรกูล ที่มี “กล้วย” เยอะ นักการ

เมืองแห่ย้ายซบเรื่อยๆ แต่ เสี่ยหนู ก็

หวังนั่งนายกฯ เหมือนกัน หลังเลือก

ตั้งครั้งหน้าก็พร้อมจับมือกับทุกขั้ว...•

ขณะที่พรรคเศรษฐกิจไทยก็

เกิดความขัดแย้งกันอย่างหนัก เมื่อ 

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ยอมรับว่าได้ยื่นลาออกจากหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา 

เนื่องจากมีแนวทางไม่ตรงกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา  

เลขาธกิารพรรค เกีย่วกบัจดุยนืทีธ่รรมนสัตอ้งการลม้ พล.อ.ประยทุธ ์

แต ่ลงุปอ้ม-พล.อ.ประวติร วงษส์วุรรณ หวัหนา้พรรค พปชร. ลกูพี่

ใหญ่ของทั้ง 2 คนก็ขอให้หนุนๆ กันไปก่อน เมื่อ กก.บห.ลาออก 15 

คน จาก 22 คน ก็ถือว่าพ้นสภาพ กก.บห.พรรคทั้งหมด จึงต้องมี

การเลอืก กก.บห.กนัใหม ่วา่กนัวา่ ธรรมนสั ตอ้งการรแีบรนดพ์รรค

ไม่ให้มีภาพลักษณ์ 3 ป. และภาพลักษณ์ ทหาร เพราะชาวบ้านใน

พืน้ที่ไมช่อบ ตอ้งจบัตาวา่หวัหนา้พรรคคนใหมท่ี่ไม่ใชอ่ดตีนายทหาร

จะลงเอยที่ใคร?...•

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา 

ไ

เป็นระบบอุโมงค์ระบายน้ำาใน กทม. มีใช้มาตั้งแต่ปี 2526 

หรืออุโมงค์ระบายน้ำาซอยสุขุมวิท 26 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

เพียงกว่า 1 เมตร แล้วก็พัฒนายกระดับขนาดมาเรื่อยๆ จนเกิด

อุโมงค์แห่งที่ 7 หรืออุโมงค์ยักษ์พระราม 9-รามคำาแหง นับเป็น

อุโมงค์ขนาดมหึมาแห่งแรก หากก่อสร้างทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 13 

อุโมงค์ จะมีประสิทธิภาพระบายน้ำารวมกันกว่า 415 ลูกบาศก์

เมตรต่อวินาที ระยะทางกว่า 63 กิโลเมตร คิดเป็นงบประมาณการ

ก่อสร้างเกือบ 33,000 ล้านบาท.

อุโมงค์ยักษ์

ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์  

พล.อ.วิชญ์ 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

แซมซาย

มื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง FACE 

BOOK ประกาศว่าเราได้เปลี่ยนเข้าสู่มิติ

ใหม่ในโลกดิจิทัลแล้ว จึงต้องขอเปลี่ยน

ชื่อตัวเองจาก “FACEBOOK” เป็น 

“META” ซึ่งหมายความอย่างสั้นๆ ได้ว่า “เหนือ

กว่า” นั้น พบว่าสิ่งแรกๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ของเราคือ การเสนอคำาว่า “จักรวาลนฤมิต” ให้

ตรงกับคำาภาษาอังกฤษว่า “METAVERSE” ที่มา

จากคำาว่า “META” และ “UNIVERSE” มารวม

เข้าด้วยกันว่า ช่องทางการติดต่อสื่อสารรูปแบบ

ใหม่นี้จะอยู่เหนือจักรวาล

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปบรรยาย หัวข้อ “LAWS                                                                 

IN METAVERSE” ให้กับหลักสูตร “SUSTAINNO 

VATION LEADERSHIP PROGRAM” เมื่อไม่

นานมานี้

โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการเสริมสร้างผู้นำา

และผู้ประกอบการทางสังคมให้มาช่วยคิด ช่วย

สร้างแนวทางการดำาเนินธุรกิจแบบสมดุล ภาย

ใต้หลักการของความยั่งยืนทั้ง 17 ข้อที่รวบรวม

จัดทำาโดยสหประชาชาติ คือ Sustainable 

Development Goals หรือ “SDGs” ซึ่งเป็น

แนวทางที่ทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมาร่วม

ด้วยช่วยกันในการสร้างเสริมแนวทางความยั่งยืน

นี้และส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไป

สิ่งสำาคัญที่เกิดขึ้นจากการบรรยายและ

การเสวนาในครั้งนี้คือ การรวมตัวของกลุ่มคน

เล็กๆ ที่มาจากหลายหลากอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น

นักธุรกิจ นักขุด Bitcoin นักกฎหมาย นักบัญชี 

ผู้ประกอบการทางสังคม รวมถึงพระภิกษุและ

แม่ชีที่ท่านๆ เหล่านั้นมาอยู่พร้อมกันและได้รับ 

“โอกาส” (Opportunity) ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเท่าเทียม

กันและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทุก

วินาที

จักรวาลนฤมิต (Metaverse) คือช่องทาง หรือ Platform (s) 

การติดต่อสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เป็นโลกเสมือนจริงไม่มีพรมแดนอีก

ต่อไป (Borderless) โดยเป็นการติดต่อที่สามารถสร้างโลกที่เป็น

จริงและเสมือนจริงให้อยู่รวมกันได้ (Augmented Reality) หรือ

โลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา (Virtual Reality) และยังสามารถ

สร้างอวตาร (Avatar) ให้เป็นตัวแทนเข้าไปสื่อสารติดต่อในสถาน

ที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก โดยผู้จะเข้าถึง Metaverse ได้นั้น 

(Accessibility) ย่อมจะต้องมีโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และแว่น VR (Virtual Reality) ที่สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ได้อย่างรวดเร็ว เช่น 5G หรือมากกว่า และมีรายได้หรือศักยภาพ

ด้านการเงินอยู่พอสมควร

คำาถามที่อยู่ในใจที่อยากถามไปยังรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง

ด้านนโยบายสาธารณะคือ หาก “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

เราจะสร้างและ

ดำาเนินนโยบาย

เพื่อเตรียมความ                                

พร้อมของประชา 

ชนในโลกเสมือน

จริงนี้ ได้อย่างไร 

เพราะประชาชน

คือประชากรรวมกว่า 66 ล้านคนที่มาอยู่กันเป็น “ประเทศไทย” ของ

เราทุกคน

กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากจักรวาลนฤมิตคือใครบ้าง? จะใช่กลุ่ม

นายทุนหรือผู้ที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในมือ หรือผู้ถือที่ดินอยู่ในจักรวาล

นฤมิตนี้ที่ปัจจุบันมีมูลค่าซื้อขายกันนับร้อยล้านพันล้านเหรียญสหรัฐ 

แม้กระทั่งสถานทูต ธนาคาร ก็มีการไปจัดตั้งอยู่ในโลกเสมือนจริงแห่ง

นี้หรือไม่ เราลองมาหาข้อมูล หาคำาตอบเชื่อมโยงยืนยันกันได้อย่าง

น้อยดังต่อไปนี้ คือ

(1) มีงานวิจัยแสดงใน www.datareportal.com ว่าคนไทยเพียง

ประมาณ 54 ล้าน หรือราว 77% ที่มี “โอกาส” เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ได้ แต่ถ้าพิจารณาข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งชาติแล้วพบว่า มีครัว

เรือนไทยน้อยกว่า 70% ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และจาก

การสืบค้นต่อไปอีกยิ่งพบว่า มีครัวเรือนไทยน้อยกว่า 1 ใน 4 หรือ 

25% ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้ง

โต๊ะ หรือแบบ Laptop เป็นของตนเอง และตัวเลขสถิตินี้ยังเป็นตัวเลข

ที่ต่ำากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาในระนาบเดียวกันถึง

กว่า 30% และ

(2) จากรายงานของ EIU (Economist 

Intelligence Unit) พบการวิเคราะห์ว่า สาเหตุ

ของความเหลื่อมล้ำาทางดิจิทัล (Digital Divide) ที่

สำาคัญ 2 ประการคือ (1) ความสามารถในการ

ซื้อบริการ (Affordability) และ (2) ทักษะในการ

ใช้งานเทคโนโลยี (Technological Skills) ยิ่ง

ในปัจจุบัน ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง

สมบูรณ์ (Complete Aged Society) ที่คนสูงวัย

จำานวนมากปฏิเสธการเรียนรู้ ในเทคโนโลยีอันมา

จากความกลัว ไม่กล้าที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ ยิ่งทำาให้

การพัฒนาประเทศมีอุปสรรคจากปัจจัยภายใน

มากขึ้น 

แม้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ

พยายามผลักดันนโยบายในการแก้ ไขความ

เหลื่อมล้ำาทางดิจิทัล เช่น โครงการเน็ตประชา

รัฐ ที่ใช้งบประมาณมากเป็นหมื่นล้านก็ไม่ประสบ

ความสำาเร็จ เพราะการติดตั้งจะมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการเมืองและกฎหมาย เช่น สถานที่ติดตั้งส่วน

ใหญ่จะอยู่ที่สถานที่ที่นักการเมืองท้องถิ่น กำานัน 

ผู้ ใหญ่บ้าน เป็นผู้กำาหนด และที่สำาคัญคือ “the 

Last Mile” ที่ ไม่สามารถให้ประชาชนทุกคนใน

ประเทศได้รับบริการอินเทอร์เน็ตฟรีได้ เพราะ

ติดขัดเรื่องกฎหมายและการให้สัมปทานเอกชน 

ยิ่งถ้าผู้รับสัมปทานมาควบรวมกิจการอย่างที่เป็นข่าวนั้น ยิ่ง

ทำาให้เกิดการผูกขาดของธุรกิจโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งคงต้อง                                                                               

ติดตามดูว่าประชาชน ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากการควบรวม

นี้อย่างไรบ้าง แต่ที่เป็นความจริงแบบไม่มีใครปฏิเสธได้คือ ผู้ที่

มีทรัพยากรเหนือกว่า หรือมีเงินทองมาก ก็จะได้เปรียบและได้

ประโยชน์จากโลกดิจิทัลและจักรวาลนฤมิตนี้อย่างแน่นอน 

ความเหลื่อมล้ำาทางดิจิทัลและการก่อเกิดของจักรวาลนฤมิต

เป็นตัวเร่งความเหลื่อมล้ำาทางสังคมหรือไม่นั้น เห็นเพิ่มเติมก่อน

ยืนยันว่า “ใช่” ด้วยว่า หากมีการวัดความเหลื่อมล้ำาในด้านทรัพย์ 

สินหรือความมั่งคั่ง (Wealth Indication) แล้ว ตามที่ธนาคาร Credit 

Suisse ได้ใช้เกณฑ์การวัดเบื้องต้น โดยวัดว่าคนที่รวยที่สุด 1% 

จะถือครองทรัพย์สินเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของทรัพย์สินทั้งหมดของ

ประเทศ และคำาตอบที่ได้คือ 66.9% หมายความว่า กลุ่มคนที่รวย

ที่สุดจำานวน 1% ได้ถือครองทรัพย์สินเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ของประเทศ และถ้ากลุ่มคน 1% นี้เข้าไปอยู่ในจักรวาลนฤมิตที่เขา

ต่างมีทรัพยากรที่เหลือล้นในการเข้าถึงเทคโนโลยีของการสร้างโลก

เสมือนจริงนี้ การก่อเกิดของจักรวาลนฤมิตจึงย่อมเป็นตัวเร่งความ

เหลื่อมล้ำาทางสังคมอย่างที่ไม่มีใครปฏิเสธได้.

เทวัญ อุทัยวัฒน์ 

กลุ่มนโยบายสาธารณะ

เพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ลังจบศึกเลือกตั้งชิงผู้ว่าฯ เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร 

และ 50 เก้าอี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก.ไป

แล้ว ฝ่ายผู้ชนะ ทั้งชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คน

ใหม่ และพรรคเพื่อไทย ที่เป็นแชมป์ ส.ก.มากที่สุด 20 เก้าอี้ 

ย่อมอยู่ในโฟกัสความสนใจของทุกฝ่าย 

ขณะที่ฝ่ายผู้แพ้ทั้งในสนามผู้ว่าฯ กทม.และสนาม ส.ก. ใน

ทางการเมืองไม่มีเวลาให้นั่งเสียใจมากนัก หลายคนหากคิดจะไปต่อ

บนถนนการเมือง ก็ถึงเวลาต้องเตรียม Move on-มูฟออน จากความ

พ่ายแพ้ โดยต้องทำาการบ้าน ทบทวนข้อผิดพลาด จุดอ่อน-จุดแข็งของ

ตัวเอง เพื่อก้าวเดินต่อไปบนถนนการเมือง 

โดยเส้นทางการเมืองต่อจากนี้ของฝ่ายผู้ปราชัย พบว่า เกือบ

ทั้งหมดชัดเจนว่าจะเดินต่อไปบนถนนการเมือง เพราะเป็นที่รู้กันว่า 

การเมืองเข้าแล้วออกยาก

อย่าง เสือเฒ่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่แพ้ย่อยยับ ได้

คะแนนมาอันดับห้า ข่าวแจ้งว่าเจ้าตัวหลังจากขอเวลาทำาใจสักระยะ

แล้วมีแนวโน้มจะกลับเข้าการเมืองต่อ เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เกษียณ

จากบิ๊กตำารวจก็เข้าสู่การเมืองเต็มตัวที่พรรคประชาธิปัตย์ ตามคำา

ชักชวนของสุเทพ เทือกสุบรรณ จนได้เข้าไปเป็นรองผู้ว่าฯ กทม.ในยุค 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ก่อนจะส้มหล่นได้เป็นผู้ว่าฯ กทม.ด้วยมาตรา 

44 จากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ สมัยเป็นหัวหน้า คสช. 

และด้วยการอยู่ในอำานาจเป็นผู้ว่าฯ มากว่าห้าปี ทำาให้ยังไง 

พล.ต.อ.อัศวินคงไม่วางมือทางการเมืองง่ายๆ เพราะ พล.ต.อ.อัศวินก็

ต้องการส่งไม้ต่อทางการเมืองให้กับลูกชาย เอิร์ธ ร้อยตำารวจโทพงศกร 

ขวัญเมือง อดีตโฆษก กทม. มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 

ได้เข้ามามีตำาแหน่งทางการเมืองในอนาคต

คนในทีมงานหาเสียงของ พล.ต.อ.อัศวินบอกเล่ามาว่า 

พล.ต.อ.อัศวินจะทำาการเมืองต่อแน่นอน เพียงแต่จะไปอยู่พรรคไหน

เท่านั้นเอง แต่มองว่าไม่ใช่ประชาธิปัตย์ ซึ่งเบื้องต้นมีตัวเลือก เช่น 

พรรคไทยภักดี เพราะมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกันกับแกนนำาไทยภักดี 

ที่มาช่วยหาเสียงให้ทั้งแบบเปิดหน้าและคอยแบ็กอัปอยู่ข้างหลัง ไม่

ว่าจะเป็น หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรค, พล.ต.ท.ชาญเทพ 

เสสะเวช เลขาธิการพรรคไทยภักดี, ถาวร เสน

เนียม เป็นต้น 

ขณะที่ความเป็นไปได้ที่จะไปอยู่กับ

พรรคอื่น เช่น พลังประชารัฐ พบว่าประตู

นี้ยังไม่ปิดตาย แม้ที่ผ่านมา ส.ส.เขต กทม.

พลังประชารัฐ และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตของ

พลังประชารัฐ ไม่ค่อยตอบรับ พล.ต.อ.อัศวิน

เท่าใดนัก 

แต่ก็มีการมองกันว่า หาก พล.ต.อ.อัศวิน

จะเล่นการเมืองต่อ ก็อาจเดินเคียงคู่ไปกับบาง

คนที่คุ้นเคยและเกื้อหนุนกันมา เช่น พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา-

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ว่าจะไปอยู่พรรคไหน เป็นต้น 

ส่วนคนอื่นๆ อย่าง ดร.เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ การที่ ได้

อันดับสองในศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่ผ่านไป รวมถึงมีส่วนสำาคัญใน

การเรียกคะแนนในหลายเขต จนทำาให้ประชาธิปัตย์ได้ ส.ก.มา 9 ที่นั่ง 

ก็ถือว่าเป็นผลที่น่าพอใจระดับหนึ่ง และด้วยวัยย่าง 50 ปี จึงอยู่บน

ถนนการเมืองได้อีกยาวไกล ขณะเดียวกันปัจจุบันประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้

มีคีย์แมนในพื้นที่ กทม.ที่จะดึงดูดสร้างคะแนนให้กับพรรคได้มากนัก 

ดังนั้นหาก ดร.เอ้จะไม่หวนกลับไปสู่วงวิชาการ แต่ทำาการเมือง

เต็มตัว การอยู่กับประชาธิปัตย์เพื่อเตรียมลงเลือกตั้งใหญ่รอบหน้า 

โดยเฉพาะในการเป็นผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ และ

เป็นตัวหลักในการหาเสียงในพื้นที่ กทม. น่า

จะทำาให้แกนนำาประชาธิปัตย์แฮปปี้แน่นอน 

ส่วน สกลธี ภัททิยกุล ที่ ได้คะแนน

มาอันดับสี่ ด้วยวัยเพียง 40 เศษๆ และผ่าน

งานการเมืองมาแล้วโชกโชน ทั้ง ส.ส.กทม.-

อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. รวมถึงการเมืองนอกสภา 

ในฐานะอดีตแนวร่วมแกนนำา กปปส. ทำาให้ยังไงเสีย สกลธีอยู่บนถนน

การเมืองต่อแน่นอน ที่ก็มีทางเลือก เช่น กลับเข้าพรรคพลังประชารัฐ 

ที่สกลธีก็คุ้นเคยกับคนในพรรคดีอยู่แล้ว เพราะเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไป

ร่วมฟอร์มทีม กทม.ให้กับพลังประชารัฐตั้งแต่แรกๆ พร้อมกับณัฏฐพล 

ทีปสุวรรณ และพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 

ผนวกกับสกลธีก็ได้แรงหนุนจากพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างดี ดัง

นั้นหากสกลธีจะกลับเข้าพลังประชารัฐอีกรอบ เพื่อเป็นตัวหลักให้กับ

พรรคในพื้นที่ กทม.ก็เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ 

แม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวเรื่องสกลธีได้เคลื่อนไหวร่วมกับ

ณัฏฐพล และทยา ทีปสุวรรณ รวมถึงพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ในการ

ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อ พรรคไทยสร้างสรรค์ ซึ่งนายทะเบียน

พรรคการเมืองรับรองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเดิมจะมีการเปิดตัวเมื่อช่วง

เมษายนที่ผ่านมา แต่ได้ยกเลิกไปหลังสกลธีลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. 

ตามข่าวพบว่า กลุ่มที่เคลื่อนไหวตั้งพรรคไทยสร้างสรรค์ได้เฟด

ตัวเอง ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรแล้ว แต่จะมีการเคลื่อนไหวอีกหรือไม่ ต่อ

จากนี้ก็ต้องรอติดตาม 

อย่างไรก็ตาม ด้วยกติกาเลือกตั้งแบบบัตรสองใบ และใช้สูตร 

100 หารคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ ทำาให้พรรคเกิดใหม่หากกระแสไม่แรง

จริง แนวโน้มเกิดยาก เพราะขนาดที่เปิดตัวมาหลายพรรคเวลานี้ ทั้ง

ไทยภักดี พรรคกล้า ไทยสร้างไทย สร้างอนาคตไทย หลายคนก็บอก

ว่าอาจไปลำาบาก 

จึงน่าจะทำาให้การคิดตั้งพรรคไทยสร้างสรรค์ของกลุ่มสกลธีก็จะ

เดินไปได้ยากเช่นกัน 

ขณะที่ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ที่ได้คะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

มาอันดับสาม รายนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะยังไงก็อยู่กับพรรคก้าวไกลต่อ

ไป เพราะชื่อชั้นตอนนี้ถือว่าเป็นตัวเรียกคะแนนให้กับพรรคส้มไป

เรียบร้อยแล้ว. 

ผู้แพ้ได้เวลา Move on 

‘อัศวิน’เข้าพปชร.หรือไทยภักดี 

สถานีต่อไป ดร.เอ้-สกลธี?

ห

เ



อว่ากู้หน้าบ้านใหญ่ชลบุรีได้สำาเร็จ หลังผลการเลือก

ตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการ เป็นนาย

ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยา 

ที่มีนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยาเป็นแกนนำา 

ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง

โดยพื้นที่เมืองพัทยาในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อเดือน

มีนาคม 2562 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงวัฒนธรรม พ่ายแพ้ให้แก่ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคอนาคต

ใหม่แบบทำาเอาช็อกกันทั้งชลบุรี

สำาหรับชัยชนะคร้ังน้ีแม้จะพอล้างอายได้บ้าง แต่ถือว่า

ไม่ง่ายเหมือนกัน เพราะคะแนนทิ้งห่างจากอันดับสองอย่าง

นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครจากกลุ่มพัทยาร่วม 

ใจไม่ขาด 

และค่อนข้างเหนือความคาดหมายของกลุ่มเรารัก

พัทยา เพราะจากการทำาโพลในช่วงหาเสียง ผู้ที่มีคะแนน

มาเป็นอันดับสองคือ นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัคร

ในนามคณะก้าวหน้า แต่

เมื่อผลออกมากลายเป็น

นายสินธ์ ไชยที่ ไล่ เบียด

นายปรเมศวร์

สำาหรับนายสินธ์ไชย                  

เป็นน้องชายของนายนิรันดร์  

วัฒนศาสตร์สาธร อดีต

นายกเมืองพัทยา และเป็น                             

อดีตคนในบ้านใหญ่ชลบุรี

ของนายสมชาย คุณปล้ืม                              

หรือกำานันเป๊าะ บิดาของ                                          

นายสนธยา มีประสบการณ์

ในสนามเมืองพัทยาสูง โดยประกาศวางมือทางการเมือง

เมื่อหลายปีก่อน  กระท่ังกลับมาส่งน้องชายลงแข่งขันกับกลุ่ม

เรารักพัทยาของนายสนธยาในการเลือกตั้งครั้งนี้

ถือเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มองข้ามไม่ได้ เพราะ

ในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำาลังจะมาถึง นอกจากพรรคก้าว

ไกลที่มาแรง กลุ่มนี้ที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะไปทำางานการเมือง

กับพรรคไหน น่าจะกลายเป็นคู่แข่งคนสำาคัญของบ้านใหญ่

ชลบุรีเช่นกัน

ในส่วนของนายปรเมศวร์ หรือเบียร์ นายกเมืองพัทยา

ป้ายแดง เป็นอดีต ส.ส.ในกลุ่มบ้านใหญ่ชลบุรี เป็นลูกชาย

ของนายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ หรือชื่อเดิม จรูญ งาม

พิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ

อดีต ส.ส.ชลบุรีหลายสมัย 

ถือเป็นอีกตระกูลที่กว้างขวางใน จ.ชลบุรี โดยทำา

ธุรกิจโรงงานแป้งสาคู, โรงงานน้ำาปลา, โรงแรม, ไนต์คลับ  

และทำาการเมืองกับบ้านใหญ่ชลบุรีมาโดยตลอด

ก่อนลงสมัครรับเลือกต้ังนายกน เมืองพัทยา นายปรเมศวร์

ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของ

นายอิทธิพล ขณะที่ในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อปี 2562 ย้าย

จากพรรคพลังชลมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับ

บ้านใหญ่ชลบุรี โดยลงสมัคร ส.ส.เขต 7 ชลบุรี แต่ต้องพ่าย

แพ้ให้แก่นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรค

อนาคตใหม่ ก่อนที่นายสนธยาจะผลักดันให้มาลงชิงเก้าอี้

นายกเมืองพัทยา.

สังคมให้รู้จักสำาเหนียก มิใช่ “หญิงก็ร้าย ชายก็ช่ัว” แล้วยังมีหน้าเดินไป

ออกโทรทัศน์ช่องโน้น ช่องน้ีอย่างไม่ละอายใจเลย หรือคิดว่า “เอาความ

ช่ัวของตัวเองมาขายได้เงินเข้ากระเป๋า เพราะไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วไม่มีอะไร

สูญเสีย” แต่ไม่คิดว่า “ชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูล เขากลัวการสูญ

เสีย” ท่ีน่าแปลกย่ิง ๆ “ยังมีคนนิยมชมชอบพฤติกรรมน้ัน สื่อโทรทัศน์เอง

ก็เป็นไปกับเขาด้วยท่ีเชิญเขาไปออกโทรทัศน์ โดยไม่คำานึงถึงผลสะท้อนว่า

เด็กจะเอาอย่างไหม?” มีผู้ชม ผู้ฟังตะโกนกระทู้ออกมาดังๆ ว่า “กาโตะ” 

แต่ผู้เขียนขอเปล่ียนเป็น “คาโต๊ะ” ๒.ภิกษุ ๓.สังคมพุทธ ๔.สมี ๕.นารี

พิฆาต ๖.บ้ากาม ๗.ทิฐิด้ือ ตามลำาดับ โดยให้วิทยากรกวี นักเขียน จะเลือก

เอากระทู้ใดมาบอกกล่าวกัน. 

อ.สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ

 นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

 นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย

         

คาโต๊ะ

   * สักวา “คาโต๊ะ” เจอโป๊ะแตก

เสียงคลิปแยกคำาโตๆ โชว์ชายหญิง

ปฏิพัทธ์ชัดแจ้งแจงเรื่องจริง

พระอยากอิงสีกาท่าพอกัน

“หญิงก็ร้ายชายก็ชั่ว” มั่วกามฉาว

ปิดบังข่าวกักขฬะหฤหรรษ์

ฉ้อฉลใช้ผ้าเหลืองเรืองอนันต์

ที่สุดฝันสลาย “เพราะใจ” เอย.

ประธาน ฤทธิลี/อดีต ผอ.เรือนจำาบางขวาง จ.นนทบุรี

ภิกษุ 

   * สักวา “ภิกษุ” แปลผู้ขอ

ปากปีจอจีบได้เสียเป็นเมียผัว

สมณเพศเหตุผลนั้นห้ามพันพัว

การเสียตัวซึ่งกันมันน่าอาย

เงินปัจจัยได้มาเยียวยาวัด

มิใช่จัดเข้าย่ามสมความหมาย

ค่าน้ำา,ไฟ ใช้สอยพลอยมากมาย

ญาติโยมจ่ายเพื่อพุทธ “หยุดทำา” เอย.

วันทนีย์ บุญศรีสมบัติ/อดีตสมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ชีวัน สุวรรณารักษ์/อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

  

สังคมพุทธ 

   * สักวา “สังคมพุทธ” ผุดความเพี้ยน

แล้วลอกเลียนตามกันทุกวันค่ำา

บ่อน,สปา,บาร์,ไนต์คลับ กับระบำา

ร้านเหล้าเปิดคลาคล่ำาเห็นตำาตา

เจ้าหน้าที่ตีกินสินปรากฏ

5บทความ

กจะสงสาร “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ครับ!

เหมือนคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ จู่ๆ ญาติ

โกโหติกาโผล่แสดงตัวเพียบ 

อยากจะกอบโกยความสำาเร็จของ “ชัชชาติ” 

ด้วย 

ก็ไม่แปลกใจอะไรครับที่ “ทักษิณ” โผล่มาพูด เรื่องคน

กรุงแลนด์สไลด์ให้ “ชัชชาติ” 

หรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทย แถลงความสำาเร็จของ 

“ชัชชาติ” ราวกับเป็นความสำาเร็จของพรรค 

ถ้ารัก “ชัชชาติ” จริง ควรปล่อยให้เจ้าตัวได้อิสรเสรี

เหนืออื่นใด เหมือนที่ได้เดินหาเสียงมาตลอดปีสองปีว่า เป็น

ผู้สมัครอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง 

เท่าที่พูดกันเรื่องที่มาของ คะแนนแลนด์สไลด์ คนที่

พูดได้ไพเราะเสนาะหูสุด ณ ขณะนี้ คงจะเป็น “สมชัย ศรี

สุทธิยากร” อดีต กกต.

ใช้เวลาดีดลูกคิดได้ตัวเลขออกมาแล้วไปโพสต์เอาไว้

ในเฟซบุ๊กน่าสนใจทีเดียว

“...คะแนน ๑,๓๘๖,๒๑๕ คะแนนของชัชชาติมาจาก

ไหน

ในเมื่อ คะแนน สก. เพื่อไทยทั้งหมดมีเพียง ๖๒๐,๐๐๙  

คะแนน แปลว่า มีคะแนนไหลมาจากที่อื่นถึง ๗๖๖,๒๐๖  

คะแนน

คำาตอบคือ ได้จากคนที่เลือก สก.พรรคอื่น แต่มาเลือก

ผู้ว่า เป็นชัชชาติ

คะแนน สก. ก้าวไกล มี ๔๘๒,๘๓๒ คะแนน แต่

คะแนนวิโรจน์มี ๒๕๓,๘๕๑ คะแนน แปลว่า มีคนรักก้าวไกล 

รักวิโรจน์ แต่ลงให้ชัชชาติ ๒๒๘,๙๘๑ คน

คะแนน สก. ปชป. มี ๓๔๘,๘๕๓ คะแนน แต่คะแนนสุ

ชัชวีร์ มี ๒๕๔,๖๔๗ คะแนน แปลว่า FC ปชป. ยังไปเทใจให้

ชัชชาติถึง ๙๔,๒๐๖ คะแนน

คะแนน สก. ไทยสร้างไทย มี ๒๔๑,๙๔๕ คะแนน แต่

คะแนนศิธา มีแค่ ๗๓,๗๒๐ คะแนน แปลว่า รักสุดารัตน์ 

แต่ลงชัชชาติ ๑๖๘,๒๒๕ คะแนน

อย่ารังแก ‘ชัชชาติ’

และสนุกสุด เมื่อเอาคะแนนของ พปชร.+กลุ่มรักษ์กรุง 

เทพ ซึ่งชูอัศวินทั้งสองกลุ่ม ได้คะแนน สก.รวมกัน ๔๖๔,๔๕๐ 

คะแนน แต่คะแนนบิ๊กวิน มาแค่ ๒๑๔,๖๙๒  คะแนน เป็นพวก

ปันใจแอบไปให้ชัชชาติ ถึง ๒๔๙,๗๕๘  คะแนน

คะแนนปันใจเหล่าน้ี รวมกันได้ ๗๔๑,๑๗๐ คะแนน พร่อง

ไปจากตัวเลขท่ีว่าเป็นคะแนนไหลมาจากท่ีอื่นแค่ ๒๕,๐๓๖ คะแนน 

ซ่ึงหากบวกคะแนนจากส่วนอื่นย่อยๆ ก็จะได้เป็นจำานวนใกล้เคียง

คะแนน ๑.๓๘ ล้านที่ชัชชาติได้รับครับ...”

ก็หายคาใจกันนะครับ ญาติ “ชัชชาติ” เยอะไม่ได้มาจาก 

เพื่อไทยสายเดียว  

ประชาธิปัตย์ ก้าวไกล พลังประชารัฐ ไทยสร้างไทย ช่วย

กันลงแขก อุ้ม “ชัชชาติ” เป็นผู้ว่าฯ กทม.

เมื่อคนกรุงเสียงส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า “ชัชชาติ” คือ

ตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะอยู่ตรงกลาง ที่สำาคัญเป็น “ความหวัง” 

ที่จะพากรุงเทพมหานครไปพบกับสิ่งใหม่ๆ ก็ต้องลองของใหม่ที่

ว่านี้ ๔ ปี 

ทำาดีก็ให้ต่ออีก ๔ ปี

ไม่ได้เรื่องก็จบแค่ ๔ ปีแรก

นี่คือกติกาง่ายๆ ของระบอบประชาธิปไตย  

แต่ระหว่างนี้ การรังแก “ชัชชาติ” ด้วยการเอาเป็นพวก  

อาจเป็นการฆ่า “ชัชชาติ” ทางอ้อม โดยเฉพาะ “ทักษิณ” กับ

พวก 

อย่าพรากความเป็นกลางไปจาก “ชัชชาติ” เด็ดขาด 

ครับ...การได้เห็นปรากฏการณ์ชัชชาติในวันนี้ อดนึกถึง

การเลือกตั้ง ส.ส.ปี ๒๕๔๔ ไม่ได้ 

ครั้งนี้ “ชัชชาติ” ได้เป็นผู้ว่าฯ เพราะขายความหวัง 

แต่ครั้งโน้น “ทักษิณ” ขายความเป็น “อัศวินคลื่นลูกที่

สาม”

ความสำาเร็จของนักธุรกิจหนุ่ม ผู้มั่งคั่งในทรัพย์สิน อาสา

กอบกู้ประเทศที่ล้มลุกคลุกคลานจากพิษวิกฤตต้มยำากุ้ง 

ขณะที่ประชาชนเบื่อของเก่า 

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ในกรุงเทพมหานคร วันที่ ๖ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๔๔ พรรคไทยรักไทยชนะแบบแลนด์สไลด์ 

กวาด ส.ส.ไป ๒๙ ที่นั่ง

ได้คะแนนเสียงมากถึง ๑,๑๓๑,๕๑๐ คะแนน

คิดเป็น ๔๕.๖๔%

กลับกัน เจ้าของพื้นที่เดิมอย่างประชาธิปัตย์ ได้คะแนน

โหวตรวมทั้ง กทม. ๗๑๘,๑๖๘ คะแนน หรือ ๒๘.๙๗% ก็ถือว่า

ไม่น้อย 

แต่ได้ ส.ส.กลับมาเพียง ๘ ที่นั่ง จากเดิมที่มีอยู่ ๒๙ คน 

วันน้ันคนไทยส่วนใหญ่เห็นตรงกัน อยากให้โอกาสคนใหม่ 

เข้ามาบริหารประเทศดูบ้าง เพราะคนเก่าสร้างปัญหาไว้เยอะ 

แม้กระท่ังคนท่ีนิยมชมชอบในพรรคประชาธิปัตย์ ก็เปล่ียน

ใจอยากลองของใหม่ หันไปเลือก “ทักษิณ” บริหารประเทศแทน 

แต่ก็อาจหลงลืมไปว่า “ทักษิณ” ไม่ใช่ของใหม่  

เคยเป็นคนคนหนึ่งที่นั่งในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อน

จะเกิดวิกฤตต้มยำากุ้ง ในตำาแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 

ในวันที่ประเทศไทยแทบจะไปต่อไม่ไหวต้องลดค่าเงิน

บาท โดยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งก็มีการวิพากษ์

วิจารณ์กันหนักหน่วงจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านในขณะนั้นว่า 

“ทักษิณ” ได้ประโยชน์

จาก “อัศวินคลื่นลูกที่สาม” เป็น “อัศวินควายดำา” สร้าง

ตำานานผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริตเชิงนโยบาย 

มาถึงวันน้ีจากคนท่ีเคยเป็นความหวัง กลายเป็นนักโทษหนี

คุกหนีคดี สร้างปรากฏการณ์ โกงทั้งโคตรจนยากที่รัฐบาล

ไหนจะทาบสถิติได้ 

ที่สำาคัญสร้างความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องยาว 

นานมาถึงปัจจุบัน

ยากที่จะจบ เพราะส่งลูกสาว มาสืบสานตำานานต่อ

วันนี้ “ชัชชาติ” มาพร้อมกับความคาดหวัง 

แต่ “ชัชชาติ” อาจไม่เหมือนกับ “ทักษิณ” ก็ได้

ไม่ต้องหนีไปต่างแดนเพราะคอร์รัปชัน 

นั่นก็ขึ้นกับ “ชัชชาติ” ว่าจะยืนหยัดความเป็นอิสระ ไม่

ตกเป็นเบี้ยล่าง หรือการแทรกแซงจากพรรคเพื่อไทยได้นาน

แค่ไหน 

ในวันท่ีรัฐบาลย่ิงลักษณ์เสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรม

ให้คนโกง วันนั้น “ชัชชาติ” ก็นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรี 

แม้ร่างกฎหมายจะไม่ได้เสนอโดยคณะรัฐมนตรี แต่

ผ่านมติของที่ประชุมพรรคเพื่อไทย และคณะรัฐมนตรีให้การ

สนับสนุนทั้งๆ ที่รู้ว่า เป็นการล้างความผิดให้ “ทักษิณ” 

การเมืองที่มีอารยะไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบร่วม

กันได้

วันนี้เมื่อ “ชัชชาติ” ยืนยันว่าพ้นชายคาเพื่อไทยแล้ว  

และคนกรุงส่วนใหญ่ก็เชื่อตามน้ัน เพื่อไทยก็ไม่ควรแสดงความ

เป็นเจ้าของอีก

ครับ...วานนี้ (๒๔ พฤษภาคม) เป็นวันเกิด “ชัชชาติ”  

เจ้าตัวบอกว่า

“อยากเห็นคนกรุงเทพฯ ร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอัน                                                                         

เดียวกัน และร่วมกันสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สำาหรับ

ทุกคน ไม่สามารถทำาคนเดียวได้ จึงอยากให้คนกรุงเทพฯ ส่ง

กำาลังใจและร่วมมือกัน มีความเห็นแตกต่างกันได้ แต่อย่า

ทะเลาะกัน รักกันเข้าไว้”

คนทะเลาะกันมันต้องมีต้นเหตุ 

“ชัชชาติ” รู้หรือเปล่าว่าคืออะไร และต้องแก้ปัญหา

ตรงไหน

ขออวยพร เอาตัวให้รอดจากการครอบงำาของ “ทักษิณ”  

ครับ.

ยอมรับปรับใจ

การเมือง เคืองใจ ทำาไมเล่า

การงาน ของเรา สำาคัญกว่า

เก็บของ เข้าที่ทาง สร้างชีวา

สะอาดตา สะอาดใจ ได้จริง

แยกฝ่าย แยกคอก นอกคุณค่า

มัวถือสาไม่สร่างทุกข์อย่างยิ่ง

เขาได้เป็น ผู้ว่าฯ อย่าประวิง

เราร่วมว่ิงกลมเกลียวไปด้วยกัน

กลอนสักวาสะท้อนวงการสงฆ์ปัจจุบัน

เมื่อรัฐบาลประกาศให้เปิดประเทศปุ๊บ สมาชิกสมาคมการอ่าน

แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาชิกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยก็จัด

กิจกรรมปั๊บ กล่าวคือสมาชิก ๒ สมาคมเชิญวิทยากรกวี นักเขียนมา

สาธิตการเล่นกลอนสักวา ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราช 

ภัฏเชียงราย โดย ดำารงค์ พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเติบโตในหน้าที่การงานตลอดยาวนานของจังหวัด

เชียงราย ผลงานที่เด่นชัดคือ การหาพันธุ์กล้าไม้เบญจพรรณต่างๆ ไป

ปลูกบนภูเขา “ดอยตุง” จากภูเขาหัวโล้นเป็นภูเขาป่าทึบ ดั่งที่เห็นอยู่ใน

ปัจจุบัน  บริจาคค่าน้ำามันรถไป-กลับกรุงเทพฯ-เชียงราย อาจารย์พันธลีย์ 

จิรธันท์ นามปากกา “พ.เทียนทิม” เลี้ยงอาหารค่ำาและเช้า ยงยุทธ ติยะ

ไพรัช อดีตประธานรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ ดูแลที่พักค้างแรมรวม ๒ 

คืน ในฐานะเป็นคนจังหวัดเชียงราย ดร.ไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง อดีต

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒  และมีบ้านพัก

ส่วนตัวในเวียงด้วย บริการและอำานวยความสะดวกส่งเจ้าหน้าที่ ๓ คน

มาเป็นไกด์หรือผู้ชำานาญการการท่องเที่ยว พร้อมบริจาคเงินจำานวนหนึ่ง

แก่ อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะซื้อของที่

ระลึกจากโอทอป (วิสาหกิจชุมชน) มอบแก่วิทยากรทุกคน  ยิ่งไปกว่านั้น

เจ้าหน้าที่ ๓ คนได้เล่าเกียรติประวัติ ดร.ไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง อย่าง

ละเอียด ทั้งอดีต ปัจจุบัน กับผลงานต่างๆ ให้ฟังจน อ.สมบัติ ตั้งก่อ

เกียรติ เขียนบทกวีแห่งเกียรติยศว่า

ปราชญ์ของรัฐ

   * “ไตรสิทธิ์  สินสมบูรณ์ทอง” ปราชญ์ของรัฐ

ประจักษ์ชัดปรัชญามหาศาล

เก่งศาสตร์ศิลป์ยินยลผลตระการ

เสียงแซ่ซ้องสอดประสานการปกครอง

   * รับฉายา “ชอลิ้วเฮียง” เยี่ยงนักรบ

หลากจอมโจรยอมสยบพบทั้งผอง

เป็นผู้ว่าเชียงรายลายพาดทอง

ซื่อ,สุจริต,เสือลำาพองของแผ่นดิน!

 รักเคารพในความรู้ความสามารถ

 อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ประพันธ์

 นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย กทม.

คร้ันวันรุ่ง หลังเข้าท่ีพัก ต่าง (วิทยากร) ทำากิจวัตรเสร็จสรรพ เวลา 

๑๓.๐๐ น. สมาชิก ๒ สมาคมท่ีพำานักอยู่ในจังหวัดเชียงรายประมาณ ๒๕๐ 

ท่าน มาน่ังรอในห้องประชุมพร้อมเพรียงและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้อง 

กันโรคโควิดพร้อมฉีดแอลกอฮอล์ ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นทุกท่านแล้ว อ.พันธ

ลีย์ จิรธันท์ (พ.เทียนทิม) อ่านกลอนสักวาเพื่อบรรยายส่ิงแวดล้อมว่า

 * สักวา “สวนหย่อม” เพียบพร้อมยิ่ง

กะทัดรัดตามจริงสิ่งสูงค่า

มากเฟิน “มอส” สอดสลับเห็นกับตา

ขยายเป็นเขตป่าน่าตื่นใจ

รากบำารุงปรุงดินสินหวงแหน

เหมือนนกยูงเขียวรำาแพนแน่นอยู่ใกล้

ปุ๋ยแพง “ออสมันด้า” กว่าปุ๋ยใด

เจ้าของจึงถนอมไว้ “เทใจ” เอย.

   อ.พันธลีย์ จิรธันท์ (พ.เทียนทิม)

หลังจากน้ัน คณะกรรมการจัดงาน (กิจกรรม)  ประกาศว่า ขณะน้ีมี

ข่าวในวงการ “สงฆ์” หลายกรณีอ้ือฉาวมากอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วิทยากร 

กวี นักเขียน สำาแดง “ปฏิภาณกวี” ออกมาภายใน ๓ นาที โดยให้ท่ีประชุม

ต้ังกระทู้ ๗ กระทู้ตามจำานวนวิทยากร นักเขียน ท้ังน้ีเพื่อสะท้อนปัญหา

นายกเบียร์

ก็แค่บทบาทเล่นเป็นคาถา

เบื้องหลังรับทรัพย์สิ้นลิ้นนาคา

เรียกภาษาศรีธนญชัย “รู้ไส้” เอย.

ทัศนียาพร  จงธนัชจิรโชติ/เนติบัณฑิตไทย กทม.

สมี

  * สักวา “สมี” ที่ชั่วชาติ

ทำาอุจาดบัดสียังมีหน้า

มิรู้อายมิรู้ชู้มิรู้ชา

ตามประสีประสาบาทาลง

ก่อนกาลนี้ ไม่คิด คิดภายหลัง

จากน่าชมเป็นน่าชังคลั่งจนหลง

ทางออกดียึดหลักรู้จักปลง

สมประสงค์ขอขมา “อย่าอีก” เอย.

  ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

     

นารีพิฆาต

   * สักวา “นารี” พิฆาตซ้ำา

ไม่เคยจดไม่เคยจำาไม่สำาเหนียก

เหมือนลิงกังวางท่ามาร้องเจี๊ยก

โอดครวญเรียกพระผู้ใหญ่ให้ช่วยที

เรื่องเช่นนี้มีเกลื่อนเพื่อนดอกเห็ด

เบ็ดเตล็ดละเหี่ยเสียราศี

จับไม่ได้ไล่ไม่ทันมันราคี

เมื่อไหร่หนอ โน่น นั่น นี่ “เสียที” เอย.

ผศ.ดร.วาสนา บุญสม/ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บ้ากาม 

 * สักวา “บ้ากาม” โยมถามถึง

ไปลึกซึ้งกับสีกาน่าอดสู

ว่าหญิงชั่วยั่วยวนชวนลงรู

พระไม่รู้ตามติดจึงติดตาม

เลี่ยงบาลีเลี่ยงหลีกเลี่ยงเกี่ยวเงี่ยงเบ็ด

เบ็ดเตล็ดโทษคนอื่นฝืนหยาบหยาม

ทิฐิหลักดักดานมันประณาม

เจอเลวทรามสมน้ำาหน้า “ยิ้มท้า” เอย.

 สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

        

ทิฐิดื้อ 

   * สักวา “ทิฐิดื้อ” คือพวกพระ

เห็นจะจะรูปไหนได้รูปนั่น

เลี่ยงบาลีเลี่ยงรับผิดเลี่ยงกิจนั้น

ยิ่งพวกใครพวกมันน่าขันนัก

ศาสนาไม่เสื่อมไม่เหลื่อมล้ำา

แต่คนชั่วชั่วซ้ำาตามขั้นหลัก

โกหกธรรมคำาใหญ่ๆ ไม่เว้นวรรค

จำานนปลักหลุมตัวเอง “เส็งเคร็ง” เอย

 ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตดอนเมือง กทม.

 

ผมไม่มีอะไรเพ่ิมเติมครับ เพราะข้างบนน้ีทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

แล้ว.

ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
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6 เศรษฐกิจ

24/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,903.92 4,908.66 -1,004.75
 5,619.08 5,306.63 +312.45
 32,343.40 32,151.79 +191.61
 21,776.69 21,276.00 +500.69

63,643.09
-9.05

1,626.23
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.62 34.35
ยูโร 35.89 37.00
ปอนดสเตอรลิง 42.04 43.52
เยน (100 เยน) 26.20 27.22
หยวนจีน 4.24 4.41
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,900 30,000
ทองรูปพรรณ 29,364 30,500
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘ธอส.’โวปล่อยสินเชื่อทุบสถิติ
รับศก.ฟื้น/การันตีตรึงดอกเบี้ยถึงสิ้นปี

ไทยโพสต์ • ‘ธอส.’ ฟุ้งปล่อยกู้ 4 เดือนทะยาน 8.2 หมื่นล้านบาท จ่อ

ปรับเป้าหมายปล่อยกู้ปี 2565 ใหม่แตะ 3 แสนล้านบาท โวสูงสุดใน

ประวัติศาสตร์ อานิสงส์เศรษฐกิจเริ่มฟื้น คนต้องการกู้บ้านราคา 3 

ล้านบาทเพิ่ม การันตีทั้งปีนี้ ไม่มีแผนขยับขึ้นดอกเบี้ยบ้านแน่นอน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรม                                                   

การผู้จัดการธนาคารอาคารสง 

เคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ภาพ

รวมการปล่อยสินเชื่อใหม่ในช่วง 

4 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-

เม.ย.) สามารถปล่อยได้ 8.2 หมื่น

ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั ้ง

ไว้ โดยสาเหตุมาจากราคาต้นทุน

บ้านที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามราคา

พลังงาน ขณะที่ ธอส.ให้สินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ำาที่สุดในตลาด ซึ่งใน

ระยะต่อไปทิศทางดอกเบี้ยอยู่ช่วง

ขาขึ้นตามนโยบายของธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) และการขยาย

ตัวเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเกือบสู่

ภาวะปกติ ทำาให้ลูกค้ามีความ

ต้องการกู้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน

กลุ่มต้องการกู้ซื้อบ้านในราคา                

3 ล้านบาทขึ้นไปที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ชัดเจน

ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อผ่านช่วง

กลางปี 2565 ไปแล้วจะเริ่มเห็น

ทิศทางของตลาดและแนวโน้ม

ดอกเบี้ยทั้งปี โดยเฉพาะทิศทาง

การปรับดอกเบี้ยของธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) ทำาให้ ธอส.

อาจจะพิจารณาปรับเป้าหมายการ

ปล่อยสินเชื่อใหม่ทั้งปี จากเดิม

ที่ 2.2 แสนล้านบาท มีแนวโน้ม

เพิ่มเป็น 2.8-3 แสนล้านบาท ซึ่ง

เป็นการให้สินเชื่อใหม่ที่สูงที่สุดใน

ประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการจัด

ตั้งธนาคารขึ้นมา และส่งผลให้ 

ธอส.เป็นสถาบันการเงินที่ ให้สิน

เชื่อที่อยู่อาศัยสูงกว่าเมื่อเทียบกับ

ธนาคารพาณิชย์ ที่ปัจจุบันมีส่วน

ต่างการให้สินเชื่อลดลงมาอยู่ที่

ราว 4% จากเดิม 10%

“เพื่อให้สามารถปล่อยสิน                                                  

เชื่อในระดับดังกล่าว ธอส.คาดว่า

จะต้องมีการเสนอให้คณะกรรม 

การธนาคารพิจารณาเห็นชอบ

ปรับแผนการระดมเงิน ทั้งในส่วน

ของเงินฝากและการออกสลาก

ออมทรัพย์ โดยคาดว่าจะต้องเพิ่ม

อีกประมาณ 4 หมื่นล้านบาท เพื่อ

ให้เพียงพอต่อการปล่อยสินเชื่อใน

ปีนี้” นายฉัตรชัยกล่าว

โดยในส่วนของอัตราดอก 

เบี้ยของ ธอส.ในปี 2565 แม้ว่า

เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อ

เนื่องจนส่งผลให้คณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (กนง.) ปรับขึ้น

นโยบายการเงินไปบ้าง แต่ ธอส. 

ก็จะพยายามตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ 

ไม่มีการปรับภายในปี 2565 เพื่อ

ไม่ให้ลูกค้าได้รับผลกระทบในช่วง

ที่อยู่ในสถานการณ์ โควิด-19 และ

ยังมีปัญหาเรื่องรายได้ลดลง

สำาหรับผลการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ปี 2565 ธอส.สามารถ

ปล่อยสินเชื่อใหม่จำานวน 6.24 

หมื่นล้านบาท 5 หมื่นบัญชี เพิ่ม

ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ถึง 33.21% เป็นสินเชื่อปล่อย

ใหม่วงเงินกู้ ไม่เกิน 2.5 ล้าน

บาท สำาหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

และปานกลาง คิดเป็นสัดส่วน 

74.47% ของจำานวนลูกค้าใหม่

ทั้งหมด ทำาให้ ณ สิ้นไตรมาส

ที่ 1 ปี 2565 เทียบกับ ณ สิ้นปี 

2564 ธนาคารมีสินเชื่อคงค้างรวม

ทั้งสิ้น 1.489 ล้านล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 2.10% สินทรัพย์รวม 1.54 

ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.25% เงิน

ฝากรวม 1.31 ล้านล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 2.79% หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดราย

ได้ (เอ็นพีแอล) จำานวน 57,510 

ล้านบาท คิดเป็น 3.86% ของยอด

สินเชื่อรวม ลดลงจากสิ้นปี 2564 

ที่ 4.00% และมีกำาไรสุทธิ 3,492 

ล้านบาท.

ฉัตรชัย ศิริไล

ทำาเนียบฯ • ครม.อนุมัติให้ กฟผ.

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน

เครื่องที่ถูกปลด 4.74 หมื่นล้าน 

เพื่อเกิดความมั่นคงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าในภาคเหนือ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก 

รองโฆษกประจำ าสำ านักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 

พ.ค.2565 ว่า ครม.เห็นชอบให้การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) ดำาเนินการก่อสร้างและ

ติดตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน 

เครื่องที่ 8-9 ซึ่งจะถูกปลดออก

จากระบบไฟฟ้าในปี 2565 และ

ปี 2568 โดยมีขนาดกำาลังการ

ผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 600 เมกะ

วัตต์ พร้อมระบบส่งไฟฟ้า วงเงิน

โครงการรวม 47,470 ล้านบาท 

เพื่อให้ เกิดความมั่นคงในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ภาค

เหนือ ทั้งนี้วงเงินโครงการให้ใช้

งบประมาณจากแหล่งรายได้ของ 

กฟผ.เป็นอันดับแรก หากจำาเป็น

ต้องใช้เงินกู้ กระทรวงการคลัง

จะจัดหาแหล่งเงินกู้ ให้ตามความ

เหมาะสม โดยกระทรวงการคลัง

จะไม่ค้ำาประกัน

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

แม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 

ตั้งอยู่ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง ใช้

พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 145 ไร่ 

ซึ่งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ของ กฟผ.

ที่ ได้รับอนุญาตให้ ใช้ประโยชน์

จากกรมป่าไม้จนถึงวันที่ 31 

มกราคม 2593 มีระยะเวลาใน

การก่อสร้างประมาณ 48 เดือน 

โรงไฟฟ้าแห่งน้ีมีกำาหนดจ่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์ในปี 2569 และมี

ประสิทธิภาพเฉลี่ยตลอดอายุการ

เดินเครื่อง 25 ปี

“โครงการจะไม่กระทบต่อ

เป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอน

เป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2070 

ของรัฐบาล เนื่องจากโรงไฟฟ้า

แห่งนี้มีการนำาเทคโนโลยีที่ทัน

สมัยมาใช้” นางสาวรัชดากล่าว.

ครม.อนุมัติ4หมื่นล.

ผุดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

‘จุรินทร์’ตั้งวอร์รูมดูราคาน้ำามันปาล์ม
ไทยโพสต์ • นายจุรินทร์ ลักษณ

วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

เปิ ด เผยถึ ง ราคาน้ำ ามั นปาล์ ม

บริโภค ว่า ขณะนี้การแก้ไขใน

เรื่องของราคาน้ำามันปาล์มบริโภค 

ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น                                            

มาแล้ว ประกอบด้วย 1.ตัวแทน 

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม 2.ตัวแทน 

โรงงานสกัด 3.ตัวแทนโรงงาน 

ผลิตน้ำามันปาล์มบริโภค 4.ผู้แทน 

การส่งออกน้ำามันปาล์ม และ 

5.ภาครัฐ เพื่อต้ังเป็นวอร์รูมพิจารณา

ตัดสินใจกำาหนดมาตรการต่างๆ 

เพื่ อทำ า ให้ ราคาผลปาล์มดิบที่

เกษตรกรขายได้ยังดีอยู่ และขณะ

เดียวกันก็ทำาให้ราคาน้ำามันปาล์ม

ขวดบริโภคไม่สูงเกินไป

ทั้งนี้ ยังได้สั่งการให้ตรวจ

สต๊อกน้ำามันปาล์มที่ โรงสกัดทุก 

7 วัน เป้าหมายมี 2 ข้อ คือ 1.ดู 

ราคาทั้งราคาผลปาล์มและราคา

น้ำามันขวดบริโภคให้มีเสถียรภาพ 

และ 2.ป้องกันไม่ให้น้ำามันปาล์ม

บริโภคขาดแคลนสำาหรับพี่น้อง 

ประชาชน ส่วนการปรับสูตรน้ำา

มันไบโอดีเซล ที่มีผู้เสนอให้นำา

น้ำามันปาล์มออกจากการผสมกับ

น้ำามันดีเซล ขอให้เป็นเรื่องที่คณะ

นโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้

พิจารณาว่าจะมีผลกี่เปอร์เซ็นต์ 

ตัวเลขเป็นอย่างไร และผลลัพธ์

สุดท้ายจะเป็นอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระ 

ทรวงพาณิชย์ว่า ราคาผลปาล์ม

ดิบใน 3 จังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งผลิต

ใหญ่ของประเทศ คือ สุราษฎร์ธานี 

ชุมพร กระบี่ มีแนวโน้มลดลง โดย

ล่าสุดข้อมูลจากกรมการค้าภายใน

แจ้งว่า ราคาอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) 

ละ 8.2-9.4 บาท จากที่เคยขึ้นไป 

12 บาท ขณะที่น้ำามันปาล์มดิบ 

กก. 52.50-53.50 บาท ลดลงจาก

ต้นเดือนที่ กก.ละ 60.5-64 บาท 

โดยมีสาเหตุมาจากผลผลิตปาล์ม

ออกมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ

อินโดนีเซียส่งสัญญาณกลับมาส่ง

ออกน้ำามันปาล์มอีกครั้ง.

ครม.อนุมัติผุดที่พักผู้สูงอายุ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า  คณะรัฐมนตรี  (ครม.)  มีมติอนุมัติให้กรม

ธนารักษ์และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด (ธพส.) 

ดำาเนินโครงการ “ที่พักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์” บนที่ดินราช

พัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ กรอบวงเงิน ประมาณ 1,345.934 

ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำาเนินการก่อสร้างโครงการเมื่อมีผู้เช่าห้อง

พักแล้วทั้งหมดเท่านั้น ปัจจุบันมีผู้สูงอายุสนใจจองสิทธิเช่าห้อง

พักอาศัยแล้ว 1,310 ราย โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการจะ

ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิการพักอาศัย 30 ปี สิทธิ

ประโยชน์ด้านสุขภาพ

มิลล์คอนฯ MOU พัฒนาบุคลากร

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.

มิลล์คอน สตีล เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม

มือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ส่ง

บุคลากรร่วมพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ภายใต้ โครงการ 

KMUTTWORKS@EEC หวังส่งเสริมองค์ความรู้ นวัตกรรม

และเทคโนโลยี ยกระดับการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมี

ระยะเวลาดำาเนินโครงการ 3 ปี

หนุนใช้ EPR แก้ปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์

รายงานข่าวจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ

รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ TIPMSE แจ้งว่า ได้ร่วมกับ  

กรมควบคุมมลพิษ และองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน รวม 50 

องค์กร จัดสัมมนา “EPR ทางรอดของธุรกิจไทย และการมุ่งสู่

เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาขยะบรรจุ

ภัณฑ์ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นำากลับมาใช้เป็นทรัพยากร

ใหม่ โดยใช้กลไก EPR หรือการขยายความรับผิดชอบของผู้

ผลิต มุ่งขับเคลื่อนกลไก EPR ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน นอกจาก

นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัด

ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้

ผลิตขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมมือ

กันในการจัดทำานโยบาย EPR ที่เหมาะสม

ใช้แอป ‘ยาพร้อม’ ส่งยา-เวชภัณฑ์ทั่วไทย

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จำากัด เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท ยาพร้อม 

จำากัด จัดส่งยารักษาโรคให้กับแอปพลิเคชัน “ยาพร้อม” ไปยัง

ผู้ใช้บริการทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา 

และการใช้ยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว 

ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำาหรับการจัดส่ง เพื่อควบคุมให้ยา

ยังคงคุณภาพตลอดระยะทางการจัดส่งจนถึงมือผู้ป่วย โดยจะ

เริ่มทดลองให้บริการจัดส่งยาจากแอปพลิเคชันยาพร้อมในพื้นที่

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล.

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยข้อมูล

การตรวจยืนยันเช้ือซาลโมเนลล่า (Salmonella) 

และเชื้อชิกเกลล่า (Shigella) ทางห้อง

ปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 โดยได้ทำาการ

รวบรวมข้อมูลและจำานวนที่ตรวจพบจาก

ตัวอย่างที่ส่งมาตรวจยืนยันเชื้อบริสุทธิ์

จากผู้ป่วย อาหารและสิ่งแวดล้อม พบว่า 

ในปี 2562 พบซาลโมเนลล่า เอนเตอริทิดิส 

(Salmonella Enteritidis)  จำานวน 12 

ไอโซเลต จากตัวอย่างท้ังหมด 315 ตัวอย่าง 

คิดเป็นร้อยละ 3.80 ปี 2563 พบ 14 

ไอโซเลต จากตัวอย่างท้ังหมด 408 ตัวอย่าง 

คิดเป็นร้อยละ 3.43 และปี 2564 พบ 

24 ไอโซเลต จากตัวอย่างท้ังหมด 271 ตัวอย่าง

คิดเป็นร้อยละ 8.86 

ท้ังน้ีเช้ือซาลโมเนลล่า 

เอนเตอริทิดิส เป็นสายพันธ์ุ

ที่มักก่อให้เกิดอาการของ

โ รค ในมนุ ษย์ ที่ รุ น แ ร ง

กว่าสายพันธุ์อื่นๆ และ

ถูกกำ าหนดในราชกิจจา

นุเบกษาของกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยการควบคุมโรคซาล

โมเนลล่าสำาหรับสัตว์ปีก หากมีการปนเป้ือน

เชื้อดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการค้า

และเศรษฐกิจ 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่ออีกว่า 

เชื้อซาลโมเนลล่า เป็นแบคทีเรียมีอยู่

หลายสายพันธุ์ เกือบทุกสายพันธุ์ล้วนก่อ

ให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษที่มีความรุนแรง

ได้ทั้งสิ้น โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

ซาลโมเนลล่า หรือท่ีเรียกว่า ซาลโมเนลโลสิส 

(Salmonellosis) พบได้ในลำาไส้มนุษย์และ

สัตว์ อาหารที่มักพบว่ามีการปนเปื้อน คือ 

เนื้อและเครื่องใน โดยเฉพาะเนื้อไก่ ไข่ 

และนมดิบ หากได้รับเช้ือจะทำาให้เกิดอาการ

ภายใน 12–36 ชั่วโมง อาการที่พบได้คือ 

คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ท้องร่วง เป็นไข้ 

ระยะเวลาที่เป็น 1–8 วัน ที่ผ่านมาเคย

มีการระบาดของเชื้อซาลโมเนลล่าทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ 

กรมวิทย์ฯ เผยสถานการณ์ของเชื้อซาลโมเนลล่า 

เอนเตอริทิดิส ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564

“จากตัวอย่างที่ส่ งตรวจยืนยัน

เชื้อซาลโมเนลล่าทางห้องปฏิบัติการ

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พบเชื้อซาล

โมเนลล่า เอนเตอริทิดิส มีอัตราเพิ่มขึ้น 

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเฝ้าระวัง

กันอย่างต่อเนื่อง สำาหรับประชาชนควร

ดื่มน้ำา รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุง

สุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหาร

ที่สุกๆ ดิบๆ หมั่นล้างมือให้สะอาดก่อน

รับประทานอาหาร และล้างมือก่อนออก

จากห้องน้ำา ส่วนผู้ประกอบอาหารหรือ

บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

อาหารควรให้ความสำาคัญในเรื่องความ

สะอาดและปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล

อาหารและน้ำาอย่างเคร่งครัด” นายแพทย์

ศุภกิจ กล่าว

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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7เศรษฐกิจ

ชุดว่ายน้ำา Guy Laroche (กีลาโรช) จากโอซีซี

กรุ๊ป ชวนสาวๆ มาอวดหุ่นสวยท้าแดดกับชุดว่ายน้ำาหลาก

หลายดีไซน์จาก Guy Laroche ที่โดดเด่นด้วยลายผ้าและ

เฉดสีแฟชั่นเทรนด์ 2022 ผสานคัตติ้งที่ประณีตในแบบ

ฉบับของกีลาโรช ฝรั่งเศส วางจำาหน่ายทุกคอลเลกชัน

แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ Guy Laroche ณ ห้างสรรพสินค้า

ชั้นนำาทั่วไป หรือช็อปออนไลน์ได้ที่ www.facebook.com/

Guy Laroche FanPage.

ากาศร้อน เหงื่อออกเหนียวเหนอะหนะ ปัญหา

ที่ตามมาคงไม่พ้น “ผด” เพราะเกิดจากต่อมเหงื่อ

เกิดการอุดตันอยู่ใต้ผิวหนัง ทำาให้เกิดการอักเสบ 

และเป็นรอยผื่นที่มีลักษณะเป็นตุ่มแดงคล้ายสิว หรือแผล

พุพองขนาดเล็กเกาะรวมกันเป็นกระจุก ซึ่งบริเวณคอ 

หน้าอก ใต้ราวนม รอยพับข้อศอก และขาหนีบ จะเป็น

บริเวณที่พบรอยผื่นได้บ่อย นอกจากนั้นอีกโรคยอดฮิตมา

กับหน้าร้อนเห็นจะเป็น “สิว” โรคผิวหนังที่เกิดจากการ

อุดตันภายในรูขุมขนจากความมันส่วนเกิน เซลล์ผิวที่ตาย

แล้ว แบคทีเรีย และเส้นขน โดยช่วงหน้าร้อนจะเป็นช่วง

ที่มักพบการเกิดสิวได้บ่อย เนื่องจากในช่วงที่อากาศร้อน 

ผิวหนังจะผลิตน้ำามันและขับเหงื่อออกมามากขึ้น ซึ่งจะ

เพิ่มความเสี่ยงให้รูขุมขนเกิดการอุดตันจนเป็นสิว ฉะนั้น

หมั่นทำาความสะอาดหน้าและร่างกายก็จะบรรเทาปัญหา

หน้าร้อนได้ค่ะ.

ปัญหาผิว..หน้าร้อน

อ

ศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภค

เค็ม และอาจารย์ประจำาหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า จาก

การสำารวจภายใต้ โครงการข้อมูลความเสี่ยงด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง

กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของอาหารพร้อมส่งพร้อมรับประทานยอด

นิยมในกรุงเทพฯ ประเทศไทย มีรายงานการวิเคราะห์สารอาหาร

ของอาหารและเครื่องดื่ม 40 รายการ ในแอปพลิเคชันอาหาร

ออนไลน์ ปี พ.ศ.2565 แบ่งเป็นอาหารจานเดียว 25 รายการ ขนม

หวาน 5 รายการ และเครื่องดื่มรสหวาน 10 รายการ 

การวิเคราะห์สารอาหารเหล่านี้ยังไม่รวมเครื่องปรุง เช่น 

น้ำาปลาพริก น้ำาจิ้ม พบอาหารจานเดียว 23 รายการ จากทั้งหมด 

25 รายการ มีปริมาณโซเดียมสูงกว่า 0.6 กรัมต่อมื้อ ตามที่กรม

อนามัยแนะนำาให้บริโภค โดยอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงสุด คือ 

ส้มตำาปูปลาร้า มีปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 5 กรัมต่อ 1 จาน ซึ่งสูง

กว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำาหนดไว้ที่ 2 กรัมต่อวัน ซึ่ง

หมายความว่าส้มตำาปูปลาร้า 1 จาน มีปริมาณความเค็มสูงเกือบ 

3 เท่าของการบริโภคโซเดียมตลอด 1 วัน หรือคิดเป็นปริมาณ

โซเดียมสูงมากถึง 8 เท่าต่อ 1 มื้อ อีกทั้งยังพบปริมาณโซเดียมสูง

มากเกินกว่า 0.6 กรัมต่อมื้อ ในกาแฟเย็น ซาลาเปาไส้หมูสับ ชิฟ

ฟอนใบเตยและปาท่องโก๋ นับเป็นปัญหาสำาคัญที่ทุกภาคส่วนต้อง

เร่งช่วยกันแก้ไข

ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน 

กล่าวเสริมว่า ในส่วนของเครื่องดื่มรสหวานจาก 10 รายการ มี

จำานวน 8 รายการที่มีน้ำาตาลเกินกว่าปริมาณที่องค์การอนามัย

โลกกำาหนดไว้ที่ 25 กรัมต่อวัน และมีเพียงเมนู 2 รายการเท่านั้น

คือ อเมริกาโนเย็นและน้ำาเต้าหู้ที่มีปริมาณน้ำาตาลเฉลี่ยไม่ถึง 16 

กรัม ชาน้ำาผึ้งมะนาวมีปริมาณน้ำาตาลเฉลี่ย 53.1 กรัม ซึ่งมีปริมาณ

น้ำาตาลเกิน 2 เท่าต่อ 1 วัน หรือเทียบเท่าน้ำาตาลเกือบ 13 ช้อน

ชา หากคิดต่อ 1 มื้ออาหารควรมีปริมาณน้ำาตาลเฉลี่ยประมาณ 8 

กรัมต่อมื้อ ซึ่งทั้ง 10 รายการ มีปริมาณน้ำาตาลเกิน 8 กรัมต่อมื้อ 

โดยชาน้ำาผึ้งมะนาวมีปริมาณน้ำาตาลเกือบ 7 เท่าต่อมื้อ ซึ่งถือว่า

ปริมาณน้ำาตาลเกินกว่าความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

ด้าน รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี กล่าวว่า องค์การ

อนามัยโลกแนะนำาไม่ควร

บริโภคไขมันเกิน 30% ของ

ปริมาณพลังงานที่ร่างกายควร

ได้รับในแต่ละวัน หรือคิดเป็น

ปริมาณไขมันต่อ 1 มื้อ เฉลี่ย

อยู่ที่ 25 กรัม และอาหารที่

มีไขมันสูง เช่น หมูสามชั้น

ทอด มีไขมันเฉลี่ยสูง

ถึง 67.1 กรัม ซึ่ง

ถือว่ามีปริมาณไข

มันสูงเกือบ 3 เท่าต่อมื้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของ

ปริมาณพลังงานที่ร่างกายควรได้รับใน 1 วัน ส่วนหมู

ปิ้ง (55.6 กรัม) คอหมูย่าง (48.6 กรัม) มีปริมาณไข

มันเกินถึง 2 เท่าต่อมื้อ และคิดเป็นร้อยละ 71 และ

ร้อยละ 62 ของปริมาณพลังงานที่ร่างกายควรได้รับ

ตลอดทั้งวัน 

“ดังนั้นการแสดงปริมาณสารอาหารโดย

เฉพาะเกลือ น้ำาตาลและไขมัน ในรายการอาหาร

บนแอปพลิเคชันอาหารออนไลน์ จะสามารถช่วย

ให้ผู้บริโภคทราบถึงปริมาณสารอาหารดังกล่าว 

นอกจากนี้แอปพลิเคชันอาหารออนไลน์ควรเพิ่ม

หรือให้ทางเลือกแก่ผู้บริโภคในการกรองตัว

เลือกเมื่อสั่งซื้ออาหาร เช่น ส้มตำา ควร

มีตัวเลือก เกลือน้อย น้ำาตาลน้อย เพื่อ

ช่วยให้ผู้บริโภคได้สั่งอาหารโดยคำานึง

ถึงสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น” 

ด้าน ทพญ.จิราพร ขีด

ดี ทันตแพทย์ชำานาญการพิเศษ 

สำานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข กล่าว

เพิ่มเติมว่า การบริโภค

อาหารที่มีรสหวาน 

มัน เค็มสูงเหล่านี้ 

และหากบริโภค

บ่อยๆ อาจเสี่ยง

ต่อการเกิดโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(NCDs) เช่น โรค

ความดันโลหิตสูง 

โรคไต และโรค

เบาหวาน ซึ่งอาจ

นำาไปสู่การเสีย

ชีวิตก่อนวัยอัน

ควรได้.

เตือนภัยอาหารหวานมันเค็มจัด..เกลื่อนแอป

หวั่นเด็กไทยเสี่ยงโรคเรื้อรังไตหัวใจพังก่อนวัย

ร

รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

นายกฯ ชื่นชมความสำาเร็จทัพไทย 331 เหรียญ

ทำาเนียบฯ • เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล น�ยธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยรัฐมนตรี เปิดเผยว่� พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม ชื่นชมคว�ม

สำ�เร็จของทัพนักกีฬ�ไทยในก�รแข่งขันกีฬ�ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่

เวียดน�ม วันที่ 12-23 พฤษภ�คม 2565 หลังร่วมติดต�มและส่ง

กำ�ลังใจแก่ทุกฝ่�ยม�อย่�งต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยคว้�ชัยใน

หล�ยกิจกรรมกีฬ� ทั้งสิ้น 331 เหรียญ ประกอบด้วย 92 เหรียญทอง 

103 เหรียญเงิน 136 เหรียญทองแดง พร้อมทั้งสร้�งประวัติศ�สตร์

ก�รแข่งขัน ทำ�สถิติใหม่ในบ�งประเภทกีฬ� ถือเป็นคว�มภ�คภูมิใจของ

ช�ติในก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลด้�นกีฬ� “น�ยกรัฐมนตรีขอบคุณทุก

ฝ่�ยที่เกี่ยวข้องในก�รร่วมบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นเพื่อผลักดันศักยภ�พ

นักกีฬ�ไทยให้มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบ�ลพร้อมสนับสนุนก�ร

แข่งขันทุกระดับ ทั้งนี้ ห�กนักกีฬ�คนไหนอ�จจะไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ

ในก�รแข่งขันครั้งนี้ ไม่ต้องเสียกำ�ลังใจ ให้ถือว่�ทำ�หน้�ที่ดีที่สุดเพื่อ

ประเทศช�ติแล้ว น�ยกฯ ชื่นชมวินัยในก�รฝึกซ้อม คว�มทุ่มเทคว�ม

พย�ย�มฝึกซ้อมอย่�งหนัก อีกทั้งก�รดึงพรสวรรค์ที่ตนมีม�ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ สร�้งชื่อเสียงในระดับส�กล ถือเป็นภ�พ

ลักษณ์ด้�นกีฬ�จ�กช�วไทยสู่ส�ยต�ช�วโลก อีกทั้งถือเป็นแรงบันด�ล

ใจแก่เย�วชนที่มีคว�มส�ม�รถให้กล้�คิด กล้�ทำ� ใช้เวล�ว่�งให้เป็น

ประโยชน์ จึงขอให้ทุกฝ่�ยร่วมผลักดันคว�มเป็นเลิศด้�นกีฬ�เพื่อสร้�ง

ทรัพย�กรบุคคลที่มีคุณภ�พเพื่อประเทศไทยต่อไป” น�ยธนกรกล่�ว

‘ทรูวิชั่นส์’ ยิงสดรอบชิง UCL ‘หงส์แดง-ชุดขาว’

กรุงเทพฯ • ศึกฟุตบอลยูฟ่� แชมเปียนส์ลีก 2021/22 รอบชิงชนะ

เลิศ ระหว่�ง 2 ทีมคู่ปรับเก่� “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล จ�กอังกฤษ พบ

กับ “ร�ชันชุดข�ว” เรอัล ม�ดริด จ�กสเปน ซึ่งจะเป็นก�รรีแมตช์

รอบชิงชนะเลิศในซีซั่น 2017/18 โดยเกมนั้นม�ดริดชนะ 3-1 ม�ครั้ง

นี้ลิเวอร์พูลจึงหวังล้�งต�เต็มที่ ขณะที่ “ร�ชันชุดข�ว” ที่พกศักดิ์ศรี

แชมป์ล�ลีก�ฤดูก�ลนี้ คงไม่ยอมง่�ยๆ โดยรอบชิงชนะเลิศ 2021/22 

เป็นครั้งที่ 3 ที่ลิเวอร์พูลกับเรอัล ม�ดริด พบกันในนัดชิง ต่อจ�ก 

ปี 1981 (ลิเวอร์พูลชนะ 1-0) และ 2018 (เรอัล ม�ดริด ชนะ 3-1) 

ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่คู่ชิงคู่เดิมพบกันเป็นครั้งที่ 3 ในประวัติศ�สตร์

ของฟุตบอลร�ยก�รนี้ ฝั่ง “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ของกุนซือเจอร์เกน 

คล็อปป์ เคยเข้�ชิงร�ยก�รนี้ม� 9 ครั้ง คว้�แชมป์ได้ 6 ครั้ง และ

หม�ยมั่นปั้นมือเต็มที่กับก�รคว้�แชมป์สมัยที่ 7 เพื่อจบซีซั่นนี้อย่�งสุด

มหัศจรรย์ด้วยทริปเปิลแชมป์ หลังจ�กผิดหวังพล�ดแชมป์พรีเมียร์ลีก

ไปแบบน่�เสียด�ย ด้�น “ร�ชันชุดข�ว” เรอัล ม�ดริด ของกุนซือค�ร์ โล 

อันเชลอตติ คว้�แชมป์ล�ลีก�ซีซั่นนี้แบบไม่ต้องลุ้นม�กนักจ�กฟอร์ม

ก�รเล่นอันสุดยอดของ ค�ริม เบนเซม� และวินิซิอุส จูเนียร์ โดยทีม 

“โลส บลังโกส” ครองบัลลังก์เจ้�แห่งยุโรปทีมปัจจุบัน เคยเข้�ชิงถ้วย

ใหญ่รวม 16 ครั้ง คว้�แชมป์ได้ 13 สมัย ซึ่งถือว่�พวกเข�เชี่ยวช�ญ

และถูกโฉลกม�กๆ กับถ้วยใบนี้ แฟนฟุตบอลห้�มพล�ดศึกยูฟ่� แชม

เปียนส์ลีก รอบชิงฯ วันอ�ทิตย์ที่ 29 พฤษภ�คมนี้ เวล� 02.00 น.  

(คืนวันเส�ร์) ชมสดๆ ท�งทรูวิชั่นส์ ช่อง beIN Sports 1 (607)

ไทยชนะมาเลย์เปิดฟลอร์บอลหญิงเอเชีย

สิงคโปร์ • ก�รแข่งขันฟลอร์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022 ที่ ocbc 

Arena ประเทศสิงคโปร์ ท�งสม�คมกีฬ�ฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้ส่ง

ทีมเข้�ร่วมทำ�ก�รแข่งขัน โดยมีคุณนฤมล ศิริวัฒน์ เป็นผู้จัดก�รทีม 

และมีโค้ชเคนเน็ธ โก๊ะ บุญฮอค เป็นเฮดโค้ช โดยมี 6 ประเทศเข้�

ร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์เจ้�ภ�พ, ไทย, ม�เลเซีย, 

อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ยู 19 ปี สำ�หรับเกมนัดแรกทีมฟลอร์บอลไทย

พบทีมช�ติม�เลเซีย ซึ่งทีมไทยได้ขนผู้เล่นอ�ยุเด็กต่ำ�กว่� 19 ปี ลง

ทำ�ก�รแข่งขันเป็นส่วนใหญ่ มีผู้เล่นม�กประสบก�รณ์อ�ยุม�กกว่� 

19 ปี เพียงแค่ 6 คนเท่�นั้น แข่งกัน 3 พีเรียด พีเรียดละ 15 น�ที 

ในพีเรียดแรกทีมไทยบุกอย่�งหนัก จนน�ทีที่ 5 รุ่งนภ� เก็บสำ�โรง ยิง

ประตูแรกขึ้นนำ� 1 ต่อ 0, พีเรียด 2 ทีมไทยยังเป็นฝ่�ยเปิดเกมรุกไล่ใส่

จนน�ทีที่ 25 ประภ�พร บุญสุข ยิงให้ไทยนำ�ม�เลเซีย 2-0 ม�สู่พีเรียด

สุดท้�ย เปิดฉ�กได้น�ทีเดียวไทยม�ยิงลูกนำ�ห่�งจ�กพิช�วี อยู่หล�ย 

ไทยขึ้นนำ�ห่�ง 3-0 ก่อนที่โค้ชเคนเน็ธเริ่มเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่ลงไป 

และน�ทีที่ 40 ไทยก็โดนเจ�ะไข่แตกจ�กก�รยิงของ นูร์ฟ�รัท โมห์ 

ยูซุฟ ม�เลเซียไล่ม� 1-3 หลังจ�กม�เลย์ยิงประตูตีไข่แตกได้น�ทีที่ 42 

เป่ย ยี่ ชี่ ม�ยิงประตู 2 ให้ม�เลย์ต�มไทยเป็น 2-3 จนหมดเวล�ไทย

เฉือนชนะม�เลเซีย 3-2 ภ�ยหลังจบเกม น�งนฤมล ศิริวัฒน์ กล่�วว่� 

ก�รเดินท�งม�แข่งขันครั้งนี้เร�เอ�นักกีฬ�คลื่นลูกใหม่ม�เล่นเกือบทั้ง

ทีม จะมีนักกีฬ�รุ่นพี่ตัวเก่�ม�ร่วมกับทีมเพียงแค่ 6-7 คนเท่�นั้น แต่

ไทยก็ยังคว้�ชัยชนะนัดแรกได้ ซึ่งเชื่อว่�ไทยน่�จะทำ�ได้ดีในนัดต่อไป.

กอล์ฟมหาวิทยาลัย • นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำานักประสาน

งานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่ม

ตราช้าง, นายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 

“บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำากัด” พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย 

8 สถาบัน ร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกอล์ฟระดับอุดมศึกษา

รายการ “ช้าง กอล์ฟ ยู แชมเปียนส์คัพ 2022” ณ ราชพฤกษ์

คลับ เมื่อเร็วๆ นี้

ดฉากไปเรียบร้อยแล้วสำาหรับ มหกรรมกีฬาของ

ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

พร้อมกับคว�มสำ�เร็จของ เจ้าภาพเวียดนาม ที่

ครองเจ้าเหรียญทองไปด้วยการทำาเหรียญทองสูงสุดในประวัติ 

ศาสตร์ 205 เหรียญทอง 125 เหรียญเงิน และ 116 เหรียญ

ทองแดง ส่วนทัพนักกีฬ� ทีมชาติไทยจบในอันดับ 2 ได้มา 

92 เหรียญทอง 102 เหรียญเงิน และ 138 เหรียญทองแดง 

ถ�มว่�ประสบคว�มสำ�เร็จไหม ก็ต้องบอกว่�ไม่เลวทีเดียว โดย

เฉพ�ะเมื่อเทียบกับก�รต้องเตรียมนักกีฬ�ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ โค

วิด-19 ค่อยไปว่�กันใหม่ในก�รแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่�ง 

วันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 ซึ่ง กัมพูชา จะเป็นเจ้�ภ�พจัดก�ร

แข่งขัน..••..ที่ต้องชื่นชมคือ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ที่ทำ�ผลง�นได้ 12 เหรียญทอง 11 เหรียญ

เงิน และ 8 เหรียญทองแดง แต่ที่น่�สนใจคือก�รแจ้งเกิดอย่�ง

เต็มตัวของ “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดดาวรุ่งพุ่งแรงของ

ไทย วัยเพียง 16 ปี ที่คว้า 3 เหรียญทอง จ�กวิ่ง 100 ม.ช�ย, 

วิ่ง 200 ม.ช�ย และวิ่งผลัด 4x100 ม.ช�ย ง�นนี้สม�คมจัด

ง�นเลี้ยงฉลองคว�มสำ�เร็จให้นักกรีฑ�ทีมช�ติไทยกันไปแล้วที่ 

โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่�ก�รก�ร

กีฬ�แห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมแสดงคว�มยินดี..••..ส่วนทีม 

ฟุตบอลชาติไทยทั้งชายและหญิงที่ต้องอกหักในรอบชิงชนะเลิศ 

ด้วยการพ่ายแพ้ให้กับเจ้าภาพเวียดนามทั้ง 2 เหรียญ แต่ก็ต้อง

บอกว่�เมื่อเทียบกับปัญห�ต่�งๆ น�น�ในก�รเตรียมทีมเพื่อสู้ศึก

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ก�รที่ทัพช้�งศึกผ่�นเข้� มาถึงรอบชิงชนะเลิศ

ได้ก็ต้องบอกว่ามาไกลเกินคาด เหนืออื่นใดก�รเล่นในแมตช์ชิง

ชนะเลิศท่�มกล�งคว�มกดดันจ�กแฟนบอลด�วทองที่เต็มคว�มจุ

สน�มนั้น ทัพช้�งศึกกลับสู้ได้สนุกทีเดียว และพล�ดไปเพียงครั้ง

เดียวก็ส่งผลถึงคว�มพ่�ยแพ้ ขณะที่ชบ�แก้วต้องยอมรับคว�ม

จริงว่�เร�ต�มหลังเวียดน�มม�ระยะหนึ่งแล้ว อย่�ไปเสียใจเกิน

คว�มส�ม�รถ..••..ทรูวิชั่นส์ คิง ออฟ สปอร์ต เตรียมถ่�ยทอด

สดศึกฟุตบอลถ้วยร�ยก�รที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงก�รฟุตบอล 

ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบชิงชนะเลิศ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล 

จากอังกฤษ ปะทะ “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด แชมป์ล�ลีก� 

สเปน สดจ�กสต�ด เดอ ฟรองซ์ กรุงป�รีส ประเทศฝรั่งเศส เช้�

ตรู่วันอ�ทิตย์ที่ 29 พฤษภ�คมนี้ เวล� 02.00 น. ท�งทรูวิชั่นส์  

ช่อง beIN Sports 1 (607)..••

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com

ปิ

เททัมคืนฟอร์มพาเซลติกส์อัดฮีตไล่เสมอซีรีส์
บอสตัน • เจย์สัน เททัม กลับม�ทำ�สกอร์ได้อีกครั้งกดไป 31 แต้ม 

พ�บอสตัน เซลติกส์ เปิดรังถล่มไมอ�มี ฮีต 102-82 ทำ�ให้คะแนน

ซีรีส์ชิงแชมป์ส�ยอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ กลับม�เสมอกันอีกครั้ง 

ในศึกบ�สเกตบอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่�นม�

เพียง 2 วันหลังจ�กพล�ดท่�พ่�ยในก�รเล่นในบ้�นเกม

แรกของซีรีส์ชิงแชมป์ส�ย ซึ่งเล่นกันในรูปแบบดีที่สุดใน 7 เกม 

บอสตัน เซลติกส์ กลับม�คำ�ร�มอีกครั้งในเกม 4 ของซีรีส์ ที่ทีดี 

ก�ร์เดน ทำ�ให้ซีรีส์กลับม�เสมอกัน 2-2

เจย์สัน เททัม นอกจ�ก 31 แต้มแล้วยังได้ไปอีก 8 รีบ�วด์ 

และ 5 แอสซิสต์ พร้อมก�รสนับสนุนจ�กเพื่อนร่วมทีม เพย์ตัน 

พริตช�ร์ด 14 คะแนน, เดอร์ริก ไวต์ 13 คะแนน และเจย์เลน 

บร�วน์ กับโรเบิร์ต วิลเลียมส์ ได้ไปคนละ 12 คะแนน

ในส่วนเกมรับที่เหนียวแน่นของเจ้�บ้�นเซลติกส์นั้น นำ�โดย 

ผลง�นของ อัล ฮอร์ฟอร์ด ที่ขึ้นไปโฉบรีบ�วด์ 13 ครั้ง และ  

4 บล็อก

ท�งฝั่ง ไมอ�มี ฮีต คนที่ทำ�ผลง�นดีสุดเป็นตัวสำ�รองอย่�ง 

วิกเตอร์ โอล�ปิโด ที่ลุกจ�กม้�นั่งสำ�รองม�ซัดไป 23 คะแนน 

ในขณะที่ผู้เล่นตัวจริง 5 คนของไมอ�มีไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ทำ�

คะแนนได้เป็นเลขสองหลัก แย่กว่�นั้นคือบรรด�ตัวจริงทำ�แต้ม

รวมกันได้เพียง 18 คะแนนเท่�นั้น

“พวกเร�ต้องกลับม�ร่วมใจกันและไถ่ถอนคว�มผิดพล�ด

ให้ได้”  เททัมกล่�ว “เร�รู้ว่�นี่เป็นเกมที่เร�ต้องก�รจริงๆ เพื่อจะ

รักษ�คว�มได้เปรียบในบ้�น หลังจ�กเกมที่แล้วพวกเร�ก็พร้อม

จะกลับม�ที่นี่และเล่นให้ดีกว่�เดิม”

“ตอนนี้ซีรีส์กลับม�เสมอกันอีกครั้ง แต่ตอนนี้อีก 3 เกม

ที่เหลือพวกเร�ต้องทำ�ผลง�นให้ดีที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ ตอนนี้พวก

เร�ต้องออกไปเล่นนอกบ้�นในเกมที่ 5 ซึ่งพวกเร�พร้อมแล้ว”

ท�งด้�น อีริก สโปลสตร� หัวหน้�โค้ชของ ไมอ�มี ฮีต 

กล่�วว่� ลูกทีมของเข�แทบไม่เคยพลิกสถ�นก�รณ์กลับม�ได้เลย

ห�กออกสต�ร์ทได้ไม่ดี

“พวกเร�ออกม�และจัดก�รเข�ได้อย่�งรวดเร็ว”  สโปลส

ตร�กล่�ว “ผมคิดว่�ในช่วงเริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องของเกมบุกที่ทำ�ร้�ย 

เร�ม�กกว่�อะไรทั้งหมด ซึ่งพวกเร�ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่�งนั้น”

“แต่พวกเร�ก็ไม่ได้แก้ตัวแต่อย่�งใด แน่นอนที่สุดว่�เกม

ในคืนนี้พวกเข�เหนือกว่�พวกเร�อย่�งเห็นได้ชัด พวกเร�แทบ

ไม่ส�ม�รถควบคุมสถ�นก�รณ์ได้เลยไม่ว่�จะเป็นช่วงเวล�ไหน”

สโปลสตร�ยืนกร�นว่�ทีมของเข�จะโต้ตอบในเกม 5 “นี่

เป็นส่วนหนึ่งของเพลย์ออฟ มีทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ำ�สุดม�กม�ย

และหล�กหล�ยอ�รมณ์ ที่สำ�คัญคือคุณยังต้องร่วมใจกัน และนี่

เป็นซีรีส์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณต้องยอมรับมัน”.

สแลมดังก์ • เจย์สัน เททัม (เบอร์ 0) ผู้เล่นของ บอสตัน เซลติกส ์

ขึ้นสแลมดังก์ต่อหน้าต่อตา แบม อาเดบาโย ของไมอามี ฮีต ใน

เกมที่เททัมคืนฟอร์มพาเซลติกส์ต้อนฮีต 102-82 ในเกม 4 ของ

ซีรีส์ชิงสายตะวันออก ที่ทีดี การ์เดน ในบอสตัน ทำาให้คะแนนซีรีส์

กลับมาเสมอ 2-2

กรุงเทพฯ • ก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย

ร่วมกับกองทุนพัฒน�ก�รกีฬ�แห่งช�ติ, 

สม�คมกีฬ�ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ

สม�คมกีฬ�จังหวัดศรีสะเกษ จัดก�รแข่งขัน 

“SAT SISAKET FOOTBALL INVITATION 

2022” ระเบิดศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง ระดับ 

A-MATCH เก็บคะแนนสะสมอันดับฟีฟ่� 

แรงกิ้ง “ช้�งศึก” ฟุตบอลทีมช�ติไทยชุดใหญ่ 

ทีมอันดับ 111 ของโลก พบกับทีมช�ติเติร์ก

เมนิสถ�น ทีมอันดับ 134 ของโลก วันศุกร์

ที่ 27 พฤษภ�คมนี้ ที่สน�มกีฬ�กล�งจังหวัด

ศรีสะเกษ

สำ�หรับแมตช์ประวัติศ�สตร์บนแผ่น

ดินศรีสะเกษครั้งแรก ได้รับก�รผลักดันโดย 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่�ก�รก�รกีฬ�แห่ง

ประเทศไทย ร่วมกับพลตำ�รวจเอกสมยศ 

พุ่มพันธุ์ม่วง น�ยกสม�คมกีฬ�ฟุตบอลแห่ง 

ประเทศไทย, น�ยสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ 

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 

เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ในฐ�นะน�ยกสม�คม

กีฬ� จ.ศรีสะเกษ และน�ยชนินทร์ คุ้มใหญ่

โต ผอ.ก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย จ.ศรีสะเกษ 

โดยมีเป้�หม�ยนำ�ฟุตบอลทีมช�ติไทยม� 

สร้�งคว�มสุข และได้สัมผัสแมตช์ระดับฟีฟ่�

เดย์สำ�หรับแฟนบอลช�วศรีสะเกษและพื้นที่

ใกล้เคียงในจังหวัดภ�คอีส�น โดยได้กระแส

ก�รตอบรับเป็นอย่�งดี บัตรเข้�ชมร่วม 

5,000 ใบ ข�ยหมดอย่�งรวดเร็ว 

ขณะเดียวกัน 30 ขุนพลนักเตะทีม

ช�ติไทยที่กำ�ลังเตรียมทีมไปสู้ศึกเอเชียนคัพ 

รอบคัดเลือก นำ�ทัพม�โดย ม�โน โพลกิง 

กุนซือใหญ่ และแข้งชื่อดังม�กม�ย อ�ทิ 

ธีรศิลป์ แดงด�, ธีร�ทร บุญม�ทัน, ส�รัช 

อยู่เย็น, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, กวินทร์ ธรรม

สัจจ�นันท์, วีระเทพ ป้อมพันธุ์ ฯลฯ 

ซึ่งท�ง “บิ๊กโจ” คุณพ�ทิศ ศุภะพงษ์ 

เลข�ธิก�รสม�คมกีฬ�ฟุตบอล ได้เปิดเผย

ถึงก�รเชิญเติร์กเมนิสถ�นม�อุ่นเครื่องกับ

ทีมช�ติไทยในครั้งนี้ว่� “ผู้บริห�รสม�คม

สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

กรุงเทพฯ • น�ยธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมก�รผู้

จัดก�ร บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำ�กัด เปิด

เผยว่� ชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมช�ติไทย ปี 2022 

แกรนด์สปอร์ตได้เปิดตัวอย่�งเป็นท�งก�ร โดยจะ

สวมใส่ลงสน�มในก�รแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง

เนชั่นส์ลีก 2022 Volleyball Nations League (VNL 

2022) เป็นร�ยก�รแรก หลังจ�กจบก�รแข่งขัน

กีฬ�ซีเกมส์ ภ�ยใต้แนวคิด A NEW CHAPTER 

BEGINS ตำ�น�นบทใหม่กำ�ลังจะเริ่มขึ้น

“จ�กก�รติดต�มผลง�นของน้องๆ นักกีฬ�

วอลเลย์บอลทีมช�ติไทยม�โดยตลอด จะเห็นได้

ว่�นักกีฬ�ตัวหลักในปัจจุบันได้ร่วมเล่นกับรุ่นพี่

ที่เป็นตำ�น�น 7 เซียนม�น�นพอสมควร เชื่อว่�

ประสบก�รณ์ตรงนี้จะทำ�ให้น้องๆ กลุ่มนี้เติบโตขึ้น

ม�อย่�งแข็งแรง มีทิศท�งที่ชัดเจน และส�ม�รถ

ส�นต่อตำ�น�นของวงก�รกีฬ�วอลเลย์บอลต่อไป

ได้ ฉะนั้นเร�เลยให้คว�มหม�ยของน้องๆ นักกีฬ�

วอลเลย์บอลกลุ่มนี้ว่� เป็นผู้ที่จะม�สร้�งตำ�น�น

บทใหม่ของวงก�รวอลเลย์บอลไทยขึ้นม�”

“สำ�หรับชุดแข่งขันวอลเลย์บอล ปี 2022 ที่

มีเสียงเรียกร้องจ�กแฟนคลับวอลเลย์บอลม�ว่�

อย�กให้ใส่แขนกุด ซึ่งทุกๆ คนก็คงได้เห็นกันแล้ว

ในก�รแข่งขันกีฬ�ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ผ่�นม� แต่

สำ�หรับในชุดแข่งขันของทีมช�ติไทยชุดนี้ นอกจ�ก

จะเป็นแขนกุดกระชับเข้�รูปแล้ว สิ่งที่มีเพิ่มเติม

เพื่อให้แฟนคลับได้เซอร์ ไพรส์และมีร�ยละเอียด

คือ เสื้อและก�งเกงเป็นสีเดียวกัน โดยเฉพ�ะสีแดง

ซึ่งเป็นสีพิเศษของปีนี้ โดยอกด้�นซ้�ยติดอ�ร์ม

ธงช�ติไทย ด้วยเทคนิค 3D มี Glitter คมชัด คงทน 

และสวยง�ม ส่วนคอเสื้อเป็นคอวี พิมพ์สีเข้มช่วง

บนและบ่�ทั้ง 2 ข้�ง นอกจ�กสีแดงแล้วก็ยังมีอีก 

2 สี ได้แก่ สีดำ� และสีข�ว

“เร�ได้พัฒน�ผ้�ของก�งเกงให้เหม�ะสม

สอดคล้องกับกีฬ�วอลเลย์บอล ใส่แล้วมั่นใจ โดย

เร�ใช้เนื้อผ้� Eco Jacquard ทอล�ยพิเศษ ที่ผลิต

จ�กเส้นใยรีไซเคิลจ�กขวดพล�สติก เป็นก�รช่วย

ลดปริม�ณขยะจ�กขวดพล�สติกที่เกิดขึ้นม�กม�ย

ทั่วโลกอีกด้วย เนื้อผ้�มีคุณสมบัติน้ำ�หนักเบ� นุ่ม

สบ�ย ซึมซับง่�ย ระบ�ยเหงื่อได้ดี อีกทั้งยังมี Anti 

Bacterial ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย และไม่มีกลิ่นอับ

ชื้น” น�ยธิติกล่�ว

“ส่วนล�ยของเสื้อแข่งขัน จะมีคว�มโดด

เด่นด้วยล�ยกร�ฟฟิก “แสงสปอตไลต์” ซึ่งเร�ให้

คว�มหม�ยไว้ว่� เมื่อน้องๆ นักกีฬ�วอลเลย์บอล

รุ่นใหม่ก้�วขึ้นม�เพื่อที่จะสร้�งตำ�น�นบทใหม่ 

ก็อย�กให้ทุกส�ยต�จับจ้องม�ที่นักกีฬ�กลุ่มนี้ 

‘แกรนด์สปอร์ต’เปิดชุดวอลเลย์หญิง

เน้นเบา-นุ่มประเดิมเนชั่นส์ลีก2022

เพร�ะฉะนั้นถึงเวล�แล้วที่น้องๆ จะมีสปอตไลต์

เป็นของตนเอง

“แกรนด์สปอร์ตขอส่งพลังให้กับน้องๆ 

นักกีฬ�วอลเลย์บอล ผู้ที่จะม�สร้�งตำ�น�นบท

ใหม่ให้วงก�รกีฬ�วอลเลย์บอลและวงก�รกีฬ�

ของไทย เชื่อว่�น้องๆ กลุ่มนี้ทำ�ได้ดีอยู่แล้ว ขอให้

ทุกคนรักษ�สุขภ�พให้ดี เล่นให้เต็มที่ ทำ�ผลง�นให้

ดีทุกครั้งที่ลงทำ�ก�รแข่งขัน ผมเชื่อว่�คนไทยรัก

น้องๆ นักกีฬ�วอลเลย์บอลกลุ่มนี้อยู่แล้วและจะ

ต�มเชียร์อยู่ตลอด ก็ขอให้ประสบคว�มสำ�เร็จใน

ทุกก�รแข่งขันต่อจ�กนี้เป็นต้นไป เพื่อสร้�งตำ�น�น

ให้กับตัวคุณเองและให้กับประเทศไทยด้วยครับ” 

น�ยธิติกล่�วในตอนท้�ย

สำ�หรับเสื้อแข่งขันวอลเลย์บอลทีมช�ติไทย 

ปี 2022 มี 3 สี ได้แก่ สีแดง สีข�ว สีดำ� ไซส์ S-XL 

ร�ค�ตัวละ 790 บ�ท ส่วนไซส์ 2L ขึ้นไป ร�ค�ตัวละ 

830 บ�ท พร้อมจำ�หน่�ยตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภ�คม 

2565 รวมถึงเสื้อแฟนคลับ จะเป็นแบบมีแขน มี

ทั้งหมด 5 สี คือ แดง ข�ว ดำ� และสีพิเศษ น้ำ�เงิน

กับชมพู ที่ร้�นแกรนด์สปอร์ตช็อปทุกส�ข�, ที่แกรนด์

สปอร์ตช็อปออนไลน์ www.grandsportonline.com 

และร้�นค้�ตัวแทนจำ�หน่�ยทั่วประเทศ.

ช้างศึกดวลเติร์กเมนิสถานที่ศรีสะเกษ

หัวหมาก • ต�มที่สม�คมกีฬ�ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียม

คว�มพร้อมนักฟุตบอลทีมช�ติไทย รุ่นอ�ยุไม่เกิน 23 ปี เพื่อลง

แข่งขันฟุตบอลร�ยก�ร AFC U23 Asian Cup Uzbekistan 2022 

ที่ประเทศอุซเบกิสถ�น ระหว่�งวันที่ 1-19 มิถุน�ยน 2565 นั้น

ล่�สุดสม�คมกีฬ�ฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประก�ศร�ยชื่อ

นักกีฬ�ฟุตบอลช�ยทีมช�ติไทย เพื่อเข้�เก็บตัวจำ�นวน 30 คน ทั้งนี้ 

จะมีก�รคัดเลือกเป็น 23 คนสุดท้�ย เพื่อแข่งขันร�ยก�รข้�งต้น

โดยร�ยชื่อ 30 ผู้เล่นมีดังต่อไปนี้

ผู้รักษ�ประตู นพพล ละครพล สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  

ศุภณัฐ ทรวดทรง สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เกียรติพล อุดม 

สโมสรเชียงใหม่ เอฟซี โสภณวิชญ์ รักญ�ติ สโมสรอยุธย� ยูไนเต็ด 

วรวุฒิ สุขุน� สโมสรอุทัยธ�นี เอฟซี

กองหลัง กฤษด� ก�แมน สโมสรชลบุรี เอฟซี ฉัตรมงคล 

เรืองฐณโรจน์ สโมสรชลบุรี เอฟซี ทรงชัย ทองฉ่ำ� สโมสรชลบุรี 

เอฟซี น�คิน วิเศษช�ติ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ธิติ ทุมพร สโมสร

นครร�ชสีม� ม�สด้� เอฟซี ชนภัช บัวพันธุ์ สโมสรร�ชประช� 

วันช�ติ ชูสงค์ สโมสรอุทัยธ�นี เอฟซี โจน�ธ�น เข็มดี สโมสร

โอบี โอเดนเซ นิโคลัส เก่งเขตกิจ มิคเกลสัน สโมสรโอบี โอเดน

เซม�ร์เซล ตะวัน ซีกฮ�ร์ท สโมสรเอสซี โอลชิง ย�นนิค น�สส์

บอม สโมสรบีเอสซี ยังบอย

กองกล�ง อิรฟ�น ดอเล�ะ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปุรเชษฐ์ 

ทอดสนิท สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด จักรกริช พ�ละพล สโมสร

ขอนแก่น ยูไนเต็ด เอกนิษฐ์ ปัญญ� สโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด 

ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถ�วร สโมสรเลสเตอร์ ซิตี เบนจ�มิน เจมส์ เดวิส 

สโมสรออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ช�ญณรงค์ พรมศรีแก้ว สโมสรอูนิ

โอน อด�เบ ชยพิพัฒน์ สุพรรณเภสัช สโมสรเอสโตริล ปร�เอีย

กองหน้� ศุภณัฏฐ์ เหมือนต� สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  

กรวิชญ์ ทะส� สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ธีรศักดิ์ เผยพิม�ย 

สโมสรก�รท่�เรือ เอฟซี พ�ตริก กุสต�ฟส์สัน สโมสรเชียงใหม่ 

เอฟซี อชิตพล คีรีรมย์ สโมสรเอฟซี เอ�ก์บวร์ก สิทธิโชค ภ�โส 

สโมสรเอฟซี ริวคิว

สำ�หรับนักกีฬ�ที่มีร�ยชื่อทั้งหมดจะเดินท�งม�ร�ยง�นตัวที่

โรงแรมมิร�เคิลแกรนด์ ในวันที่ 25 พฤษภ�คม และทำ�ก�รฝึกซ้อม

ที่ย�ม�โอกะ ฮ�น�ซ�กะ อค�เดมี ก่อนจะมีก�รคัดเลือกนักเตะเพื่อ

เดินท�งไปประเทศอุซเบกิสถ�น ในวันที่ 29 พฤษภ�คม 2565 ต่อไป

ขณะที่ โปรแกรมนัดแรกวันที่ 2 มิถุน�ยน 2565 เวล� 

22.00 น.

ทีมช�ติไทยพบทีมช�ติเวียดน�ม ณ บุนยอดกอร์ สเตเดียม.

ได้แล้วแข้งU23ชิงแชมป์เอเชีย

ได้ประส�นง�นกับสม�คมฟุตบอลเติร์ก 

เมนิสถ�นและบ�ห์เรน ซึ่งเป็นช�ติในเอเชีย

กล�ง ก็ได้ก�รตอบรับอย่�งดี ซึ่งก�รท่ีเติร์ก

เมนิสถ�นม�อุ่นเครื่องครั้งนี้จะทำ�ให้ทีมช�ติ

ไทยได้มีคว�มพร้อมในก�รแข่งขันร�ยก�ร

สำ�คัญอย่�งเอเชียนคัพรอบคัดเลือกต่อไป”

ด้�น “ส.ส.โต้ง” คุณสิริพงศ์ อังคสกุล

เกียรติ สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรจังหวัด

ศรีสะเกษ ในฐ�นะฝ่�ยจัดก�รแข่งขัน เผย

ถึงคว�มพร้อมในแมตช์นี้ว่� “กระแสตอบรับ

ดีเกินค�ดม�กๆ เร�เปิดข�ยบัตรเข้�ชมหมด

ตั้งแต่วันแรก ภ�ยในไม่ถึง 20 น�ที ทำ�ให้

ท�งสม�คมกีฬ�จังหวัดได้จัดก�รข�ยตั๋วเข้�

ชมอีกครั้งในวันแข่งขัน วันศุกร์ที่ 27 พ.ค.นี้ 

อีก 3,000 ใบ โดย 1 คิวซื้อได้ไม่เกิน 4 ใบ ซึ่ง

อ�จจะเพิ่มคว�มจุอีก จะประเมินหน้�สน�ม 

เพื่อให้เป็นไปต�มม�ตรก�รป้องกันโควิด”

ขณะที่ ม�โน โพลกิง เฮดโค้ชทีมช�ติ

ไทย เผยถึงคว�มพร้อมเกมนี้ว่� “ก�รอุ่น

เครื่องที่เร�ว�งไว้นั้นเพื่อเป็นก�รทดสอบทีม

เพื่อห�ข้อบกพร่อง เพร�ะในระดับเอเชียนั้น

มันจะย�กกว่� เร�จึงต้องพร้อมในทุกๆ ด้�น 

ทุกอย่�งต้องสมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อเร�เล่น

ระดับนั้น”

ทั้งนี้ ท�งสม�คมกีฬ�แห่งจังหวัด

ศรีสะเกษจะเปิดจำ�หน่�ยตั๋วเข้�ชมอีกครั้ง 

ในวันแข่งขัน 27 พฤษภ�คม 2565 หน้�

สน�มกีฬ�กล�งจังหวัดศรีสะเกษ ในเวล� 

13.00 น. โดยซื้อได้  1 คน ไม่เกิน 4 ใบ ร�ค� 

50 บ�ท อีกทั้งจะติดตั้งจอยักษ์ LED เพื่อรับ

ชมเกมสดหน้�สน�มบริเวณสน�มหญ้�เทียม

ให้ชม สำ�หรับแฟนๆ ที่ไม่มีตั๋วเข้�ชม. 
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ชมเดี่ยวดานในของ ‘อุดม แตพานิช’

เทรนดี้ แกลเลอรี่ รวมกับริเวอร ซิตี้ แบงค็อก นําเสนอ

งาน I Need a Life Coach เดี่ยวดานในจาก อุดม แตพานิช 

สังคมทุกวันนี้ ไมมีใครไมรูจักไลฟโคชที่มีมากมาย หลายคนมี

ไลฟโคชเปนที่พึ่งทางใจ หลายคนอยากมีไลฟโคชเขามาพลิก

ชีวิต อยากชวนมาชมผลงานคาแรกเตอรสีสดใส พบปะกับ

สัตวประหลาดงานศิลปะของอุดม แตพานิช เพ� อไขขอของใจ

ไปดวยกัน ชมฟรี ที่ RCB Galleria ชั้น 2 ริเวอร ซิตี้ วันนี้

ถึง 24 ก.ค.นี้

สงเสริมอานออนไลน ‘ของขลังนางกวัก’

หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี สงเสริมองค

ความรู สงเสริมการอานผานออนไลน เร� อง “ของขลังนาง

กวัก” โดย กรองแกว เปเหลาดา บรรณารักษชํานาญการ 

หอสมุดแหงชาติฯ เรียบเรียงไวน�าสนใจ นางกวักเปนเคร� องราง

ของขลังที่นิยมในหมูพอคาแมคา ดวยนางกวักมีคุณเดน ดาน

กวักโชค กวักลาภ กวักเงิน กวักทองใหไหลมาเทมา เปนมหา

เสน�ห ใครเห็นใครรัก เมตตามหานิยม ทําใหคาขายดี มีความ

เจริญรุงเรืองดานการคาขาย สมัยโบราณนิยมทํานางกวัก

ดวยงาชาง ไมจันทนหอม หรือแกนวานตระกูลเสน�หทั้งหลาย 

หรือไมมงคล จากนั้นแกะสลัก แลวลงอักขระขอมหัวใจพระสีวลี 

หรือคาถาอ� นๆ บริกรรมปลุกเสกอธิษฐานจิตเสร็จ นําไปบูชาที่

รานคา ของบูชาแมนางกวักนิยมน้ําแดงน้ําเขียว ดอกไมหอม

หรือพวงมาลัยสด ขึ้นหิ้งทุกวันและน้ําเปลาอยาใหขาด และ

เคร� องประดับตามแบบที่นางกวักใชจะดียิ่งขึ้น สนใจติดตาม

เพจหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

บจาก ชรินทร อิน คอนเสิรต หมาย

เลข 1 “คืนฟาสวย” ไดเปดมานขึ้น

เม� อป พ.ศ.2542 ผานกาลเวลาอันยาว 

นานจนมาถึงป พ.ศ.2565 กวา 2 ทศวรรษที่ 

ชรินทร นันทนาคร ศิลปนแหงชาติ ไดยืนหยัด

สรางสรรคงานคอนเสิรตโดยใชรูปแบบการแสดง

ที่หลากหลาย ผสมผสานทั้งศาสตรและศิลป 

เพ� อยกระดับการแสดงคอนเสิรตเพลงลูกกรุงให

ไดมาตรฐานสากลและสืบสานเพลงลูกกรุงสูคน

รุนใหม ทําให ชรินทร อิน คอนเสิรต สามารถ

กาวเดินมาอยางงดงาม ไดรับการตอบรับอยางดี

ทุกครั้ง Sold Out ทุกรอบ ครองใจแฟนเพลงลูก

กรุงอยางเหนียวแน�น

สําหรับ ชรินทร อิน คอนเสิรต หมาย

เลข 20 “มหากาพยแหงบทเพลง” ที่จะจัดขึ้น

ในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ จัดแถลงขาวที่หอ

ประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย โดย 

ชรินทร นันทนาคร เจาของคอนเสิรตมาบอกเลา

2ทศวรรษ‘ชรินทร อิน คอนเสิรต’มหากาพยแหงบทเพลง‘ชรินทร อิน คอนเสิรต’
ความตั้งใจในการจัดงาน พรอม

ถายทอดบทเพลงอมตะสราง

ความสุขใหผูมารวมงาน 

คอนเสิรตนี้จะเปนการ

เฉลิมฉลองความสําเร็จและ

ยอนวันเวลาแหงความสุข 

ความประทับใจตลอด 

20 ป ผานบทเพลง

อมตะตลอดกาล เพลง

เพราะในดวงใจ อาทิ 

ผูชนะสิบทิศ, เรือนแพ, 

หยาดเพชร, น้ําตาแสงไต, อาลัย

รัก, ยังคอย, บานทรายทอง, เสน�หา, 

มนตรักดอกคําใต, ทุงรวงทอง, แสน

แสบ, เนื้อทองของพี่, ทาสทรมาน, 

หัวหินสิ้นมนตรัก, เด็ดดอกรัก, ใน

ฝน, เชียงรายรําลึก ฯลฯ ขับขานโดย 

ชรินทร นันทนาคร และศิลปนรับ

เชิญที่เคยสรางความประทับใจบน

เวทีชรินทร อิน คอนเสิรต มาแลว อาทิ อรวี 

สัจจานนท เจาของเสียงระฆังแกวที่รวมงานกับ

ชรินทร นันทนาคร มาอยางยาวนาน ตั้งแต

คอนเสิรต “ในฝน อัศจรรยแหงรัก” (หมายเลข 5) 

จนถึง “จากฟากฟาสุราลัย สูแดนดิน” (หมายเลข 16) 

ศิลปนหญิงผูนี้ยังไดเคยบันทึกเสียงอัลบั้มเพลงคู

ดวยกันในชุดคูเคียงสําเนียงรักถึง 4 ชุดดวย

นอกจากนี้ยังมี ธีรนัยน ณ หนองคาย หนึ่ง

ในดีวาของวงการเพลง เจาของรางวัลศิลปนหญิง

เดี่ยวยอดเยี่ยม “คมชัดลึกอวอรด” ป 2554 เคย

รวมแสดงในชวงละครเพลงของชรินทร อิน คอน 

เสิรต หมายเลข 4 “หยดหนึ่งของกาลเวลา” และ

หมายเลข 11 “เพชรพรางกลางกรุง”

คอนเสิรตครั้งนี้เชิญศิลปนรุนเยาวที่หลง 

ใหลเพลงลูกกรุงอยาง อลิศ ธนัชศลักษณ ฮัดสัน 

เพชรเม็ดงามวัย 14 ป จากรายการเดอะโกลเดน 

ซอง ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เธอหลงรักในเพลง

ลูกกรุงมาตั้งแตเล็ก และมีศิลปนรุนใหญเปนตน

แบบ อีกทั้งนักรองรับเชิญเกียรติยศ บุญเกียรติ 

โชควัฒนา โอกาสนี้มี กลวย เชิญยิ้ม ศิลปน

ตลกระดับตํานานเขารวมสรางสีสันของงาน 

บรรเลงดนตรีโดย นันทนาคร ไลท ออรเคสตรา 

อํานวยเพลงโดย รศ.ดร.นรอรรถ จันทรกล่ํา 

วาทยกรผูมีความชํานาญในดนตรี มีผลงานเปน

ที่ยอมรับ

มารวมนับถอยหลังสู ชรินทร อิน คอนเสิรต 

หมายเลข 20 “มหากาพยแหงบทเพลง” กัน เปด

การแสดงเพียง 2 รอบเทานั้น วันเสารที่ 11 และ

วันอาทิตยที่ 12 มิ.ย.นี้ เวลา 14.00 น. ณ หอ

ประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

จองบัตรไดแลววันนี้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอรทุก

สาขา โทร. 0-2262-3456 บัตรราคา 3,500/

3,000/2,500/2,000/1,500 และ 500 บาท ราย

ไดสวนหนึ่งสมทบกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

การจัดงานอยูภายใตมาตรการปองกัน

และควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอยาง

เครงครัด ผูเขาชมตองแสดงเอกสารการฉีดวัคซีน

ครบ 2 โดส หรือมากกวา โดยสามารถเปดเอกสาร

การฉีดวัคซีนในแบบดิจิทัลจากแอปพลิเคชัน 

“หมอพรอม” ผูชมตองแสดงผลตรวจ ATK ไมเกิน 

24 ชั่วโมง หรือเขารับการตรวจ ATK ที่หนางาน

ฟรี โดยตองมาถึงกอนเวลา 12.00 น. เพ� อใหแฟน

เพลงและเหลาศิลปนไดสนุกสนานกันเต็มอิ่มตาม

แบบชีวิตวิถีใหม.

นั

ชรินทร นันทนาคร โชวเพลงอมตะในวันแถลงขาว อรวี สัจจานนท นักรองเสียงระฆังแกว

เจาของคอนเสิรตกับ 3 ศิลปนรับเชิญ อรวี-ธีรนัยน-อลิศ

ชรินทร นันทนาคร ศิลปนแหงชาติ

กรุงเทพฯ • ผูชวยเลขาฯ สพฐ.เผยมาตรการ

แกปญหาทรงผมนักเรียน ถาพบครูยังลงโทษ

ตัดผมนักเรียนจะถูกยายมาที่สํานักงานเขต

พื้นที่ทันที ดานนักการตลาดผลิตภัณฑ โดฟ

เผยงานวิจัย เด็ก 7 ใน 10 ถูกโรงเรียนลงโทษ

เรื่องทรงผม ชี้เสรีภาพทรงผมเป็นพื้นฐาน

สรางตัวตนและความมั่นใจจนเปนผูใหญ สวน

หมอเวชศาสตรวัยรุนระบุ ศธ.ตองชัดเจนเร� อง

นี้ ไมใชโยนให โรงเรียนตัดสินใจ

ที่ Town Hall ชั้น 9 อาคารยูนิลีเวอร 

เฮาส-โดฟ สานตอแคมเปญ #LetHerGrow 

เปดเวทีเสวนาระดมความคิดในหัวขอ 

“Dove#LetHerGrow : สรางอนาคตใหเด็ก

ไทย เติบโตในแบบที่ดีที่สุดของตัวเอง” เพ� อ

รณรงคยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียน ซึ่ง

กฎระเบียบเหลานี้ ไดสงผลกระทบมากกวา

แคผมของนักเรียน แตยังสงผลใหนักเรียน

สูญเสียความมั่นใจในตนเอง

โดยนายนิพนธ กองเวหา ผูชวย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (ผช.เลขาฯ กพฐ.) กลาวถึงทิศทาง

และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบใน

โรงเรียนวา ปจจุบันสถานการณเปลี่ยน โลก

เปลี่ยน และแคมเปญที่โดฟทําถือเปนเร� องที่

สรางสรรคและส� อสารเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (สพฐ.) เห็นดวยกับเร� องสิทธิรางกาย 

ทรงผม ทั้งนี้สถานศึกษาถือเปนสังคมจําลอง

ที่จะสรางคน ทําใหเขาไดไปอยูในสังคมแหง

ความเปนจริงไดอยางผาสุกภายใตกฎเกณฑ 

เงื่อนไข และกติกา โดยในเรื่องของทรง

ผมนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไดออก

ระเบียบ ศธ.วาดวยทรงผมของนักเรียน โดย

มีเจตนารมณใหการปฏิบัติตนของนักเรียน

เปนไปดวยความถูกตอง และจะตองดูเร� อง

ความถูกตอง รวมถึงศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยดวย ดังนั้นกฎมีไมกี่ขอ ใจความคือ

การกระจายอํานาจใหแกโรงเรียนและคณะ

กรรมการสถานศึกษา เพราะการศึกษาจะ

ตองลงถึงหน�วยปฏิบัติที่แทจริง อีกทั้ง สพฐ.

วิถีใหม วิถีคุณภาพ ตามนโยบายของเลขาฯ 

กพฐ.นั้น โรงเรียนตองรูวาเด็กตัวเองตองการ

อะไร และสิ่งใดที่ตองปฏิบัติกับเด็กและคณะ

กรรมการสถานศึกษา โดยทั้ง 2 สวนนี้เปน

ผูกําหนดทิศทางของสถานศึกษาตนเอง และ

กําหนดวาทรงผมควรจะทําเชนไร อยางไร

ก็ตาม ปจจุบันเรามีระเบียบเร� องการลงโทษ

นักเรียน ศธ. ซึ่งสามารถทําไดใน 4 เร� อง คือ 

วากลาวตักเตือน ตัดคะแนนความประพฤติ 

ทําทัณฑบน และใหทํากิจกรรม

“การที่มีครูของเราสวนหนึ่งไดทําโทษ

นักเรียนดวยการตัดผมและเปนกระแส 

เร� องนี้ก็ทําใหศักดิ์ศรีของความเปนครูของ

เราลดลงเชนกัน เพราะถือวาเปนครูสวน

หนึ่งที่มีจํานวนนอยมาก โดยครูที่อายุเทา

ผมถือเปนครูยุคเบบี้บูมใกลจะเกษียณอายุ

ราชการ ภาพรวมของการเปนครูในระยะ

เวลา 20-30 ป เราอาจจะทําอะไรที่ผิด

พลาด บกพรอง แตเจตนาของความเปน

ครูของเราก็คือ ความปรารถนาอยางยิ่งที่

จะตองการเห็นลูกศิษยประสบความสําเร็จ 

เปนคนดีของสังคม สพฐ.พยายามที่จะ

ส� อสารกับครูเหลานี้วา สิ่งที่เราทํานั้นผิด

ตอทั้งตัวเด็กและผิดกฎหมาย สพฐ.ไดกําชับ

ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต วาหากมี

ครูที่ยังทําโทษเด็กดวยการตัดผมใหยายเขา

ศึกษาธิการ • ศธ.เตรียมชง ครม.ของบ

โครงการ “อาชีวะอยูประจํา เรียนฟรี มี

อาชีพ” เปนงบผูกพัน หวังสรางโอกาส

ทางการศึกษาใหกับเยาวชนในกลุมที่ตกหลน 

ขาดโอกาส ยากจน อยูในพื้นที่หางไกล

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กลาวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) วา ในการประชุม ครม.กระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) ไมไดมีเร� องนําเสนอให

ที่ประชุม ครม.พิจารณา แตการประชุม 

ครม.ในเดือนมิถุนายนนี้ ตนจะเสนอเร� อง

โครงการ “อาชีวะอยูประจํา เรียนฟรี มี

อาชีพ” ให ครม.พิจารณา เพ� อรับทราบการ

ดําเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณ

มาใช้สําหรับขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว 

เนื่องจากที่ผ่านมา ศธ.ต้องเจียดรายจ่าย

จากงบประจํามาใชจายในการดําเนินงาน

โครงการนี้ ซึ่งอาจจะทําใหไมเพียงพอ ดัง

นั้นการเสนอของบประมาณใหที่ประชุม 

ครม.พิจารณานั้นจะชวยใหการขับเคล� อน

โครงการมีความตอเน� อง และตองการใหเกิด

เปนงบประมาณผูกพัน เพราะเปนโครงการ

ที่สรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชน

ในกลุมที่ตกหลนจากระบบการศึกษา และ

กลุมที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและยากจน 

ตลอดจนอยูในพื้นที่หางไกล ซึ่งงบประมาณ

ที่ใชจะนํามาบริหารจัดการอาคารสถานที่ 

การพักนอนของผูเรียน คาอาหาร

นางสาวตรีนุชกลาวตอวา สําหรับ

ภาพรวมการเปดภาคเรียนที่ 1 ในปการ

ศึกษา 2565 เปนสัปดาหที่สองแลว โดย

ภาพรวมเปนไปดวยความเรียบรอยยังไม

พบปญหาหรืออุปสรรคใด ซึ่งทุกโรงเรียนได

ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 

(สข.) อยางเครงครัด อีกทั้งตนไดรายงาน

ขอมูลการเปดเรียนใหศูนยบริหารสถาน

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 รับทราบแลว สวนโรค

ระบาดใหมฝดาษลิงนั้น ขณะนี้ตนไดสั่ง

การใหหน�วยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (สป.) ประสานขอมูลรวมกับ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพ� อเฝาระวัง

โรคระบาดชนิดดังกลาวแลว ทั้งนี้ขอให

สถานศึกษาทุกแหงเขมมาตรการความ

ปลอดภัยดานสุขภาพ ไมวาจะเปนการลาง

มือ การสวมหนากากอนามัย เพราะจะ

ปองกันเชื้อโรคตางๆ ได.

เล็งชงครม.อาชีวะเรียนฟรีเปนงบผูกพัน

สพฐ.ลั่นถาครูตัดผมนร.เจอยายทันที
นักการตลาด-หมอเวชศาสตรวัยรุนระบุผมนักเรียนไมเกี่ยววินัยถาถูกลิดรอนสิทธิ์จะทําลายตัวตนเด็ก

มาปฏิบัติหนาที่ที่เขตกอน อีกทั้งนางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.ก็เอาใจใสเร� อง

นี้มากและเขาใจในสิทธิความเปนมนุษย 

และการที่ โดฟเขามาจัดโครงการในครั้งนี้

ถือเปนการสรางการตระหนักรู ใหแกสังคม

เปนอยางดี” ผช.เลขาฯ กพฐ.กลาว

ดานนางสาวผกาฉัตร เตชาบูรพานนท 

รองประธานกรรมการบริหาร ฝายพัฒนา

ตลาด ผลิตภัณฑเคร� องใชสวนบุคคล กลุม

บริษัท ยูนิลีเวอร ประเทศไทย กลาววา โดฟ

เริ่มแคมเปญ Dove#LetHerGrow : สราง

อนาคตใหเด็กไทย เติบโตในแบบที่ดีที่สุดของ

ตัวเอง เพ� อตองการใหเด็กเห็นคุณคาของตัว

เอง มีความมั่นใจ เพราะเราเช� อวาเร� องเหลา

นี้จะสงผลตอศักยภาพในการเติบโต และ

สะทอนใหเปนผูใหญที่มั่นใจในภายภาคหนา 

และจากงานวิจัยพบนักเรียน 7 ใน 10 คน จะ

ประสบปญหาจากการทําโทษดวยการตัดผม

อยู จึงเปนส� อกลางจัดเวทีแลกเปลี่ยนความ

คิดเพ� อรวมหาทางออกที่ดีที่สุดรวมกัน

“มุมมองและความเห็นที่เกิดจากงาน

เสวนาในครั้งนี้ จะเปนแนวทางในการชวยให

ผูที่มีสวนเกี่ยวของในภาคสวนตางๆ มองเห็น

วากฎระเบียบดังกลาวไมไดลดทอนแคความ

ยาวของเสนผมของเด็กนักเรียน แตลดทอน

ความมั่นใจและตัวตนของพวกเขาอีกดวย

และในระยะยาว โดยโดฟจะมีการขับเคล� อน

ประเด็นนี้อยางตอเน� องเปนระยะเวลา 3 ป 

ผานกองทุน Growth Fund (เดอะ โกรธ 

ฟนด) จํานวน 10,000,000 บาท เพ� อใชใน

งานศึกษาวิจัย การใหความรูผานผูเชี่ยวชาญ

จากสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของ และการทํางาน

รวมกับโรงเรียนและนักการศึกษา”

ดาน พญ.จิราภรณ อรุณากูร กุมาร

แพทยเวชศาสตรวัยรุน เจาของเพจ “เลี้ยง

ลูกนอกบาน” รวมเสนอมุมมองวา ตนรูสึก

เห็นใจเด็กไทยจํานวนมากที่จะตองอยูกับกฎ

ระเบียบที่สงผลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพ

จิต ซึ่งคําถามของแคมแปญนี้สําคัญคือ ทําไม

เร� องทรงผมตองเปนเร� องใหญในสังคม และ

มีขาวนักเรียนถูกกลอนผมตลอดเวลา ทั้งที่

การไปโรงเรียนควรที่จะไดไปเรียนรู มีความ

สุขกับทักษะใหม แตเด็กตองไปโรงเรียนอยาง

ระแวดระวังอยูกับกฎ อยูกับการลงโทษและ

ความจับผิด ซึ่งตนมองวาไมใชหนาที่ของ

โรงเรียนที่เปนสถานที่ใหความรู และการที่

บอกวาทรงผมเปนการฝกวินัย ตนมองวาไม

จริง เพราะการฝกวินัยในโรงเรียนสามารถ

ทําไดกับหลายๆ กิจกรรม เชน การไมพูดใน

หองเรียน การเขาเรียนและสงการบานให

ตรงเวลา เปนตน ทรงผมไมเกี่ยวกับการเรียน

รู แตเกี่ยวของกับการเปนตัวตนของคนคน

นั้น และกฎกติกาเร� องทรงผมก็เปนการบังคับ

เด็กไมมีทางเลือก

“สําหรับครูเราตองลุกขึ้นมาตั้งคํา 

ถามวาทรงผมเกี่ยวของกับระเบียบวินัย

จริงไหม เด็กรักความสวยงามไมตั้งใจเรียน

จริงไหม และดิฉันขอฝากถึง ศธ. ซึ่งเขาใจ

วาความพยายามออกกฎใหมีความยืดหยุน 

แต ศธ.จะตองชัดเจนวาผมไมเกี่ยวของ

อะไร ไมใช โยนหนาที่ ให โรงเรียนเปนผู

ตัดใจและอํานาจก็จะตกไปอยูที่ครูเหมือน

เดิม และดิฉันเชื่อว่าเสียงในสังคมสร้าง

การเปลี่ยนแปลงในสังคมเสมอ อยากให

โรงเรียนกลับมาทบทวนวาหนาที่คืออะไร” 

กุมารแพทยเวชศาสตรวัยรุนกลาว.

นิพนธ กองเวหา
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11บันเทิง

นต้นเป็นลำ�ไม้ไผ่..

จะไม่สร้างความขัดแย้ง จะเดินสายกลาง จะร่วม

งานกับทุกพรรค!

แต่..ไม่ทันไร นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรค

สร้างอนาคตไทย ก็ประกาศเสียตั้งแต่ไก่โห่..

“เคยร่วมงานกับ พล.อ.ประยุทธ์ ท่านเป็นคนเก่ง 

มีความตั้งใจดี แต่หนทางขึ้นสู่อำานาจมาจากการรัฐประ 

หาร ผิดหลักการอุดมการณ์ของตน

ที่เลวร้ายกว่าคือการถือครองอำานาจที่ยาวนานไม่

คืนอำานาจให้กับประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย จนตกอยู่

ในวังวนอำานาจนิยม นำามาซึ่งความเสียหายต่อประ เทศ

ชาติในทุกมิติ

ถ้าพรรคยังไปร่วมรัฐบาลกับ พล.อ.ประยุทธ์อีก ก็

ร่วมสังฆกรรมด้วยไม่ได้...ยืนยันว่าจะสนับสนุนนายสม 

คิดเป็นนายกฯ จะไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์

และไม่เข้าร่วมรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นนา

ยกฯ อีก และพร้อมเป็นฝ่ายค้านถ้า พล.อ.ประยุทธ์เป็นนา

ยกฯ..”

ครับ..ก็น่าเสียดาย ที่เริ่มต้น “เปิดตัว” พรรคสร้าง

อนาคตไทย ทั้งหัวหน้า-ทั้งเลขาฯ ได้พยายามสร้างภาพ

ลักษณ์ให้เด่นชัดด้วยการชูนโยบาย “5 สร้าง”..

คือ..สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างภาคเศรษฐกิจใหม่ 

สร้างสังคมที่เกื้อกูล สร้างคนและวิทยาการเพื่อก้าวสู่สัง 

คมโลก และ “สร้างการเมืองที่สร้างสรรค์”

แต่เมื่อนายสุรนันทน์มาชู “อุดมการณ์ตัวเอง” แข็ง 

กร้าวอย่างนี้ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า “สร้างอนาคตไทย” 

จะยังเป็นพรรค “สร้างการเมืองที่สร้างสรรค์” ยึดสาย

กลาง..

เป็นมิตรกับทุกพรรค-ไม่สร้างความขัดแย้ง อยู่หรือ

ไม่? 

นี่..จะว่าไปแล้ว ยังไม่รู้แน่ชัดด้วยซ้ำานายกฯ ลุงตู่จะ

ไปต่อหรือ “ผมพอแล้ว” ถ้านายสุรนันทน์จะรอให้ถึงตอน

นั้นก็คงจะไม่สาย หรือทำาให้สร้างอนาคตไทยเสียโอ กา

สอะไรเลย

เอาล่ะ..เมื่อประกาศ “ไม่ร่วมสังฆกรรมกับประยุทธ์” 

เสียอย่างนี้ คนที่ชอบ-ที่ศรัทธานายกฯ ลุงตู่ก็เห็นจะตัดสิน

ใจง่าย ไม่ต้องกังวลหรือลังเล 

เพราะแม้ พล.อ.ประยุทธ์จะพอแล้ว หรือ “ไม่ได้ไป

ต่อ” ก็ยังมีพรรคที่ไม่ได้แสดงความรังเกียจ-ไม่เอาลุงตู่ให้

เลือกอยู่อีกตั้งหลายชื่อ

กระทั่ง “ภูมิใจไทย” ก็เลือกได้ เพราะ “หมอหนู” 

ไม่เคยแสดงทีท่า “หักหลัง” บิ๊กตู่มาแต่ไหนแต่ไร ต่อให้

นายกฯ ลุงตู่ไม่ไปต่อ..

เขาก็พร้อมท่ีจะเทใจให้กับพรรคไหนก็ได้ ท่ีไม่ได้ประ 

กาศเป็นปฏิปักษ์กับ พล.อ.ประยุทธ์!

นายสุรนันทน์บอกเอง.. “พล.อ.ประยุทธ์ท่านเป็นคน

เก่ง มีความตั้งใจดี” จึงให้สงสัยว่า “คนเก่ง-ตั้งใจดี” ยังไม่

คิดจะร่วมสังฆกรรม แล้วจะผสมพันธุ์กับคนแบบไหนล่ะ?

หรือแบบที่ผ่านมา.. “เก่งโกง-ตั้งใจโกย” จนติดคุก 

หนี(คุก)หัวซุกหัวซุนอย่างนั้นรึ?

ถามจริง ไม่ต้องตอบ(ตรง)ก็ได้ หากมีเลือกต้ังใหม่

ตามรัฐธรรมนูญ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา                                                                           

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วสภาผู้แทนฯ เลือก พล.อ.ประยุทธ์

เป็นนายกฯ..

นายสุรนันทน์ยังจะมอง..เป็นการขึ้นสู่อำานาจมา

จากการรัฐประหาร ผิดหลักการอุดมการณ์ของตน อยู่อีก

หรือ?

แล้วประเภท..กลับเข้ามาประเทศแบบเท่ๆ ด้วยการ

ออกกฎหมายนิรโทษกรรมลบล้างความผิด อย่างนี้ตรงกับ

อุดมการณ์ใช่ไหม?

บอกไง..ไม่ต้องตอบ!.

คนเก่ง-ตั้งใจดียังไม่เอา?

ขึ้

• ครั้งแรกในไทย! 

4NOLOGUE จับมือ Happy 

Tribe Entertainment และ Tajoy 

Entertainment จัดแฟนมีตติ้ง คิม 

มินกย ูเลขาชาสุดฮอตจากซีรีส์

ดัง Business Proposal ใน Kim 

MinGue The 1st Fan Meeting “PROPOSAL” 

in Thailand มาเจอกันได้ในวันที่ 11-12 มิถุนายน

นี้ ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ ติดตามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดียของ 4NOLOGUE 

ทุกช่องทาง

• “ฮาไม่จำากัดทั่วไทย” เสิร์ฟความสนุกให้

กับแฟนตัวยงได้ใกล้ชิดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับ

ก๊วนแก๊งฮาฯ จตุรงค์ โพธ�ร�ม, นุ้ย เชิญยิ้ม, แจ็ค 

เฉลิมพล และ อ�ไท พร้อมลุ้นเงินรางวัลสูงสุด 

155,555 บาท ผ่านกิจกรรม “ฮา ฟ. แฟน” เพียง  

ครีเอตคลิปฮาแบบไม่จำากัดมุก พร้อมโพสต์คลิปร่วม

สนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มิถุนายนนี้ ติดตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: 

บริษัทฮาไม่จำากัด

• รายการ “RUSH Fantasy” (รัช แฟนตาซี) 

สัปดาห์น้ี ร่วมทำาความรู้จักสาว

หน้าหวาน เกล-ณิช�รีย์ สุกิจ

ประเสริฐ ดีกรี Miss Tourism 

World อ่างทอง โดยงานนี้เธอ

จะมาเผยเสน่ห์เซ็กซี่ พร้อม

แฟชั่นเซตสุดพิเศษ และ

สัมภาษณ์เจาะลึกจากเธอได้ในรายการ “RUSH 

Fantasy” (รัช แฟนตาซี) เสาร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ 

เวลา 20.00 น. ทางช่อง RUSH Stories กด 203 

บนกล่อง 3BB GIGATV หรือช่องทางการติดตาม 

อื่นๆ ทางเพจเฟซบุ๊กและช่องยูทูบ RUSH Stories

• P.space แกลเลอรีเล็กๆ สำาหรับคนตัว

เล็กๆ จัดงานแสดงศิลปะคร้ังท่ี 5 ชื่อว่า “ศิลปะ.เด็ก.

แมว” งานศิลปะของเด็กๆ กับรูปแมวในจินตนาการ 

โดยมี ปอ-ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ พิธีกรรายการ

ผู้หญิงยกกำาลังแจ๋ว ทางช่อง 3, ครูฟ้�ใส ดร.ปัญ

พัสตร์ ธรรมรัตน์, ก้อย-นฤมล พงษ์สุภ�พ พร้อม

ลูกสาว ออม นรวรรณ นักแสดงคนเก่งจากละครเกม

ล่าทรชน มาร่วมงานด้วย โดยจะจัดแสดงผลงานของ

ศิลปินตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 5 มิถุนายนนี้.

มักเกิ้ล

กทุ่งส�วอ�รมณ์ดี จ๊ะ-นงผณี มห�ดไทย 

ซึ่งวันนี้จะมาเผยเรื่องโดนโกงที่ครั้งล่าสุด

โดนไปเกือบ 50 ล้านจากมิจฉาชีพใน

รูปแบบข้าราชการ พร้อมเผยถึงเรื่องโพสต์ในโซ                                

เชียลรับเกี่ยวกับมิสแกรนด์ อิงฟ้า วราหะ เพราะ

ตัวเองเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อน ในราย 

การคุยแซ่บSHOW

“เรื่องที่โพสต์ในโซเชียล คือจริงๆ ไม่ใช่

เรื่องเราด้วย แต่เราอยากไปอยู่ในนั้น งงเหมือน

กัน เป็นเรื่องที่เขามีกระแสกัน เราเป็นคนติดโซ

เชียล ข่าวนี้เต็มหน้าฟีดเลย แล้วเราเป็นคนมี

ประสบการณ์นี้มา เรารู้สึกว่าวงการลูกทุ่งควร

ปรับเป็นว่าเด็กคนไหนที่ได้ดีก็ควรจะส่งเสริมเขา 

เพราะตัวเราเองเราก็เคยผ่านประสบการณ์มา 

เกี่ยวข้องกับมิสแกรนด์หรือปล่าว เกี่ยวค่ะ เรา

บอกก่อนว่าไม่ได้รู้จักทั้งน้องและทั้งผู้ใหญ่ เรา

อยู่ในวงการลูกทุ่ง เราจะได้อะไรคร่าวๆ มาอยู่

แล้ว วันนั้นที่เป็นกระแสลึกๆ เราไม่ได้ยุ่ง ไม่รู้ 

แต่เวลาที่เราเจอข่าวแนวนี้มันผ่านประสบการณ์ 

เรามา ก่อนเข้าอาร์เอสเคยเซ็นสัญญากับที่หนึ่ง

ไว้ตั้งแต่ตอนเป็น จ๊ะ คันหู ผู้ใหญ่อารมณ์แบบ

ขายฝันเรา เราก็เชื่อ เด็กบ้านนอกไม่อ่าน เซ็น

ประมาณ 7 ปี ปีสองปีก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว พอ

มีอาร์สยามติดต่อมาเราก็บอกว่าจะเข้าอาร์สยาม

แล้วนะ เขาก็บอกไปได้เลย ไปสบายๆ ขอให้มี

อนาคตดีๆ นะ พอออกเพลงแรกเท่านั้นแหละ 

เราไม่ได้ไปคนเดียวแล้วทีนี้ เขาออกมาด้วย ทันที

เลยค่ะ ส่งเข้าต้นสังกัดอาร์เอสเลยว่าจริงๆ เขามี

เซ็นสัญญากับอีกที่หนึ่งไว้ ตอนนี้เรื่องจบแล้วค่ะ 

ของจ๊ะโชคดีหน่อย ขอบคุณเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์

คันหูด้วย ท่าน

เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการลูก

ทุ่ง เราก็เล่าเรื่องให้ฟัง นาย

เคลียร์ให้ค่ะ

ส่วนที่ไลฟ์สดให้เช่า

พระ คือหนูเป็นคนชอบทำาบุญ รู้จักเกจิอาจารย์

เยอะอยู่แล้ว เริ่มมาจากพี่แจ็คก่อนเขาอยู่ใน

วงการพระ เขาเช่าอย่างเดียวไม่เคยปล่อย แต่

เราเป็นนักขาย ช่วงโควิดไม่มีงาน เราหาอะไรมา

ทำาไหม เริ่มจากขายเสื้อผ้าก่อน พี่แจ็คบอกลอง

มาไลฟ์พระไหม เริ่มจากน้อยๆ ก่อน 5-10 องค์ 

ที่โดนโกง 40-50 ล้าน หนูเป็นคนเชื่อเรื่องบุญ

กรรม ถ้าไม่ได้ทำากรรมมาด้วยกันไม่

ได้เจอกันหรอก หนูคิดแค่นั้นเลย 

มิจฉาชีพทุกวันนี้ ไม่ได้มาในรูปแบบ

คนธรรมดา มาในรูปแบบข้าราชการ

ด้วยซ้ำา เขามาเป็นลูกค้าเราก่อน 

วางแผน 3-4 เดือนมาเป็นลูกค้าเรา

ให้เราตายใจ มีการนำาพาตำารวจมา รอง

สารวัตรมาเจอเราโน่นนี่

นั่น มีเอกสารทุก

ฮอตเกินต้าน • สองแฝดสุดน่ารักขวัญใจชาวโซเชียล “พี่ธีร์-น้องพีร์” และคุณพ่อคุณแม่ 

บีม-กวี ตันจรารักษ์, ออย-อฏิพรณ์ จิตต์ธรรมวงศ์ ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์เบอร์แรกของเมือง

ไทยให้กับผลิตภัณฑ์ “ยาสีฟันเด็กสูตรออร์แกนิก วันเดอร์สไมล์ คิดส์” โดยบริษัท ดับเบิ้ลยู

แอล333 จำากัด ภายใต้การบริหารของบอสคนเก่ง บีม-วลัยลักษณ์ จันทวงศ์ แถมงานนี้พี่ๆ 

เตรียมกรี๊ดกับเซตแฟชั่นสุดน่ารักของสองแฝดได้เลย

ลู

นื่องในโอก�สครบรอบ 20 ปีของภ�พ 

ยนตร์ Austin Powers ภาค 3 ซึ่งก็

หมายถึง Austin Powers Goldmember 

ที่ออกฉายเมื่อปี 2002 นักแสดงนำาสายฮา ไมค์ 

ไมเยอร์ส พูดแบบให้ความหวังกับแฟนๆ ว่า 

ภาค 4 ของหนังเรื่องนี้อาจจะออกมาให้ได้ชม

กันในเร็วๆ นี้

นักแสดงวัย 58 ปี สนทนาอยู่กับเจสส์ เค

เกิล ในรายการ Sirius SM เมื่อต้นเดือนที่ผ่าน

มา เพื่อโปรโมตซีรีส์ใหม่ของเขาทาง Netflix 

เรื่อง The Pentaverate และตอนนั้นเขาถูก                                                     

ถามถึงความเป็นไปได้ที่จะได้ชม Austin 

Powers 4

ในขณะที่ไมเยอร์สเคยพูดแย้มๆ ถึงภาค 

4 ของภาพยนตร์เรื่องนี้มาเกือบ 2 ทศวรรษ แต่

คราวนี้ดูเหมือนว่า

โปรเจ็กต์นี้จะเข้า

ใกล้ความเป็นจริง

ขึ้นแล้ว

“ผมอยากจะ

ทำาภาคนี้ แต่ผมไม่

สามารถยืนยันหรือ

ปฏิเสธได้ว่าโปร

เจ็กต์นี้มีอยู่จริง

หรือไม่ หรือควร

จะมีหรือไม่”

“คุณก็รู้ เรา

รู้ คุณรู้” ไมเยอร์ส 

กล่าวเป็นปริศนา 

ขณะที่่ จูเลีย คัน

นิงแฮม พิธีกรร่วมของเคเกิลเสริมว่า “มัน

รู้สึกเหมือนว่าใช่ ฉันขอโทษนะ เหมือนคุณจะ

ต้องการบอกว่า ใช่”

เคเกิลก็แหย่ว่า “รู้สึกเหมือนว่านี่จะ

เป็นการยืนยันแล้วนะว่ามันจะมีการประกาศ

ออกมา” แต่ไมเยอร์สยังเลี่ยงที่จะพูดอะไรไป

มากกว่านั้น “มันเป็นการยืนยันที่ยังไม่มีการ

ยืนยัน”

ไมเยอร์สสร้างตัวละคร ออสติน เพา

เวอร์ส เพื่อเป็นเกียรติแก่บิดาของเขาที่เสีย

ชีวิตในปี 2534 และเป็นคนที่แนะนำาให้

เขารู้จักกับเจมส์ บอนด์ และปีเตอร์ เซล                           

เลอร์ส

เขาเขียนทั้งบทและแสดงเอง ทั้ง

บทออสติน และ ดร.อี

วิล ใน Austin Powers: 

International Man of 

Mystery ที่ออกฉายในปี 

1997 ซึ่งก็สร้างเซอร์ไพรส์

ประสบความสำาเร็จได้รับ

เสียงตอบรับที่ดีจากนัก

วิจารณ์และแฟนๆ ทำา

รายได้ทั่วโลกไป 67 ล้าน

ดอลลาร์ จากงบเพียง 13 

ล้านดอลลาร์

Austin Powers ภาค

ต่อในปี 1999 คือ The 

Spy Who Shagged Me ได้รับความนิยมอย่าง

ล้นหลามด้วยการกวาดรายได้ไปถึง 312 ล้าน

ดอลลาร์ จากทุนสร้างเพียง 33 ล้านดอลลาร์ 

ขณะที่ภาคสาม Goldmaster ทำาเงินไป                                                   

296 ล้านดอลลาร์ จากทุนสร้าง 63 ล้าน

ดอลลาร์

เขากลับมาให้เห็นอีกครั้งใน Dr. Evil 

โฆษณา General 

Motors Super 

Bowl เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ โดย

เป็นการกลับมารวม

ตัวอีกครั้งกับเซธ 

กรีน, ร็อบ เลิฟ 

และมินดี สเตอร์ลิง

นี่ไม่ใช่ครั้ง

แรกที่ไมเยอร์ส

พูดเป็นนัยถึงภาค

ต่อของ Austin 

Powers โดยย้อนกลับไปปี 2005 เขาเคยพูด

ไว้ว่า “มีหวังอยู่นะ เรากำาลังคุยกันอยู่” และ

ในปี 2007 เขาบอกเพิ่มเติมว่า “เราได้ไอเดียที่

สมบูรณ์แล้วสำาหรับภาคที่ 4 และผมบอกได้ว่า

มันเป็นเนื้อหาจากมุมมองของ ดร.อีวิล”.

interthaipost69@gmail.com

เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

อย่างที่เป็นจริง 

เขาเข้ามาจากการเช่าพระ

เรา แต่ธุรกิจเขาไม่ได้เกี่ยว

กับการเช่าพระ เขามาชวน

เราทำาธุรกิจ บางคนมอง

ว่าโง่หรือเปล่า เขาให้

ผลตอบแทนหรือเปล่า 

ไม่ค่ะ น้อยนิดมาก เรารู้สึกว่าเราสบายใจ ผล

ตอบแทนน้อยมันไม่ใช่ แต่ได้คืนมาบ้างแล้ว เขา

ทำาเป็นขบวนการเลย มีนักบวชนักบุญเต็มไปหมด 

เราไม่ได้เจอกันครั้งแรกแล้วชวนลงทุนเลย เขา

วางแผนตั้งแต่เข้ามาทำาความรู้จักเรา

ตอนนี้คดีไม่ถึงไหนเลยค่ะ ที่ได้มาคือใน

ช่วงที่ลงทุนไปด้วย ฝั่งโน้นเขาหนีเลย เขาไม่ได้

หลอกแค่จ๊ะคนเดียว หมายจับอีกหลายฉบับ คนท่ี

เป็นข้าราชการมีเรื่องท่ีจะส่งฟ้องแล้วเพราะมีหลัก

ฐานท้ังหมด ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องคดีไป บอกตาม

ตรงเครียดนะ แต่ไม่ใช่ว่าเพราะเสียเงินไป เราเกิด

มาจากไม่มีอยู่แล้ว เราแค่น้อยใจว่าเราทำาบุญเยอะ

มาก ทำาไมต้องมาเจอ บทเรียนคืออย่าไปเชื่อคน

ง่าย อย่าไปเชื่ออะไรในส่ิงท่ีเราเห็นด้วยซ้ำา ให้ทุก

อย่างมีความรอบคอบมากข้ึน เราเคยโดนมาแล้ว 

เราคิดว่ารอบคอบแล้วก็ยังไม่พอ การท่ีเราออกสื่อ

ทำาบุญอันน้ีเป็นช่องว่างให้มิจฉาชีพในการเข้ามา

ความรักกับพี่แจ็ค ธนพล คบกันมา 6 ปี

แล้วค่ะ หนูอยู่กันไม่เหมือนเป็นแฟน เขามีบ้าน

เขา เรามีบ้านเรา แต่ถ้าเขามาบ้านเรานอนคนละ

ห้องเพราะเขาชอบเปิดทีวีคาไว้ แล้วกรนดังมาก 

เรื่องแต่งงานไม่คิดเลยค่ะ เขาก็ไม่พูดเลย ไม่มี

เตรียมเลย ถ้าขอแต่งก็ยัง อยู่อย่างนี้มีความสุข

แล้ว การที่เราแต่งงานมันเป็นสัญลักษณ์ ณ วัน

นี้เราก็ยังไม่อยากแต่ง เราคุยกันตลอด หนูพูด

กับพี่แจ็คตลอดว่าหนูไม่ใช่คนโรแมนติก หนูไม่

เคยเอาใจผู้ชายเลย แต่หนูจะเป็นคนให้เกียรติต่อ

หน้าเพื่อน แต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่คือขึ้นรถเราไปคุย

กันที่บ้าน เราพูดกับเขาว่าเรารู้ข้อบกพร่องของ

เราเยอะมาก ที่เราคบกันเปิดโอกาสได้เลย หาผู้

หญิงที่คุยด้วยได้เลยแล้วสบายใจแล้วมาบอกเรา

เดินออกได้ คุยกันตลอด แต่เขาไม่เหมือนกันเลย 

เขาหวงมาก พอเราพูดแบบนี้คนจะมองว่าไม่ได้

รักเขา ไม่ได้รักกันจะคบกันมา 6 ปีเหรอ พูดแค่นี้ 

เป็นคนที่ถ้าเรารักใครเจออะไรที่ดีกว่าปล่อยเขาไป

เหอะ นั่นคือรัก ถ้าเขาขอแต่ง แต่งไหมเหรอ ยัง

ไม่แต่ง คุยกันอยู่แล้ว”

‘ไมค์ ไมเยอร์ส’ไม่ยืนยันหรือปฏิเสธ

ว่าAustin Powersจะมีภาค4หรือไม่

‘จ๊ะ นงผณี’โดนโกงอีกเกือบ50ล้าน

เผยคดี ไม่คืบ-อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย

ผลงานเมื่อเร็วๆ นี้ทางเน็ตฟลิกซ์ The 

Pentaverate 

ดร.อีวิล

ปัจจุบัน

ออสติน เพาเวอร์ส
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

สดช. แถลงผลสําเร็จ     ภุชพงค โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  แถลงผลสําเร็จโครงการ Digital Cultural Heritage หรือโครงการสงเสริม

การถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสูรูปแบบดิจิทัล  ชี้ยังมีคลังมรดกวัฒนธรรมไทยอีก

มากที่กระจายอยูในทองถิ่น มีโอกาสไปไกลระดับโลก เปนซอฟตพาวเวอรที่ทรงพลัง ดวย 4 

แนวคิด Cultural Heritage Content, Digital, Collaboration และ Empower ณ  โรงแรมเซ็นทรา 

บาย เซ็นทารา ศูนยราชการ แจงวัฒนะ

SME ปง ตังไดคืน     วีระพงศ มาลัย ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสวฺ.) แถลงขาวมาตรการใหมลาสุด “SME ปง ตังไดคืน” ภายใต โครงการ

สงเสริมผูประกอบการผานระบบ BDS หรือ Business Development Service อัดฉีดงบกวา 

400 ลานบาท ใหเอสเอ็มอีใชบริการพัฒนาธุรกิจผานแพลตฟอรมออนไลน BDS (https://bds.

sme.go.th/) ตั้งเปาป 2565 ชวยเอสเอ็มอีใหไดกวา 6,000 ราย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 

เซ็นทรัล ลาดพราว

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๔๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายวิปกรณ ภิรมยสุทธิพงศ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๖๖๐ เลขที่ดิน ๓๓๖๒ 

ตําบลทาอิบุญอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ 

๑๖ ไร ๘๗ ตารางวา

- นายสมควร 

เพิ่มกสิวิทย

๘๔๓,๓๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๖๖๔ เลขที่ดิน ๓๓๖๖ 

ตําบลทาอิบุญอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑๖ ไร ๑ งาน ๑๔ ตารางวา

- นายสมควร 

เพิ่มกสิวิทย

๘๔๖,๘๒๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๒ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๖๖๕ เลขที่ดิน ๓๓๖๗ 

ตําบลทาอิบุญอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑๒ ไร ๓ งาน ๑๓ ตารางวา

- นายสมควร 

เพิ่มกสิวิทย

๖๖๔,๖๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๓ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๔ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๙๘๖ เลขที่ดิน ๑๐๔ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๕๓.๓ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๙๙,๗๒๖ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๔ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๕๖ เลขที่ดิน ๒๑๖ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๔ ไร ๑๕.๗ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๔๐๓,๙๒๕ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๕ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๖ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๕๗ เลขที่ดิน ๒๑๗ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๔๑.๙ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๔๐,๙๖๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๖ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๗ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๕๘ เลขที่ดิน ๒๑๘ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๓๑.๓ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๓๘,๙๔๗ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๗ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๘ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๕๙ เลขที่ดิน ๒๑๙ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๑๒.๙ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๓๕,๔๕๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๘ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๙ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๖๐ เลขที่ดิน ๒๒๐ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๒ งาน ๖๐.๙ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๒๕,๕๗๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๙ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๐ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๖๑ เลขที่ดิน ๒๒๑ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๒ งาน ๐๙.๑ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๑๕,๗๒๙ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๐ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๖๒ เลขที่ดิน ๒๒๒ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๑ งาน ๕๗.๖ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๐๕,๙๔๔ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๖๓ เลขที่ดิน ๒๒๓ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๑ งาน ๐๔.๓ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑๑๐,๙๔๖ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๒ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๕๔ เลขที่ดิน ๘ 

ตําบลศิลาอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ 

๑๓ ไร ๓ งาน ๓๔ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑,๐๕๑,๔๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๓ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๔ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๕๕ เลขที่ดิน ๙ 

ตําบลศิลาอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ 

๑๓ ไร ๑ งาน ๘๐ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑,๐๒๒,๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๔ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๖๕ เลขที่ดิน ๑๕ 

ตําบลศิลา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ 

๑๙ ไร ๑ งาน ๗๔ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๑,๔๗๗,๐๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๕ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๖ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๖๙ เลขที่ดิน ๔ 

ตําบลศิลา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ 

๑๘ ไร ๒ งาน ๘๒ ตารางวา

- นายสุทัศน จันทรนุช ๙๗๒,๖๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๖ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๑๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘,๒๕๕,๔๐๐ บาท (แปดลานสองแสนหาหม� นหาพันสี่รอยบาท

ถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายวิปกรณ ภิรมยสุทธิพงศ กับพวก

(นายจิรวัฒน ศิริจันทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)             

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายจิรวัฒน ศิริจันทร)

จดพิกัดความอรอยคุณภาพลนเขงให

คุณไดอ่ิมเอมในม้ือเท่ียงแบบไมอ้ัน หองอาหาร

จีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและ

บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ชวนคุณมาอรอยแบบจัด เต็มกับติ่ มซํ า

บุฟเฟตเนื้อแน�นไสทะลักทุกชิ้น ไมวาจะเปน

ของน่ึง ของทอด เรามีใหเลือกกวา 35 รายการ 

พรอมใหคุณไดอรอยสุดฟนกันแบบจุกๆ 

ติ่มซําปนสดใหมทุกวัน รังสรรคเมนูความ

อรอยโดย เชฟกองซุน แซเลี่ยง หัวหนาพอ

ครัวประจําหองอาหาร ดวยวัตถุดิบคุณภาพ

เกรดพรีเมี่ยม สะอาด สดใหม พรอมใหคุณ

ไดอ่ิมอรอยแบบไมอ้ันกับบุฟเฟตต่ิมซํา ในราคา 

688 บาทถวน / ทาน สําหรับบุฟเฟตติ่มซํา

มื้อกลางวัน (ทุกวันจันทร – วันศุกร ไมรวม

เคร� องด� ม) และ ราคา 988 บาทถวน / ทาน 

สําหรับบุฟเฟตติ่มซํามื้อกลางวัน (ทุกวัน รวม

เคร� องด� มชาจีนรอน – เย็น) ไมวาจะเปน 

กวยเตี๋ยวหลอดปูอลาสกา, ขนมจีบเนื้อปูนึ่ง

เห็ดชิเมจ, ฮะเกากุง, เกี๊ยวกุงนึ่งซอสปกกิ่ง, 

ซาลาเปาไสไขเค็มลาวา, กรรเชียงปูน่ึง, เผือกทอด

ไสกุง, ขนมชาเขียวทอดไสแปะกวย และอีก

หลากเมนูใหเลือกรับประทาน ราคาน้ีสงวนสิทธ์ิ

ไมรวมกับสวนลดตางๆ

หองอาหารจีนไดนาสตี้ ตั้งอยูชั้น 24 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เปดบริการ

ทุกวัน ตั้งแต เวลา 11.30 – 14.30 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่ง

ไดที่ โทร.0-2100-6255  

ชวนสาวกติ่มซํามาฟนแบบจุกๆ กับติ่มซําเนื้อแน�นทุกชิ้น

เซตาฟล ผูพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ

ดูแลผิวชั้นนําของโลก เดินหนาภารกิจพิเศษ

เพื่อเสริมสร้างผิวสุขภาพดีเป็นครั้งแรก

พรอมกันท่ัวโลก ผานแคมเปญ Sensitive Skin 

Awareness Month เพ� อใหความรูสูสมการ

ผิวสุขภาพดี 

นายสุทธนา เผาไทย ผูบริหารสวนงาน

ผลิตภัณฑผูบริโภค บริษัท กัลเดอรมา (ประเทศไทย) 

จํากัด เปดเผยผลสํารวจตลอด 2 ทศวรรษ

ที่ผานมาในกวา 20 ประเทศจาก 5 ทวีป

ท่ัวโลกวา กวา 50% ของกลุมตัวอยางท่ีเซตาฟล

ไดทําการสํารวจมีสภาพผิวที่บอบบาง แพงาย 

และปญหาดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง

ชัดเจนถือเปนสัญญาณอันตรายท่ีไมควรมองขาม 

ดังนั้นเพ� อเปนการเสริมสรางความแข็งแรง

ใหแกผิว เซลาฟล(Cetaphil) จึงไดสรางสรรค

แคมเปญ ‘Sensitive Skin Awareness Month’ 

ใหเปนเดือนแหงการรณรงคเผยแพรความ

รูใหแกผูบริโภคเพ� อบอกลาปญหาผิวแพงาย 

“ปจจุบันผูบริโภคมีแนวโนมการเกิด

สภาพผิวแพงายจากหลายสาเหตุดวยกัน 

โดยเฉพาะจากการทดลองใชผลิตภัณฑความ

งามและผลิตภัณฑบํารุงผิวที่หลากหลาย 

รวมทั้งการตองเผชิญกับปญหามลภาวะ 

และไลฟสไตลการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

ลวนสงผลใหเกิดผลกระทบตอสภาพผิวท้ังส้ิน” 

นายสุทธนา เผาไทย กลาว “แมผูบริโภคยุคใหม

จะฉลาดเลือก แตก็อาจตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑ

ผิดพลาดได หากไมรูสภาพผิวของตนเอง ท่ีสําคัญ

พบวาผูบริโภคสวนใหญไมรูวามีสภาพผิวที่

แพงาย เซตาฟล (Cetaphil) จึงพยายามสราง

ความเขาใจที่ถูกตองใหแกผูบริโภคกลุมนี้ 

ดวยการนําเสนอ 5 สัญญาณผิวแพงายเพ� อ

ใหผูบริโภคไดดูแลผิวอยางเหมาะสมที่สุด”

ท้ังน้ื แคมเปญ Sensitive Skin Awareness 

Month ท่ีจะจัดข้ึนโดยเซตาฟล ประเทศไทยน้ัน 

มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับท่ีจัดข้ึนในทุกประเทศ 

คือตองการสรางใหเปนเดือนแหงการให

ความรูเร� องผิวแพงาย ใหความรูผูบริโภคเก่ียวกับ

สาเหตุและสัญญาณของผิวท่ีบอบบาง รวมถึง

การดูแลผิวแพงายใหดีที่สุดและเหมาะสม

กับไลฟสไตลของแตละคน โดยไดรวมกับ

ผูเชี่ยวชาญดานผิวหนังระดับแนวหนาของ

ไทยและตางชาติผานการสรางสรรควิดีโอ

เซตาฟล (Cetaphil) ย้ําภาพแบรนดผูนําสกินแครเวชสําอางเพ� อผิวหนา 

รณรงคใหความรู บอกลาผิวแพงายพรอมกันครั้งแรกทั่วโลก

เพ� อใหความรูเก่ียวกับสภาพผิวแตละประเภท

โดยเฉพาะปญหาผิวบอบบาง แพงายแบบเจาะลึก 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Real Change 

Real Skin ที่ชวนผูใชจริงมาเปนพรีเซ็นเตอร

ท้ังหมด 20 ทาน ผานทาง Cetaphil Facebook 

fan page โดยใหคณะกรรมการคัดเลือก พรอม

รับผลิตภัณฑจาก Cetaphil ไปใช พรอม Review 

ติดตอกัน 7 วัน เพ� อบอกลา 5 สัญญาณผิว

แพงาย กันไปเลย ซึ่งหลังจากจบกิจกรรม

ทั้งหมด 7 วัน บอกไดคําเดียววาเห็นผลจริง

ทั้งยังไดรวมกับ Shopee สอดแทรก

เคล็ดลับการดูแลผิวแพงายพรอมโปรโมชัน

พิเศษผานเฟซบุกไลฟ พรอมมอบผลิตภัณฑ

ขนาดทดลองผานกิจกรรมทางชองทางโซ

เชียลมีเดียอยางตอเน� อง โดยไดรับเกียรติ

จากแฟนพันธุแทของเซตาฟล ‘เข� อน-ภัทรดนัย 

เสตสุวรรณ’ มารวมแลกเปล่ียนประสบการณ

จริงในการดูแลผิวแพงายดวย ซึ่งเช� อวาจะ

เปนประโยชนอยางมากตอผูบริโภค” นายสุทธนา 

เผาไทย กลาวถึงภาพรวมกลยุทธการสราง

การรับรูที่ถูกตองในการดูแลผิวแพงายที่เซ

ตาฟล ประเทศไทยสรางสรรคขึ้น

สําหรับผูที่มีผิวบอบบางแพงายหรือไม

ม่ันใจสภาพผิว สามารถตรวจสอบ 5 สัญญาณ

ผิวแพงายไดที่ https://www.cetaphil.co.th/ 

ธีรวุธ ศุภพันธุภิญโญ กรรมการผูจัดการ 

พรอมดวย พรภัค อุไพศิลปสถาพร ผูจัดการ

ทั่วไปฝายการเงินและบริหาร บริษัท บราเด

อร คอมเมอรเชี่ยล (ประเทศไทย) จํากัด เปน

ผูแทนรวมมอบเงินบริจาครวม 2,561,641.74 

บาท ที่ไดจากการจัดโครงการ Brother Beat 

Cancer Run 2022 ภายใตการสนับสนุนของ

พันธมิตร คูคาทางธุรกิจและผูมีจิตศรัทธา 

เพ� อนําเงินชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งโลหิตที่

ยากไรผานการดําเนินงานของมูลนิธิรามาธิบดีฯ 

กองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผูใหญ โรงพยาบาล

รามาธิบดี โดยโครงการดังกลาวไดดําเนิน

มาอยางตอเน� อง 7 ป และสามารถชวยเหลือ

ผูปวยโรคมะเร็งยากไรไดถึง 590 คน ถือเปน

หนึ่งในปรัชญาการดําเนินธุรกิจตามพันธ

สัญญาสากล (Global Charter) ของกลุม

บริษัทบราเดอรทั่วโลกที่

สงเสริมใหมุงสรางสรรค

กิจกรรมเพื่ อ เสริมสร้าง

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนทองถิ่นที่บราเด

อรไดเขาไปดําเนินธุรกิจ 

โดยไดรับเกียรติจาก

รองศาสตราจารยนายแพทย 

สุภร จันทจารุณี แพทย

ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ ด า น

อายุ รศาสตรทั่ ว ไปและ

อายุรศาสตร โลหิตวิทยา 

คณะแพทยศาสตร โ ร ง

พยาบาลรามาธิบดี และรองศาสตราจารย

แพทยหญิง พิมพใจ นิภารักษ หัวหนาภาค

วิชาอายุรศาสตร สาขาวิชาโลหิตวิทยา 

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล รวมเปนผูแทนรับมอบ 

ณ มูลนิธิรามาธิบดี

บราเดอรมอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022

ชวยผูปวยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร รพ.รามาฯ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๔๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายธันยพร ลีวัฒนากุลชัย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน (ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง)

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาล

ไทย)

- นายธันยพร 

ลีวัฒนากุลชัย

๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ณ วันท่ี 

๒ ก.พ. ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-(หาแสนบาทถวน) 

พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายธันยพร ลีวัฒนากุลชัย กับพวก

ลงช� อ

(นายไวทยศญากรณ เจริญยิ่ง)

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-(หาแสนบาทถวน) 

(นายไวทยศญากรณ เจริญยิ่ง)
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

โครงการอางเก็บน้ํ าลําสะพุงอัน

เน� องมาจากพระราชดําริ ต.หนองแวง 

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปน 1 ใน 5 โครงการฯ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยรอบพื้นที่ราบ

เชิงภูเขียว แลวเสร็จในป 2567 เปนเข� อน

ดินแบบแบงโซน (Zone Type Dam) เก็บกัก

น้ํา 46.90 ลานลูกบาศกเมตร สงน้ําในชวง

ฤดูฝนไดถึง 40,000 ไร ฤดูแลง 28,000 ไร 

และเพ� อการอุปโภคบริโภค 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี

ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคล� อน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอําพน 

กิตติอําพน องคมนตรี รองประธาน

อนุกรรมการฯ พรอมดวยนายสมศักด์ิ เพ่ิมเกษร 

รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ 

ไดลงพื้นที่เพ� อติดตามเรงรัดการดําเนิน

โครงการฯ เม� อวันท่ี 21 เมษายน 2565 ท่ีผานมา 

พรอมรวมพิจารณาการขับเคล� อนโครงการฯ 

และตอยอดโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชน 

ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

ดานนายประพิศ จันทรมา อธิบดี

กรมชลประทาน  เปดเผยวา "การพัฒนาใน

ลุมน้ําชีไดนอมนําพระราชดําริของในหลวง

รัชกาลท่ี 9 มาเปนแนวทางในการดําเนินการ 

คืบหนาการพัฒนา ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ในลุมน้ําชี

ซึ่งจังหวัดชัยภูมิอยูตนน้ําแมน้ําชี จะสราง

อางเก็บนํ้าเพ� อเก็บกักนํ้าประมาณ 243 ลาน

ลูกบาศกเมตร เปนโครงการอันเน� องมาจาก

พระราชดําริ 3 โครงการ เปนแผนงาน

กรมชลประทาน 2 โครงการ มีการสราง

ประตูระบายน้ํา 5 แหง และแกมลิง

เพ� อหน�วงน้ําชวงน้ําหลากและเก็บกัก

ไวใชในชวงหนาแลงดวย” นายประพิศ 

จันทรมา อธิบดีกรมชลประทาน  กลาว 

ดานนายเฉลิม สมัตถะ เกษตรกร

ท่ีไดรับประโยชนจากโครงการฯ กลาววา 

"ดีใจท่ีมีอางเก็บนํ้าลําสะพุง มีประโยชน

มากทําการการเกษตรไดทั้งป เปน

พระมหากรุณาธิคุณอยางสูงท่ีพระองค

เห็นความสําคัญของเกษตรกร 

ชาวบานทุกคนรูสึกดีใจมาก” นายเฉลิม 

สมัตถะ กลาว

สวน นางรุงนภา แสนสระ ราษฎร 

หมูท่ี 13 ต. หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

กลาววา “เกษตรกรสวนใหญปลูกพืชหมุนเวียน

ได โครงการฯ นี้มาชวยจะมีน้ําใชก็ดีขึ ้น

ไมตองออกไปทํางานตางประเทศหรือนอกบาน” 

นางรุงนภา แสนสระ กลาว

และจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามขับ

เคล� อนโครงการฯ ขององคมนตรีและคณะ

ในครั้งนี้ พบวา โครงการมีความคืบหนา

ตามเปาหมายทุกประการ ประชาชนมีความ

พึงพอใจและพรอมใจกันรวมบริหารจัดการ

น้ําเพ� อการใชประโยชนอยางเทาเทียมกัน

ทันสมัยไมตกเทรนด สําหรับ MD คนใหม

แหง บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ดร.ศักดิ์ดา 

พรรณไวย หลังนั่งเกาอี้ ไมทันจะอุน ก็ลุย

ปรับโครงสรางองคกรใหกระชับทุกดาน และ

เตรียมเสิรฟชองทางส� อสารและบริการเพิ่ม

ผาน Line Official Account ใหแกผูใชทางได

อัพเดทขอมูลแบบฉับไว และสามารถสะสม

คะแนนเพื่อนํามาแลกรับของขวัญต่างๆ 

น�าจะเปดใชงานไดเร็วๆน้ี  ผูใชทางรอปกหมุด

และแอดไลนกันได

สํานักงานเศรษฐกิจและการคาฮองกง

ประจํากรุงเทพมหานคร (HKETO) จัดงาน

นิทรรศการ “ฮองกงเมืองแหงความสุขสําหรับคุณ

(HK FOR U)” ขึ้นครั้งแรกในกรุงเทพฯ 

เพ� อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ป 

ของการกอตั้ ง เขตบริหารพิ เศษฮองกง 

(HKSAR) เพ� อประชาสัมพันธฮองกงใหกับ

ผูชมในประเทศไทยและแนะนําสํานักงาน

เ ศ รษฐกิ จ แ ล ะ ก า ร ค า ฮ อ ง ก ง ป ร ะ จํ า

กรุงเทพมหานครใหเปนที่รูจักแกชาวไทยโดย

จัดแสดงที่เดอะมอลล บางแค เปนแหงแรก  

ตั้งแตวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม นิทรรศการ

ฮองกงเมืองแหงความสุขสําหรับคุณ (HK FOR 

U) นําเสนอความโดดเดนในแงมุมตางๆ 

ของฮองกง ใน 4 มิติ เพ� อใหชาวไทยจาก

ทุกสาขาอาชีพไดสัมผัส ไดแก เมืองแหง

ความอิ่มสุข(Hong Kong for Fun) เมืองแหง

ความหวังสูความมั่งคั่ง (Hong Kong for 

Fortune) เมืองแหงมิตรภาพที่เช� อมถึงกัน 

(Hong Kong for Friendship) และเมืองแหง

โอกาสทางธุรกิจ (Hong Kong for Future) 

ผูเขาชมนิทรรศการ HK FOR U จะไดรับ

โอกาสพิเศษในการอธิษฐานขอพรจากตนไม

ศักดิ์สิทธิ์ Wishing Tree อันเล� องช� อ พรอม

รับการดอวยพรจากนักเขียนพูกันจีน และ

สนุกสนานกับการถายภาพกับสถานี  MTR 

ซ่ึงเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของฮองก ผูชมท่ีสนใจ

สามารถติดตามขอมูลนิทรรศการครั้งตอไป

ไดที่ www.facebook.com/themallshopping-

center และ www.facebook.com/hketo-

bangkok

กรุงศรีเฟรสชอยส เอาใจคนรัก MacBook 

มอบสิทธิ์ผอน 0% นานสูงสุด 20 เดือน เม� อ

ซื้อ Macbook Air 2022 หรือ MacBook Pro 

2022 ที่ราน Studio7, Banana Shop และ 

Ustore by Com7 ตั้งแต 1 พฤษภาคม – 30 

มิถุนายน พิเศษ! เม� อซื้อ MacBook ทุกรุน 

รับสิทธิ์ ตอที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 

18,000 บาท ตลอดรายการ เม� อมียอดผอน

ชําระตั้งแต 12,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป 

ลงทะเบียนฟรีผานแอปพลิเคชัน UCHOOSE 

ตอที่ 2 : ใชคะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม

สูงสุด 12% เม� อมียอดผอนชําระผานบัตร

เครดิตกรุงศรีเฟรสชอยส วีซา หรือ เอ็กซยู 

บัตรเครดิต ดิจิทัล ตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป/

เซลลสลิป และเลือกทํารายการแลกคะแนน 

ณ จุดขายภายในวันที่ทํารายการเทานั้น 

(เง� อนไขเปนไปตามที่บริษัทกําหนด) ขอมูล

เพิ่มเติม https://bit.ly/MacbookKIT-PR

โรงพยาบาลเจาพระยา รวมเปนสวนหน่ึง

ในการชวยวินิจฉัยและแกไขปญหาทางการ

ไดยิน ขอเสนอแพ็กเกจเหมาจายโปรแกรม

ตรวจการไดยิน สามารถเขารับบริการตรวจ

ไดตั้งแตเด็กอายุ 5 ปขึ้นไป ราคา 1,190 บาท

(ราคานี้รวมคาแพทย คาบริการพยาบาลและ

คาบริการโรงพยาบาลแลว) พิเศษกรณีซื้อ

ตรวจคูโปรแกรมหลัก Standard Checkup 

หรือโปรแกรมหลักอ� นๆ รับสวนลดเพิ่มชําระ

ในราคา 999 บาท หมดเขต 30 เมษายน 

2566 นัดหมายเขารับการตรวจ ศูนยหู คอ 

จมูก เที่ยงคืน โทร.0-2884-7000 หรือ แผนก 

Call Center โทร.02-433-5666 หรือไลนแอด 

@chaophya 

ศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล ในเครือ

เซ็นทรัล รีเทล ผนึกกําลังพันธมิตรรานอาหาร 

รานคา สไตลญ่ีปุนช้ันนํา เอาใจเหลาครอบครัว

เจแปนเลิฟเวอร์ให้ ได้ฟินกันอย่างต่อเนื่อง 

กับงานเทศกาลญี่ ปุ นสุดยิ่ ง ใหญแห งป  

“โรบินสันไลฟสไตล เทสต ออฟ เจแปน 2022 

(Taste of Japan 2022)” ที่ยกดินแดนอาทิตย

อุทัยมามัดรวมความฟน ทั้งอาหารคาวหวาน

รสเลิศ รานของฝาก และบรรยากาศการ

ตกแตงสุดวาว! เพ� อใหครอบครัวเจแปนเลิฟ

เวอรไดใหหายคิดถึง ซึ่งพรอมจะแลนดิ้งไป

อีก 3 สาขา ไมวาจะเปน สาขาสมุทรปราการ 

วันที่ 24-31 พฤษภาคม, สาขารอยเอ็ด วัน

ที่ 3-10 มิถุนายน และสาขาบานฉาง ระยอง 

วันที่ 17-24 มิถุนายน ภายใตมาตรการดาน

สุขอนามัย Robinson Lifestyle Clean & 

Safe ที่เครงครัดขั้นสูงสุด ใกลที่ไหน ไปเช็ค

อินที่นั่นไดเลย!

เครือเฮอริเทจ นําสินคาคุณภาพ

แบรนดดั งร วมงานแสดงสินค าอาหาร 

THAIFEX – Anuga Asia 2022 “THE HYBRID 

EDITION” เตรียมเปดตัวหลายผลิตภัณฑใหม

อีกมากมาย และโปรโมชั่นอีกเพียบที่คนรัก

สุขภาพไมควรพลาด อาทิ นัท วอลคเกอร 

มิกซนัทอบ ไมใสเกลือ นัท วอลคเกอร มิกซ

นัทเดอลุกซ ไมใสเกลือ และผลิตภัณฑผลไม

แปรรูป จาก แบรนด เนเจอร เซนเซชั่น 

ไดแก Freeze Dried Durian, Freeze Dried 

Mixed Berries, Freeze Dried Tropical, 

Freeze Dried Sweet & Sour Strawberries 

Bananas ตั้งแตวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม  ณ 

บูธ 2-BB01 ชาเลนเจอร ฮอลล 2 ศูนยแสดง

สินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2621-6126-7

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

นิติศาสตร จุฬา และ Chula UTC จับมือที่ปรึกษาทางกฎหมาย เปดตัว “คลินิกกฎหมาย

เพ� อการขับเคล� อนนวัตกรรมสูการพาณิชย” หรือ Law Clinic for Tech & Spin-off     

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย คณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ� ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (UTC) และ

บริษัทท่ีปรึกษาทางกฎหมาย Tilleke & Gibbins International และ Kudun & Partners เปดตัว 

“โครงการคลินิกกฎหมายเพ� อการขับเคล� อนนวัตกรรมสูการพาณิชย” หรือ Law Clinic for 

Tech & Spin-off เพ� อใหคําปรึกษาทางดานกฎหมาย แกนักวิจัย นวัตกร สงเสริมการขับ

เคล� อนนวัตกรรม ผลงานวิจัยออกสูในเชิงพาณิชยไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมจัดงานเสวนา

วิชาการเร� อง “ประเด็นกฎหมายกับการขับเคล� อนนวัตกรรมสูการพาณิชย” โดยมี ศ. บัณฑิต 

เอื้ออาภรณ, อ.ดร.ภูมิศิริ ดํารงวุฒิ,  สืบสิริ ทวีผล และกุดั่น สุขุมานนท รวมงาน  

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร รวมกับ ของกินริมน้ํา ยกทัพความอรอยจากริมปงถึงตาปแบบตนตํารับ

ริมน้ํามาไวใจกลางเมือง     ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร รวมกับ ของกินริมน้ํา ยกทัพ

ความอรอยจากริมปงถึงตาปแบบตนตํารับริมน้ํามาไวใจกลางเมือง ครบเคร� องเมนูคาว-หวาน

จากรานอาหารมิชลินสตาร รานดังรีวิวปงโดนใจคนรุนใหม รานอาหารนานาชาติ ตั้งแตวันนี้-

วันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม บริเวณลานอเวนิวโซน A-C และ Center Hall โดยมี  วิศาล 

สิปยารักษ ประธานเจาหนาที่บริหารสายบริหารพื้นที่เชาและผูเชาสัมพันธ บริษัท เอ็ม บี เค 

ผูบริหารศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร นายอาเนช มานะกุล ผูบริหารตลาดดีไซน และ 

ศิลปนนักรองหนุม นายณัฏฐ ทิวไผงาม รวมเยี่ยมชมงาน 

สถานทูตอิตาลีฯ เปดตัวภาพยนตรสารคดี ใหความรูผลงานสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม

ลอเรนโซ กาลานติ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทย รวมกับ หอการคาไทย-

อิตาเลียน และ บริษัทแม็กซ อิมเมจ เปดตัวภาพยนตรสารคดีแนวใหม “ME AND THE 

MAGIC DOOR” ใหความรูผลงานสถาปตยกรรมของศิลปนชาวอิตาเลียน  เพ� อสงเสริมความ

สัมพันธท้ังสองประเทศ โดยมี อิทธิพล คุณปล้ืม รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธาน 

ทามกลางแขกผูมีเกียรติ เขารวมงานและรับชมภาพยนตรรอบปฐมฤกษ ณ โรงภาพยนตร

ไอคอน ซีเนคอนิค ศูนยการคาไอคอน สยาม

หองอาหารดิ ออรชารด ณ โรงแรม

แคนทารี เบย ศรีราชา ขอเชิญมาอ่ิมอรอยไม

อั้นกับโปรโมชั่น ดินเนอรบุฟเฟตนานาชาติ 

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 22.00 น. 

กับสารพันเมนูความอรอยกับบุฟเฟตอาหาร

นานาชาติ ทั้งอาหารยุโรป อาหารเอเชีย 

พรอมสลัดบาร พิเศษกับมุมพาสตาปรุงตามใจคุณ 

มุมซูชิที่คัดสรรวัตถุดิบเกรดเอปรุงโดยเชฟ

ผูเชียวชาญชาวญี่ปุน ที่ยกขบวนมาใหคุณ

อิ่มอรอยกันอยางจุใจ ครบเคร� องดวยขนม

หวานเลิศรสนานาชนิด ในราคาเพียงทานละ 

480++ บาท พิเศษสุดดวยโปรโมชั่น มา 4 

ทาน จายเพียง 3 ทาน เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป ลด

ครึ่งราคา ตั้งแตวันนี้ – 30 มิถุนายน 2565

เสิรฟความอรอยกับดินเนอรบุฟเฟตทุกวันพฤหัสบดี

สํารองที่นั ่งลวงหนา หรือสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี หองอาหารดิ ออรชารด 

โรงแรมแคนทารี เบย, ศรีราชา โทร. 0-3877-

1365 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต www.kantary-

collection.com/kantarybay-sriracha/

“เอไอเอสเพลย ออริจินัล” จับมือ “กอปป เอ แบงคอก” เปดตัวโปรเจ็กตซีรีส “War Of Y”

ปริญดา นิลจาด ผูจัดการฝายคอนเทนตและพัฒนาธุรกิจวิดีโอ บริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จับมือ ธนะมินทร วงษสกุลพัชร กรรมการผูจัดการ บริษัท กอปป เอ แบงคอก 

ผูควบคุมการผลิต ผูกํากับ รวมดวย รมฉัตร ธนาลาภพิพัฒน ผูกํากับรวม จัดแถลงขาวเปดตัว

โปรเจ็กตซีรีส “War Of Y” ภายใตช� องาน “War Of Y First Secret” โดยมี วรวิทย ตันติประยุกต 

ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สไปรซซี่ ดิสก พรอมดวย เจน มโนภินิเวศ ผูควบคุมการ

ผลิตบริษัท สไปรซซ่ี ดิสก จํากัด และพิมสิริ ทองรมโพธิ์ ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท 

เอส เอฟ คอรปอเรชั่น เขารวมงาน ณ เอส เอฟ เวิลด ซีเนมา เซ็นทรัลเวิลด

แถลงขาว โครงการเซ็นทรัล จันทบุรี พรอมเปดใหบริการในวันที่ 26 พ.ค. นี้

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา แถลงขาวเตรียมความพรอมการเปดศูนยการคาเซ็นทรัล 

จันทบุรี อยางเปนทางการ ในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้  โดยจะเปนโครงการมิกซยูสที่ใหญที่สุด

ในภาคตะวันออก แลนดมารกแหงใหมของจังหวัด โดยมี รุจิเรศ นีรปทมะ ขวัญชัย บุญอารีย 

พรวดี โรจนรุงสัตย จารวี กิติศักดิขจร โสภิดา บุษราคัม นันทิวากรณ หมั่นการ รวมงาน ณ  

หองแกรนด โรงแรมมณีจันท
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ศรีลังกาขึ้นราคาน้ำามันทุบสถิติ

โคลัมโบ • ศรีลังกาที่ประ                  

สบวิกฤตการเ งินอย่าง

หนัก ประกาศข้ึนราคาน้ำา                 

มันอย่างรวดเร็วสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์เ ม่ือวันอัง                                           

คารท่ีผ่านมา สร้างความเจ็บ 

ปวดให้กับประชาชนของ

ประเทศราว 22 ล้านคน ในวิกฤตของประเทศที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ได้รับเอกราช 

ศรีลังกาประสบปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและการประท้วงต่อต้านรัฐบาลมา

เป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งเคยรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม เอเอฟ

พีรายงานว่า กาญจนา วิเจเศเกรา รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานศรีลังกา กล่าวว่า 

“คณะรัฐมนตรีชุดทำาสงครามเศรษฐกิจ” ที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่เมื่อวันจันทร์ อนุมัติให้ใช้

อัตราราคาน้ำามันใหม่ เพื่อสกัดกั้นการขาดทุนมหาศาลของซีลอน ปิโตรเลียมคอร์ป

ซ่ึงเป็นกิจการของรัฐ ราคาของน้ำามันดีเซลท่ีใช้กันท่ัวไปในระบบขนส่งสาธารณะปรับ

ขึ้นจาก 289 รูปี หรือราว 27.38 บาทต่อลิตร เป็น 400 รูปี หรือราว 37.89 บาท 

เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดถึง 38% ขณะที่ราคาน้ำามันเบนซินเพิ่มจาก 338 รูปี หรือราว 

32.02 บาทต่อลิตร เป็น 420 รูปี หรือราว 39.79 บาท โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่าน

มา ราคาน้ำามันดีเซลในศรีลังกาเพิ่มขึ้นถึง 230% และน้ำามันเบนซินเพิ่มขึ้น 137%

จีนยินดีนายกฯ ใหม่ออสเตรเลีย

ปักกิ่ง • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอังคารว่า หลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน

ส่งสารแสดงความยินดีกับ แอนโทนี อัลบาเนซี ที่ชนะการเลือกตั้งดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของออสเตรเลีย พร้อมส่งสัญญาณถึงการสิ้นสุดของแช่แข็ง

ทางการทูตยาวนาน 1 ปี ระหว่าง 2 ประเทศ จีนตัดช่องทางทางการทูตและการ

ค้ากับออสเตรเลีย เพื่อแสดงออกเชิงลักษณ์ว่าโกรธเคืองอย่างรุนแรงเมื่อเดือนพฤษ 

ภาคมปีที่แล้ว หลังความขัดแย้งในประเด็นต่างๆ รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน, การ

จารกรรมและต้นกำาเนิดของเชื้อโควิด-19 ข้อความในสารระบุว่า “จีนพร้อมที่จะ

ทำางานร่วมกับออสเตรเลีย เพื่อทบทวนอดีตที่ผ่านมาและมองไปสู่อนาคต เพื่อส่ง

เสริมบรรยากาศระหว่าง 2 ประเทศ และการเติบโตที่มั่นคงของการเป็นหุ้นส่วน

ทางยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุม” สำานักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ความ

ตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หลังจากออสเตรเลีย

เรียกร้องให้มีการสอบสวนในเรื่องต้นตอการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และแบน

บริษัทหัวเว่ยจากการสร้างเครือข่าย 5G ในออสเตรเลีย.

งครามยูเครนจะทำาให้ “ระเบียบโลก” ถูก

เขย่าอย่างหนัก...ที่คนไทยควรจะต้องตระหนัก

และปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงที่หนักหน่วงและรุนแรงมากขึ้น 

ผมตั้งวงคุยเรื่องนี้กับ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ และ

ปัจจุบันเป็นประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการ

ปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation 

Council – APRC) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ โลกวันนี้ 

ในคอลัมน์เมื่อวาน ดร.สุรเกียรติ์เท้าความว่า 

ความจริงระเบียบโลกเริ่มจะปรับตัวมาระยะหนึ่งแล้ว 

เมื่อจีนตั้งธนาคาร Asian Infrastrucutre 

Investment Bank (AIIB) เพื่อให้กู้ไปสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อเสริม BRI ก็เสมือนหนึ่งเป็นการมองข้าม

ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียไปในตัว 

เมื่อเดือนที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของ

จีน ประกาศเสนอแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า Global Security 

Initiative หรือ “ความริเริ่มว่าด้วยความมั่นคงของโลก

ใหม่” 

โดยเน้นไปที่หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน เคารพในอธิปไตยของ

ประเทศอื่น 

แม้จะไม่ได้ระบุชื่อว่าประเทศใดกำาลังละเมิดหลักการเหล่านี้ ก็ “เติมคำาใน

ช่องว่าง” ได้เกือบหมด 

ในเวทีการสัมมนา “โปเอ๋า” ประจำาปีที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพเมื่อเร็วๆ นี้ 

สี จิ้นผิง ปราศรัยเน้นเรื่องเอเชีย 

โดยขอให้เอเชียมีความสามัคคี พร้อมเพรียงกัน อย่าแตกแยกกันเพื่อเอเชีย

จะได้เป็นผู้กำาหนดแนวทางของสันติภาพ (setter for peace) 

เท่ากับเป็นการเน้นว่าเอเชียควรจะเป็นผู้นำาโลกเข้าสู่สันติภาพ 

“ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการส่งสัญญาณให้กับรัสเซีย และอีกส่วนหนึ่งก็อาจ

จะส่งสัญญาณไปทางตะวันตกที่ต้องการจะสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมา...” ดร.สุรเกียรติ์

บอก 

เท่ากับจีนมีความริเริ่มใหม่ๆ ที่ไม่ติดยึดอยู่กับระเบียบโลกเก่า เป็น “บท

ใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”  

นั่นเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดสงครามยูเครนด้วยซ้ำา 

ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็เริ่มขยับ...ยุคของประธานาธิบดีทรัมป์ ก็ตั้ง QUAD 

หรือ “จตุภาคี” (สหรัฐฯ, อินเดีย, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย) 

เหตุผลที่ตั้งกลไกใหม่นี้คืออะไร? ทั้ง 4 ประเทศอาจจะพูดไม่ค่อยตรงกัน

นัก แต่เป้าหมายที่แท้จริงก็เพื่อต้านจีนนั่นแหละ 

“สหรัฐฯ ไม่มีสตางค์ก็ไปบอกให้ญี่ปุ่นจับมือกับอินเดียไปประมูลแข่งกับจีนใน

การสร้างท่าเรือ, รถไฟและทางหลวง ชนะบ้างแพ้บ้างในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา...” 

ในประเทศไทยเราก็เห็นปรากฏการณ์ที่แยกความคิดเห็นฝ่ายที่เห็นว่าการ

ร่วมมือกับจีนเรื่องการสร้างทางรถไฟเป็นสิ่งที่

ดีกับฝ่ายที่มีความระแวงเจตนาที่แท้จริงของ

จีน และเห็นว่าญี่ปุ่นอาจจะดีกว่า 

อีกทั้งมีแนวความเห็นที่คิดว่าน่าจะ

คบหาสหรัฐฯ ดีกว่าจีน 

ดร.สุรเกียรติ์บอกว่า “ปัญหาก็คือว่า

เวลาสหรัฐฯ มีความริเริ่มอะไรใหม่นั้น มักจะ

ไม่ค่อยมีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดอยู่ข้างใน 

...จับต้องไม่ค่อยได้...” 

สำาหรับจีน หากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศยุทธศาสตร์ใหม่อะไรออกมา 

ก็จะมีแนวความคิดที่เป็นนโยบาย ตามมาด้วยแผนปฏิบัติการ หรือ Action Plan   

และนอกจากแผนปฏิบัติการแล้วก็มีเงินตามมาด้วย ก็ทำาให้ขับเคลื่อนได้เร็ว 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ก็ขับเคลื่อนเช่นกัน โดยใช้แนวทางในประเทศคือ 

Build Back Better World (3BW) คือการเอาเงินมาทำาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง

การพัฒนาต่างๆ เช่น เอสเอ็มอีมาใช้ในเวทีระหว่างประเทศ 

“สิงคโปร์ก็กระโดดเข้าหาเลย...โดยขอดูไส้ในว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ดู

ซิว่า 3BW นั้นมีอะไรบ้าง เขาจะขอร่วมหมด...แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าสิงคโปร์หาเจอหรือ

ยัง....” ดร.สุรเกียรติ์เล่าให้ฟัง 

อีกด้านหนึ่งก็มีประเด็นเรื่อง CPTPP ที่มีคนคอยเฝ้าดูว่าไบเดนจะให้

อเมริกากลับมาร่วมหรือไม่ 

ไม่ทันไร จีนก็ขอสมัครเข้า CPTPP (ซึ่งก็กำาลังถูกไต้หวันและญี่ปุ่นดึง

ขาอยู่ ไม่ยอมให้เข้าง่ายๆ) 

จีนสั่งผู้ว่าฯ ทุกมณฑลให้ปรับระเบียบการค้าของตนทั้งหมดเสมือน

หนึ่งได้เข้า CPTPP แล้ว...หากจะต้องแก้ไขระเบียบข้อบังคับอย่างไรก็ให้แก้

เลย 

“อเมริกามาใหม่ครับ ให้รัฐมนตรีพาณิชย์ (Gina M. Raimondo) ไป

เยี่ยมมาเลเซียและสิงคโปร์เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อแจ้งว่าอเมริกาไม่เข้า 

CPTPP แต่เสนอแนวทางใหม่คือ Indo-Pacific Economic Framework 

(IPEF) หรือ “กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก” 

ต่อยอดจากแนวคิดเดิม Indo-Pacific ที่ Free and Open (เสรีและ

เปิดกว้าง) 

สิงคโปร์ก็ขอดูรายละเอียดในข้อเสนอนี้...ซึ่งไม่ใช่เรื่องการค้าเสรี แต่

เป็นเรื่อง supply chain (ห่วงโซ่อุปทาน) และช่วย SMEs กับโครงสร้างพื้น

ฐาน 

คือการเอาเกือบทุกเรื่องที่อาเซียนสนใจ 

ผมถามว่าแล้วเจอ “เนื้อหาสาระ” ของข้อเสนอใหม่นี้หรือยัง 

ดร.สุรเกียรติ์บอกว่า “มันมีหลักการของเนื้อ แต่ยังไม่เจอเนื้อ” 

ที่น่าสนใจในกรณีของสิงคโปร์คือ “ถ้าจีนมีอะไรใหม่ เขากระโดดใส่เลย และ

ถ้าอเมริกามีอะไรใหม่ เขาก็กระโดดใส่เลยเหมือนกัน” 

มีคนถามเสมอว่าไทยควรจะเลือกใครระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 

“ผมจะตอบเสมอว่าเราไม่เลือกใคร เราทำากับทั้งคู่ ก็มีคนถามว่าเราทำากับทั้งคู่

ได้หรือ ผมตอบว่าอะไรที่จีนทำาแล้วเป็นประโยชน์กับเรา เราก็ทำากับจีน 

และเราก็อธิบายกับอเมริกาว่าที่เราทำากับจีนในเรื่องนั้นก็เพราะมันเป็น

ประโยชน์กับเรามากกว่าของอเมริกา...” ดร.สุรเกียรติ์บอก 

และในกรณีข้อเสนอ 3BW หรือ Indo-Pacific Economic Framework ของ

สหรัฐฯ นั้น ถ้าอันไหนเป็นประโยชน์ต่อเรา เราก็ทำากับเขา เราก็อธิบายกับจีนได้ว่าที่

เราทำากับอเมริกาในเรื่องนั้นก็เพราะมันเป็นประโยชน์กับไทยมากกว่า. 

(พรุ่งนี้ : ทิศทางวันข้างหน้าเป็นอย่างไร?) 

ส สงครามยูเครน 

กับระเบียบโลกใหม่ (2) 

มาเลย์ระงับส่งออกไก่1มิ.ย.

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑

เรื่อง  ประกาศให้บุคคลภายนอกยื่นคำาร้องคัดค้านเข้ามาในคดี

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

.............................................................

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕  อัยการสูงสุด ผู้ร้อง ได้ยื่นคำาร้องเป็นคดีแพ่ง

หมายเลขดำาที่ พท๑/๒๕๖๕ ของศาลนี้ว่า ดาบตำารวจสายัณ  อบเชย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ เพื่อขอ

ให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช ๒๕๒๔ มาตรา ๘๐ (๔) พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 

๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติมีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหามีทรัพย์สินที่ร่ำารวยผิดปกติ โดยมีรายการฝากเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร จำานวน ๖ บัญชี ได้แก่ (๑) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขาเสนา 

บัญชีเลขที่ ๒๙๘-๑-๒๐๔๔๑-๔ ชื่อบัญชี นายสายัณ อบเชย ฝากเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 

๒๕๕๓ จำานวน ๑๒ ล้านบาท และจำานวน ๑ ล้านบาท รวม ๑๓ ล้านบาท (๒) บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร บัญชีเลขที่ ๑๔๖-๐-๐-๖๗๔๐๘-๖ 

ชื่อบัญชีนายสายัณ อบเชย ฝากเมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ จำานวน ๙,๙๙๙,๗๕๐ บาท 

และฝากเมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จำานวน ๖,๙๙๙,๗๕๐ บาท จำานวน ๙,๙๙๙,๗๕๐ บาท 

(๓) บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกเกษตร บัญชีเลขที่ ๗๘๒-๒-

๐๑๙๘๒-๖ ชื่อบัญชี นายสายัณ  อบเชย

ฝากเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จำานวน ๔,๙๙๙,๗๕๐ บาท (๔) บัญชีธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง บัญชีเลขที่ ๒๙๓-๑-๐๖๙๔๐-๕ ชื่อบัญชี 

นายสายัณ  อบเชย หรือนางสุพร อบเชย ฝากเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ จำานวน 

๒๗,๙๙๘,๙๘๐ บาท ฝากเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ จำานวน ๑๙,๙๙๙,๙๗๐ บาท และ

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำานวน ๕,๙๙๙,๙๕๐ บาท รวมจำานวน ๕๓,๙๙๘,๙๐๐ 

บาท (๕) บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา บัญชี

เลขที่ ๐๕๙-๙-๐๗๘๒๒-๓ ชื่อบัญชี นางสุพร  อบเชย ฝากเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ 

จำานวน ๗ ล้านบาท และ (๖) บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง 

บัญชีเลขที่ ๑๖๕-๕-๓๒๐๔๘-๗ ชื่อบัญชี นายวิชา พร้อมเพรียงชัย ฝากเมื่อวันที่ ๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ จำานวน ๑,๖๑๘,๐๐๐ บาท รวม ๖ บัญชีเป็นเงินท้ังส้ิน ๙๗,๖๑๖,๑๕๐ บาท 

และปรากฏรายการทำาธุรกรรมถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวไปซื้อที่ดินรวม ๑๐ แปลง เป็น

เงินทั้งสิ้น 72,653,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๘๔๔ ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เนื้อที่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา มีชื่อดาบตำารวจสายัณ  อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา และนางสุพร 

อบเชย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๒. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๙๔๓๕ ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ เนื้อที่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา มีชื่อดาบตำารวจสายัณ  อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา 

และนางสุพร  อบเชย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๓. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๗๙๔๓๖ ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เนื้อที่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา มีชื่อดาบตำารวจสายัณ  อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา และนางสุพร  

อบเชย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งที่ดินตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ทั้ง ๓ แปลงดังกล่าว มีราคาซื้อ

ขายที่แท้จริงรวมกัน จำานวน ๙,๖๔๐,๐๐๐ บาท 

๔. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๒๑๑๔ ตำาบลหนองโพรง อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๗๑ ตารางวา มีชื่อนางสุพร อบเชย ภรรยาของดาบตำารวจสายัณ  อบเชย 

ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีราคาซื้อขายที่แท้จริง จำานวน ๑๕ ล้านบาท

๕. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๗๙๙ ตำาบลบ้านอิฐ (บางแก้ว) อำาเภอเมืองอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๓ งาน ๙๘ ตารางวา มีชื่อนางสุพร อบเชย ภรรยาของดาบ

ตำารวจสายัณ อบเชย ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๖. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๘๐๐ ตำาบลบ้านอิฐ (บางแก้ว) อำาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด

อ่างทอง เนื้อที่ ๓ งาน ๙๙ ตารางวา มีชื่อนางสุพร  อบเชย ภรรยาของดาบตำารวจสายั

ณ  อบเชย ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิซ่ึงท่ีดินตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ท้ัง ๒ แปลงดังกล่าว 

มีราคาซื้อขายที่แท้จริงรวมกันจำานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๗. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๑๑๐๓ ตำาบลหนองโพรง อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

เนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา มีชื่อนางสุพร อบเชย ภรรยาของดาบตำารวจสายัณ 

อบเชย ผู้ถูกกล่าวหานายอุดม สงวนซื่อ และนางปราณี น้อยโสภณ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

มีราคาซื้อขายที่แท้จริงจำานวน34 ล้านบาท

๘. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๙๖ ตำาบลหลักฟ้า อำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๔ ไร่ 

๒ งาน ๕๒ ตารางวา มีชื่อนายอัครโชค อบเชย บุตรชายดาบตำารวจสายัณ อบเชย 

ผู้ถูกกล่าวหา และพลตำารวจตรีเมธี กุศลสร้าง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๙. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๐๔ ตำาบลหลักฟ้า อำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๗ ไร่ 

๑๘ ตารางวา มีชื่อนายอัครโชค อบเชย บุตรชายดาบตำารวจสายัณ อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา 

และพลตำารวจตรีเมธี กุศลสร้าง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๑๐. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๘๖๖ ตำาบลหลักฟ้า อำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๒ 

ไร่มีชื่อนายอัครโชค อบเชย บุตรชายดาบตำารวจสายัณ อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา และ

พลตำารวจตรีเมธี กุศลสร้าง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

ซึ่งที่ดินตามข้อ ๘ ถึงข้อ ๑๐ ทั้ง ๓ แปลงดังกล่าวมีราคาซื้อขายที่แท้จริงรวมกัน

จำานวน ๙,๕๑๓,๐๐๐ บาท 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ นัดพร้อมเพื่อกำาหนดวันนัดไต่สวน

คำาร้องในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 

ฉะนั้น จึงประกาศให้บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งมีความประสงค์

จะคัดค้านคำาร้องของอัยการสูงสุดที่ขอให้ริบทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นให้ตกเป็นของ

แผ่นดิน ให้ดำาเนินการยื่นคำาคัดค้านต่อศาลภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ ตาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๖ และ

สามารถติดต่อขอดูสำานวนและคำาร้องได้ที่สำานักงานประจำาศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาค ๑

กัวลาลัมเปอร์/สิงคโปร์ • นายกรัฐมนตรี

มาเลเซียประกาศระงับส่งออกไก่เดือนละ 

3.6 ล้านตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เมื่อ

คืนวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาราคา

เนื้อไก่ที่สูงขึ้นและการขาดแคลนเนื้อไก่ใน

ประเทศ ส่งผลกระทบหนักกับสิงคโปร์ซึ่ง

นำาเข้าเนื้อไก่จากมาเลเซียถึง 1 ใน 3 ของ

ปริมาณนำาเข้าเนื้อไก่ทั้งหมด

สำานักข่าวเอเอฟพีและเว็บไซต์สถา 

นีโทรทัศน์ซีเอ็นเอของสิงคโปร์รายงานเม่ือ

วันอังคารท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ว่ามา 

เลเซียเป็นชาติล่าสุดท่ีควบคุมการส่งออก

อาหาร เนื่องจากราคาท่ีสูงข้ึนและการขาด   

แคลนในประเทศ หลังจากอินเดียห้ามส่ง

ออกข้าวสาลีและอินโดนีเซียระงับส่งออก

ปาล์มน้ำามันช่ัวคราวก่อนท่ีจะมีคำาส่ังยกเลิก 

เนื่องจากความเดือดร้อนของชาวสวนปาล์ม 

นายกรัฐมนตรีอิสาอิล ซาบรี ยาคอบ 

ของมาเลเซีย ประกาศเมื่อค่ำาวันจันทร์ที่

ผ่านมาว่า มาเลเซียจะระงับการส่งออกเน้ือ                                                         

ไก่เดือนละ 3.6 ล้านตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุ 

นายนน้ี จนกระท่ังราคาเน้ือไก่และการผลิต

เนื้อไก่มีความคงที่ 

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวในแถลง 

การณ์ว่า รัฐบาลให้ความใส่ใจและถือว่าท่ีรา 

คาเนื้อไก่ที่แพงขึ้น รวมถึงอุปทานเนื้อไก่ที่

ต่ำาในปัจจุบัน เป็นปัญหาที่จริงจัง ซึ่งสร้าง

ความเดือดร้อนต่อชาวมาเลเซียอย่างมาก

การประกาศระงับการส่งออกเน้ือไก่

ของทางการมาเลเซียมีข้ึนหลังจากมีเสียง

เรียกร้องหนาหูข้ึนจากประชาชนเรื่องราคา

เน้ือไก่ท่ีแพงข้ึน การห้ามส่งออกเน้ือไก่ของ

มาเลเซียส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิงคโปร์ 

ประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องพึ่งพาการนำาเข้า

เนื้อไก่จากมาเลเซีย

จากข้อมูลของคณะกรรมการอาหาร

ของสิงคโปร์ (เอสเอฟเอ) ในปี 2564 สิงค                                                           

โปร์นำาเข้าเนื้อไก่จากมาเลเซียถึง 1 ใน 3 

ของปริมาณเนื้อไก่ที่นำาเข้าทั้งหมด ประ 

เทศท่ีสิงคโปร์นำาเข้าเน้ือไก่มากท่ีสุดคือบรา 

ซิล โดยนำาเข้า 49% และนำาเข้าเนื้อไก่จาก

สหรัฐ 12% 

เอสเอฟเอเตือนว่า จากที่ทางการ

มาเลเซียจะห้ามส่งออกเนื้อไก่ จะส่งผล

ทำาให้เน้ือไก่แช่เย็นขาดแคลนช่ัวคราวในประ                                                           

เทศ ทางเอสเอฟเอจะทำางานร่วมกับบริษัท

ผู้นำาเข้าเน้ือไก่เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด 

แนะนำาให้ประชาชนซ้ือเน้ือไก่ในปริมาณเท่า

ที่จำาเป็น

ร้านค้าเน้ือไก่บางร้านในตลาดสดของ 

สิงคโปร์เผยว่า หลังจากมาเลเซียห้ามส่ง                                                          

ออกเน้ือไก่ พวกเขาอาจต้องปิดร้านช่ัวคราว 

มาเลเซียนอกจากส่งออกเนื้อไก่ไป

สิงคโปร์เป็นตลาดหลักแล้ว ยังส่งออกเนื้อ

ไก่ไปที่ไทย, ญี่ปุ่นและฮ่องกง 

ผู้นำามาเลเซียเผยด้วยว่า นอกจาก

การควบคุมการส่งออกเนื้อไก่แล้ว มาเล 

เซียจะส่งเสริมให้มีการเก็บสต็อกเน้ือไก่, 

ยกเลิกใบอนุญาตนำาเข้าเน้ือไก่กับบางประ                                                              

เทศ และให้คำาม่ันว่าจะสอบสวนข้อร้อง

เรียนเรื่องท่ีมีการขายเน้ือไก่เกินราคาควบคุม

มาเลเซียเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่

สูงขึ้น 2.2% เมื่อเดือนมีนาคม ส่งผลให้รา 

คาอาหารสูงขึ้น 4%

ขณะนี้ทั่วโลกมีความกังวลมากยิ่ง

ขึ้นเรื่องความไม่มั่นคงทางอาหารเป็นผล

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

สงครามรัสเซียบุกยูเครน ธนาคารโลกออก

มาเตือนในเดือนนี้ว่า ราคาอาหารที่สูงขึ้น

จะส่งผลกระทบที่เป็นภัยอย่างใหญ่หลวง.
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง 15

ลุ้นสัปดาห์หน้า

ดังนั้น ต้องมาดูภาพรวมทั้งหมดให้ครบทุกมิติ 

เพื่อทบทวนใหม่ทั้งหมด โดยจะต้องฟังจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะหลังจากเดือน 

มิ.ย. เราต้องตัดสินใจแล้วว่า สถานการณ์

สงครามรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อแบบไหน 

ทั้งนี้ ในช่วงต้นเดือน มิ .ย. จะ

หารือกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) และ สศช. เพื่อ

ประมาณการทางเศรษฐกิจจนถึงสิ้นปี 

เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ประมาณการ

รายได้จะเป็นอย่างไร ศักยภาพในการที่

เราจะมีรูม หรือช่องว่าง มีปริมาณในการ

ใช้ดูแลประคับประคองได้เท่าไหร่ โดยหลัง

เดือน มิ.ย. จะมีมาตรการออกมาเพิ่ม อาจ

จะไม่ใช่ 10 มาตรการเดิมก็ได้ ต้องดูตาม

ความเหมาะสม อาจจะเป็นมาตรการชุด

ใหม่ บางส่วนอันไหนดีอยู่แล้วอาจจะต่อ 

บางอันอาจจะเป็นมาตรการใหม่ขึ้น ส่วน

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 กระทรวงการ

คลังและ สศช. กำาลังดูอยู่

เมื่อถามว่า จะมีมาตรการช่วยเหลือ

ผู้ใช้น้ำามันเบนซินหรือไม่ นายสุพัฒนพงษ์

กล่าวว่า กำาลังดูอยู่ ซึ่งกำาลังหาสาเหตุอยู่ว่า

ทำาไมถึงขยับขึ้นขนาดนี้ เกิดจากอะไร ส่วน

จะให้เฉพาะกลุ่ม เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

หรือไม่นั้น ต้องดูในภาพภาพรวมก่อนว่า

เหตุที่ราคาขึ้นมาเพราะอะไร

ส่วนวงเงินที่เตรียมไว้สำาหรับมาตร 

การใหม่จำานวนเท่าไหร่นั้น นายสุพัฒนพงษ์

กล่าวว่า ยังไม่รู้ ต้องไปดูมาตรการก่อน เวลา

ยังพอมี ทั้งรายละเอียดของมาตรการและงบ

ประมาณ ต้องดูหลายด้าน เพราะเศรษฐกิจ

เราค่อยๆ เริ่มขยับขึ้น การประมาณการ

รายได้ การเก็บรายได้เป็นอย่างไรบ้าง สิ่ง

ที่เราทำาได้คือการประหยัดพลังงาน จะช่วย

ประเทศชาติได้เยอะกว่า 1 แสนล้านต่อปี 

รัฐบาลก็ทำาเต็มที่ ตอนนี้ตัวเลขยอดน้ำามันก็

เห็นว่าประหยัดกันมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดี 

จะผ่านไปได้ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า มาตรการที่

ออกมาใหม่จะเป็นมาตรการประคับประคอง 

ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นอีก

ส่วนหนึ่ง สำาหรับระยะเวลาของมาตรการ

จะนานเท่าไหร่ ต้องดูว่าตัวเลข รายได้ดี

มาตรการที่ออกมาจากจะมากกว่า 2-3 เดือน

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการบริหาร

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายสุ

พัฒนพงษ์เป็นประธาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่

ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ราคาน้ำามันดิบตลาด

โลกและน้ำามันดีเซลมีการผันผวนและ

ปรับขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง จนมีช่วงหนึ่งที่

สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) 

ต้องอุดหนุนราคาขายปลีกดีเซลหน้าสถานี

บริการน้ำามันลิตรละ 14 บาท รวมใช้เงิน

วันเดียวกว่า 900 ล้านบาท เพื่อพยุงราคา

ดีเซลลิตรละไม่เกิน 30 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ความ

ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผล

ให้ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกผันผวน

และปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบ

กับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลกระทบ

ต่อต้นทุนการนำาเข้าน้ำามันดิบ ทั้งยังต้อง

ติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผล 

กระทบไปยังราคาขายปลีกในช่วงสัปดาห์

หน้าว่าจะขยับขึ้นอีกหรือไม่

“อยากให้ประชาชนเข้าใจว่าแม้

รัฐบาลจะลดภาษีดีเซลลงลิตรละ 5 บาท 

แต่ราคาขายปลีกจะไม่ลดลงทันที เพราะ

ตอนนี้กองทุนน้ำามันติดหนี้สูงมาก โดยสิ้น

เดือนนี้จะทะลุ 80,000 ล้านบาทแน่นอน 

เพราะใช้เงินเดือนละกว่า 20,000 ล้านบาท 

จึงเป็นไปได้สูงที่สัปดาห์หน้าจะเห็นการ

ขยับขึ้นราคาดีเซลลิตรละ 33 บาท ดัง

นั้น สิ่งสำาคัญจะต้องสร้างความเข้าใจให้

กับประชาชนว่ารัฐบาลได้ใช้เงินเดือนละ 

20,000 ล้านบาท มาช่วยเหลือราคาน้ำามัน

ดีเซลตรงนี้” แหล่งข่าวระบุ

ดังนั้น กระทรวงพลังงานจะต้องสร้าง

ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงประเด็นนี้ว่า

ลดภาษีลงแล้วทำาไมราคายังสูง ซึ่งขณะนี้

ประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถพยุงราคาได้ 

และอยู่ในระดับลิตรละ 41-42 บาท ซึ่งหาก

ปล่อยให้กองทุนน้ำามันติดลบระดับ 100,000 

ล้านบาท ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะ

ถือเป็นหนี้ของประเทศเช่นกัน ซึ่งแนวโน้ม

ทั้งปีราคาจะยังคงมีความผันผวนอยู่ ใน

ระดับนี้แน่นอน สำาหรับประมาณการฐานะ

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 22 พ.ค.

2565 ติดลบ 76,291 ล้านบาท.

สภาจ่อถก

 

ที่มีการเน้นย้ำาว่าต้องให้ผ่านการพิจารณา

ของสภาให้ได้ นายวิษณุกล่าวว่า ยังไม่มี 

ตอนนี้มีร่างกฎหมายที่เสนอโดย ส.ส. ทั้ง

ของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมเป็น

จำานวน 50 ฉบับ ซึ่งร่างกฎหมายเหล่านี้จะ

จะเข้าสภา แต่ไม่จำาเป็นต้องไปนั่งฟังใน

ห้องประชุม ไปนั่งล่อโควิดทำาไม ขณะที่

รัฐมนตรีสลับกันเข้าในห้องประชุมสภา  

เพราะเวลาที่มี ส.ส.อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณฯ ก็จะมีการอภิปรายกระทรวงนั้น

กระทรวงนี้ สำาหรับรัฐมนตรีที่เป็นเจ้าของ

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ คือรมว.การคลัง 

ที่ รัฐสภา นายสาธิต ปิตุ เตชะ 

รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ..... พร้อมคณะ 

ถูกนำาขึ้นมาพิจารณาก่อน แต่หากรัฐบาลส่ง

ร่างกฎหมายตามไป รัฐบาลก็มีสิทธิ์ขอลัดคิว

ให้นำามาพิจารณาก่อนได้ แต่ตอนนี้ปล่อยให้

เป็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดย 

ส.ส.ในที่ประชุม ครม.พูดถึงเรื่องร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 ไม่ได้

กำาชับว่าต้องให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านสภา แต่

ตนได้แจ้งให้ ครม.ทราบว่าจะมีการพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เป็นเวลา 3 วันถ้ามี

ปัญหาอะไร ก็ให้รัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจง

ต่อข้อถามว่า นายกรัฐมนตรีจะ

ไปรับฟังการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประ

มาณฯ ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.นี้ด้วย

หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า นายกฯ อาจ

ยื่นร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่ กมธ.

พิจารณาเสร็จแล้วต่อนายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา เพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ

การประชุมร่วมรัฐสภาต่อไป

โดยนายสาธิตเแถลงว่า ทั้งสอง

กฎหมายนี้มีความสำาคัญที่จะเป็นเครื่อง

มือให้รัฐบาลและนายกฯ เกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง ไม่ว่ารัฐบาลจะครบวาระหรือ

นายกฯ ยุบสภา ซึ่งในร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

การเลือกตั้ง ส.ส. มีประเด็นสำาคัญที่ กมธ.

แก้ไข 37 มาตรา โดยคงร่างเดิมของ ครม.

ไว้ 23 มาตรา แก้ไขเพิ่มเติม 9 มาตรา 

และเพิ่มเติมมาตราขึ้นใหม่ 5 มาตรา ส่วน

ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีเนื้อหา  

16 มาตรา คงร่างของนายวิเชียร ชวลิต 

อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ 

ที่เป็นร่างหลัก 7 มาตรา มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

6 มาตรา และเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ 3 มาตรา

นายสาธิตกล่าวต่อว่า เรื่องกฎหมาย

เลือกตั้งเป็นที่ยุติในประเด็นสำาคัญคือเรื่อง 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน และ ส.ส.เขต 

400 คน โดยใช้การคำานวณหารด้วย 100 

ตามมาตรา 23 เรามีเกณฑ์เฉลี่ย ส.ส.บัญชี

รายชื่อ 1 คน ใช้วิธีคำานวณโดยใช้จำานวน

คะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด ไม่รวม

คะแนนที่ ไม่ประสงค์ลงคะแนน หารด้วย 

100 ก็จะเป็นเกณฑ์เฉลี่ย ส.ส. 1 คนในระบบ

บัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ มาตรา 23 มีการเขียน

เพื่อคำานวณว่าคะแนนที่เหลือเศษ ทั้งพรรค

ที่หารแล้วและพรรคที่ไม่มีเศษ หรือพรรคที่

มีเศษเท่าไหร่ก็ตามมานำามาจัดเรียงลำาดับให้

ได้ ส.ส.อีก 1 คนตามเกณฑ์ โดยการคำานวณ

คะแนนของ ส.ส.บัญชีรายชื่อนี้จะไม่ทิ้งน้ำา 

และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน

นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการ กมธ. 

กล่าวว่า กมธ.แก้ ไขวิธีทำาไพรมารี โหวตให้

สะดวกขึ้น ให้พรรคการเมืองคัดเลือกผู้สมัคร 

ส.ส.ด้วยวิธีไพรมารีโหวตแค่เขตใดเขตหนึ่งใน

จังหวัดเท่านั้น ไม่ต้องทำาทุกเขต หลังจากร่าง

กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับผ่านที่ประชุมรัฐสภา

ในวาระ 2-3 แล้ว จะส่งให้คณะกรรมการการ

เลือกตั้งพิจารณาว่าจะเห็นด้วยหรือแก้ไขใน

ส่วนใดหรือไม่ ไม่ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ

ตีความ ยกเว้นจะมีผู้เห็นแย้ง สามารถส่งให้

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ โดยใช้เสียงสมาชิก

รัฐสภา 1 ใน 10 ส่งให้ตีความ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กมธ.วิสามัญฯ 

กล่าวว่า หากยึดคะแนนจากการเลือกตั้ง 

ปี 2554 เป็นเกณฑ์แล้ว การคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อตามร่างกฎหมายลูกที่แก้ไขใหม่ จะ

มีค่าเฉลี่ยของ ส.ส.บัญชีรายชื่อต่อคนอยู่ที่ 

3.2 แสนคะแนน ส่วนคะแนนปัดเศษหลัง

จากคำานวณแล้ว ยังได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่

ครบ 100 คนนั้น พรรคที่จะได้การปัดเศษมี 

ส.ส.บัญชีรายชื่อในส่วนที่เหลือเพิ่ม อย่างน้อย

ต้องมีคะแนนเศษตั้งแต่ 1.7แสนคะแนนขึ้นไป

ขณะที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

ในฐานะรองประธาน กมธ. กล่าวว่า 

นายชวนมีดำาริว่าจะให้มีการประชุมร่วม

รัฐสภาในวันที่ 9-10 มิ.ย. แต่เนื่องจาก

มีระเบียบวาระที่ต้องบรรจุก่อนคือ ร่าง

พ.ร.บ.ตำารวจ จึงเห็นว่าควรจะขอเลื่อน

ระเบียบวาระกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับขึ้น

มาพิจารณาก่อนในวันที่ 9-10 มิ.ย. ซึ่งวิป 

3 ฝ่ายที่มาหารือกันในเบื้องต้นไม่ได้ขัดข้อง 

ด้านนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 

ส.ว. ในฐานะรองประธาน กมธ. กล่าว

ถึงในฐานะที่เป็น กมธ.เสียงข้างน้อยไม่

เห็นด้วยกับวิธีการคำานวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ แบบหารด้วย 100 จะร่วมกันลงชื่อ

ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้วินิจฉัย

หรือไม่ว่า สำาหรับตนคงจะไม่ยื่นแล้ว แต่

สำาหรับ ส.ว.ท่านอื่นไม่ทราบเช่นกันว่าพวก

เขาคิดอย่างไร ตนมาเป็น กมธ. ก็อยาก

จะพิจารณาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่สุด 

ซึ่งเสียงข้างมากเห็นชอบกับหารด้วย 100 

ประกอบกับถ้าส่งไปให้ กกต.พิจารณาแล้ว

เขาไม่ทักท้วง ตนก็ไม่ติดใจอีก

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่าย

ค้าน กล่าวถึงกรณีมี กมธ.เสียงข้างน้อย 

โดยเฉพาะ ส.ส.พรรคเล็กและ ส.ว.บางส่วน 

จะแปรญัตติเรื่องการคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อให้หารด้วย 500 ว่า เป็นสิทธิ์ที่เขา

สามารถทำาได้ เพราะตามกระบวนการข้อ

บัญญัติของกฎหมายในชั้นกรรมาธิการก็

ต้องว่าไปตามนั้น ส่วนในชั้นการพิจารณา

วาระ 2 และวาระ 3 ทุกคนก็สามารถทำาได้ 

เพราะยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ใน

การหาร 500 และหารด้วย 100 แต่ไม่

เป็นอะไรทุกอย่างก็ว่าไปตามขั้นตอนใน

สภา เสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ตัดสิน

เมื่อถามว่า เสียงที่เห็นต่างจะทำาให้

เกิดปัญหาสามารถคว่ำากฎหมายลูกทั้ง 2 

ฉบับได้หรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า คนในสภา

ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่จะต่าง

กันในคราวนี้ก็คือเรื่องการโหวตกฎหมาย

ลูก ไม่จำาเป็นต้องเอา 84 เสียง ส.ว.มาเป็น

เกณฑ์ เพียงแต่ใช้เสียงจำานวนครึ่งหนึ่งของ

รัฐสภา การพิจารณาร่างกฎหมายก็ผ่าน

แล้ว ซึ่งมันจะง่ายกว่าการโหวตรัฐธรรมนูญ 

ดังนั้นโอกาสที่กฎหมายจะตกหรือ ส.ว.จะ

คว่ำาได้นั้นก็เป็นเรื่องยากกว่าการพิจารณา

รัฐธรรมนูญ เพราะหากฝ่าย ส.ส.ยืนยันตาม

ร่างที่จะมีการพิจารณา น่าจะคว่ำายาก.

อาลัยส่งแตงโม

ลำาดับสุดท้ายเป็นการฌาปนกิจที่หน้าอุโมงค์

เพลิง (เตาเผา) ผู้ร่วมงานสามารถนำาดอกไม้

สด (ดอกกุหลาบ) มาแสดงความอาลัยเป็น

ครั้งสุดท้ายได้ที่อุโมงค์เพลิง และในวันที่  

25 พ.ค.นี้ ทางญาติจะเก็บอัฐินำาใส่โกศไว้คู่

กับทางนายโสภณ พัชรวีระพงษ์ ซึ่งเป็นคุณ

พ่อของแตงโม และอัฐิอีกส่วนหนึ่งจะมอบ

ให้แก่ทางนางภนิดา มารดา นำาไปเก็บไว้

นอกจากคนบันเทิงที่เดินทางมาร่วม

ส่งแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย นำาโดย เอ-ศุภ

ชัย ศรีวิจิตร, โม-อมีนา พินิจ, เป้ย-ปานวาด 

บุญยรัตกลิน, เต๊ะ-ศตวรรษ เศรษฐกร, รัศมี

แข ฟ้าเกื้อล้น, ปุ๊-อัญชลี จงคดีกิจ, อ้วน  

รีเทิร์น ฯลฯ แล้ว นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ 

หรือปอ, นายไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ หรือ

โรเบิร์ต, นายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาธร หรือ 

จ๊อบ และ น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ 

หรือกระติก เพื่อนที่อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุ

ได้เดินทางมาร่วมงานฌาปนกิจร่างของ

แตงโมด้วย โดยไม่เห็นนายวิศาพัช มโนมัย

รัตน์ หรือแซน มาร่วมงานแต่อย่างไร และ

ภายหลังที่ทุกคนวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัย

เสร็จสิ้น  เบิร์ด แฟนหนุ่มของแตงโมและ

เพื่อนสนิทได้พาแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของ

แตงโมทั้ง 3 ตัว ร่วมวางดอกไม้และเปิด

ให้แมวได้มอง และสัมผัสโลงศพ

นางภนิดาได้กล่าวคำาไว้อาลัยว่า เห็น

แตงโมเหนื่อยจากการทำางาน และเคยบอก

ให้เลิก แต่แตงโมไม่เลิก เพราะรักในอาชีพ

นี้ โดยแตงโมเป็นคนขยันทำางานและหา

รายได้ มีความจริงใจกับเพื่อนทุกคน แม้จะ

โกรธกันแต่ก็ยังไปรักเขาได้ แม่กับแตงโม

ก็เคยทะเลาะกัน แต่ไม่นานแตงโมก็จะมา

อ้อน โดยเฉพาะช่วงที่เสียคุณพ่อไป ตอน

นี้แม่เดินไปทางไหนก็จะเห็นภาพแตงโม

และยังทำาใจไม่ได้ ตอนนี้ยังเครียดอยู่ แต่

ต้องทำาให้ได้ แม้จะเป็นปีก็ตาม แตงโมมี

จิตใจที่เข้มแข็ง เป็นเด็กที่ ไม่ใช่ผู้หญิงจ๋า 

แต่ก็มีผู้ชายผสมครึ่งหนึ่ง บางครั้งก็พูดมึงกู 

แม่ก็ไม่ชอบ แต่แตงโมก็บอกพูดตามเพื่อน 

สุดท้ายแม่ก็รับได้ เพราะฉะนั้นแตงโมจะ

เป็นที่รักของเพื่อนและแฟนคลับ

“แม่เหมือนอะไรตันๆ ในอก อยาก

กราบขอบพระคุณทุกคนในงานที่มาให้

กำาลังใจแตงโมและแม่ตั้งแต่งานไว้อาลัย

แล้ว และอยากขอบคุณที่ยังรักแตงโมอยู่ 

ตอนนี้แม่ยังยึดคำาสอนพระอาจารย์ธงชัย 

ทำาให้คิดเรื่องความรักและการให้อภัย ถ้า

คุณมีความรักกับใครและทะเลาะกันต้อง

ให้อภัย ถ้าทำาได้คุณจะขึ้นสวรรค์ ถ้าทำา

ไม่ได้จะเป็นเรื่องติดในใจ ทำาให้แม่ไม่ถือ

โทษโกรธใคร เพราะทำาร้ายใจเราเอง และ

ลูกที่มองเราอยู่ด้วย จึงอยากให้ทุกคนให้

ความรักและการให้อภัย โดยแม่ได้ทดลอง

และทำาได้แล้ว อยากให้ทุกคนรู้ทำาได้จริงๆ”

นางภนิดากล่าวอีกว่า สุดท้ายเรื่อง

ของแตงโม แม่ลืมน้องไม่ได้ คิดถึงทุกวัน 

ตอนนี้พูดกับรูปเหมือนคนบ้า ยังทำาใจไม่ได้ 

เวลาจะนอนและกิน ต้องชวนแตงโมตลอด 

มีคนบอกแตงโมหิว แม่ก็จะจัดข้าวให้ทาน 

ความรักความคิดถึงเราก็ทำาทุกอย่าง ส่วน

เรื่องที่หลายคนข้องใจ แม่จะไม่ขอพูดวันนี้ 

เพราะแม่จะอยู่กับร่างแตงโมได้วันนี้ พรุ่ง

นี้ก็จะเก็บกระดูกใส่โกศ โดยอยากวิงวอน 

ถ้ารักกันชอบกัน ก็รีบให้อภัย เพราะจะดี

กับตัวเอง ไม่เช่นนั้นไม่มีใครช่วยท่านได้.
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กังขา

ช่วงเช้าหลังออกกำาลังกายแล้วเสร็จ ใส่บาตร

ที่ชุมชนตรอกพระเจน ย่านปทุมวัน เนื่องใน

โอกาสวนัคลา้ยวนัเกดิ 56 ป ีตอ่มานายชชัชาติ

พร้อมด้วย รศ.ดร.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย พี่ชายฝาแฝด และ อ.ปรีชญา 

สิทธิพันธุ์ พี่สาว ทำาบุญวันคล้ายวันเกิดครบ 

56 ปี โดยนิมนต์พระวัดพระยายังจำานวน 9 

รูป เจริญพระพุทธมนต์ที่ตึกวชิรญาณวงศ์ โรง

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายชชัชาตกิลา่ววา่ ความหวงัปนีี ้อยาก

เหน็คนกรงุเทพฯ รว่มมอืรว่มใจเปน็อนัหนึง่อนั

เดียวกัน และร่วมกันสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็น

เมืองน่าอยู่สำาหรับทุกคน ไม่สามารถทำาคน

เดียวได้ จึงอยากให้คนกรุงเทพฯ ส่งกำาลังใจ

และร่วมมือกัน มีความเห็นแตกต่างกันได้ แต่

อย่าทะเลาะกัน รักกันเข้าไว้

ต่อมา นายชัชชาติพร้อมด้วยนายจิร

เสกข์ วัฒนมงคล ว่าที่ ส.ก.เขตธนบุรี พรรค

เพื่อไทย (พท.) และนายวิรัช คงคาเขตร ว่าที่ 

ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) ลงพืน้ทีส่ำารวจปญัหาการกอ่สรา้งอโุมงค์

รัชดาฯ-ราชพฤกษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ที่มี

ความล่าช้า โดยนายชัชชาติระบุว่า กทม.ต้อง

เข้าไปเร่งรัดดำาเนินการ ต้องไปดูแลเรื่องการ

ก่อสร้าง ถ้าเป็นต้นเหตุของการเกิดการจราจร

ติดขัดในกรุงเทพฯ เป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องทำา

อย่างเร่งด่วน

1-2 วันเปิดตัวทีมงาน

นายชัชชาติกล่าวอีกว่า สิ่งแรกที่ต้อง

ทำาคือเอาทั้ง 14 โครงการมาดู บางโครงการ

หมดเวลาในการดำาเนนิการไปแลว้ หรอืดำาเนนิ

การไปแล้วต้องไปดูว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น เป็น

เหตุสุดวิสัยหรือไม่ สุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือ

ประชาชน รวมถงึการคนืพืน้ทีข่องแนวกอ่สรา้ง

รถไฟฟา้ตอ้งเอาจรงิเอาจงั ถงึแมว้า่จะไม่ไดแ้ก้

รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์แต่โครงการกอ่สรา้งเหลา่นีเ้ปน็

ส่วนหนึ่งที่ทำาให้พื้นผิวจราจรลดลง ทำาให้คน

เดินทางลำาบาก จากนี้จะต้องไปดูอีกจุดหนึ่งที่

แยกลำาสาลีที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม

และสีเหลืองมาบรรจบกัน เป็นถนนที่ กทม.

ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำาเพื่อ

บรรเทาปัญหา ได้รวมถึงจุดกลับรถ ทางข้าม

ถนน จะต้องเร่งรัดให้เร็วที่สุด ต้องไปดูข้อมูล 

ว่าโครงการมีอะไรผิดปกติ ซึ่งจะต้องให้ความ

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ได้ว่าใครทุจริต แต่ต้อง

ให้ความเป็นธรรม ต้องนึกถึงประชาชน พื้นที่

สาธารณะต้องรีบคืนให้ประชาชน 

นายชัชชาติยังกล่าวถึงการเปิดตัวทีมผู้

บริหาร กทม. ว่าขอให้รอประกาศผลการเลือก

ตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งขณะนี้มีพร้อมและมี

คนทีเ่ขา้ใจพรอ้มทำางาน ไมน่า่มปีญัหาอะไร ถา้

หากรับรองผลการเลือกตั้ง 1-2 วัน ก็ประกาศ

ได้เลย 

“ตอนนี้ขอทำาหน้าที่ผู้ว่าฯ ให้ดีที่สุดก่อน 

ส่วนเรื่องนโยบายก็พยายามเร่งรัดติดตามต้อง

ทำาตามทีส่ญัญากบัประชาชนไว ้สว่นเรื่องทีค่น

นำาเอาคะแนนผลการเลือกตั้งไปเป็นประเด็น

การเมืองว่าอาจทำาให้รัฐบาลสั่นคลอน แต่ละ

คนก็มีความเห็นต่างกัน ไม่ได้คิดอะไร อยู่ที่

ใครจะเอาไปวิเคราะห์เป็นข้อมูลสำาหรับการ 

เตรียมตัวในอนาคต แต่ละคนก็มีความเห็น

ต่างกันไม่มีใครถูก 100% เป็นการวิเคราะห์

ตีความไป เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน แต่สำาหรับ

ผมไม่ได้สนใจ เพราะหน้าที่คือทำางานที่ กทม.” 

นายชัชชาติกล่าว

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 

กลา่วถงึความคบืหนา้สญัญาสมัปทานรถไฟฟา้

สายสีเขียวว่า ต้องพิจารณากันต่อไป ต้องคุย

กันต่อ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการ

แตล่ะหนว่ยงานเขากำาลงัพจิารณาอยู ่เพราะวา่

วนันีก้เ็ปลีย่นผูว้า่ฯ กทม.ใหมแ่ลว้ กเ็ปน็ภาระที่

ตอ่เนื่องไป ฝากชว่ยแก้ไขใหม้นัเดนิไดก้แ็ลว้กนั 

ทำาให้มันถูกต้อง แค่นั้นเอง ไม่ได้ว่ามันผิดหรือ

ถกู นายกฯ กใ็หน้โยบายไป แตท่กุคนตอ้งไปทำา

ตามกฎหมายที่มีอยู่ ต้องรับผิดชอบ 

เมื่อถามว่า การเปลี่ยนผู้ว่าฯ กทม.ใหม่

จะเป็นอุปสรรคหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 

“ไม่มี จะมีได้ยังไง แค่คุยกันมันก็จบ มันเป็น

ระบบที่ต้องทำางานด้วยกันอยู่แล้ว 

เมื่อถามอีกว่า นายชัชชาติไม่เห็นด้วยที่

ต่อสัญญา จะพิจารณากันใหม่หรือไม่ นายกฯ 

กล่าวว่า เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และผู้ไดร้บัสมัปทานตอ้งคยุกนั แตข่อ้สำาคญัคอื

ยิ่งช้ามันยิ่งเสียผลประโยชน์ ประชาชนก็เดือด

รอ้น ฉะนัน้เรากอ็ยากใหท้กุอยา่งมนัสำาเรจ็ดว้ย

ความร่วมมือด้วยกันทุกฝ่าย ตนเองไม่ใช่ศัตรู

กับใครอยู่แล้ว แต่ทำางานด้วยหลักการ ด้วย

กฎหมาย ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ที่ต้องระวังเป็นที่สุด 

เมื่อถามว่า เรื่องจะจบเร็วๆ นี้ใช่หรือ

ไม่ นายกฯ กล่าวว่า “ก็คุยกันหรือยังล่ะ ต้อง

รอเขาคยุกนัเขาตอ้งรอ กกต.แตง่ตัง้กอ่นใชม่ัย้”     

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

กลา่วเชน่กนัวา่ ตอ้งปฏบิตัถิกูตอ้งตามระเบยีบ

ข้อกฎหมาย เรายืนยันหลักการนี้ ส่วนจะรื้อ

สัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือไม่นั้น ไม่ทราบ 

กทม.ตอ้งไปด ูกระทรวงคมนาคมบอกไปแลว้วา่

ใจความคืออะไร ให้ปฏิบัติถูกต้องตามมติ ครม.

เมื่อถามว่า นายชัชชาติระบุอยากให้

รถไฟฟ้าสายสีเขียวโอนไปเป็นของรัฐบาลจะ

เป็นไปได้หรือไม่ นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ขอให้

ดทูา่นกอ่น อยา่ไปพดูอะไรลว่งหนา้เลย เพราะ

มีรายละเอียดเยอะ แต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้

กฎหมายและสัญญา การที่อยู่ๆ จะไปลดอะไร

ตา่งๆ ตอ้งไปดดูว้ยวา่สญัญาสามารถทำาไดห้รอื

ไม ่ระวงัจะเปน็คา่โง ่และตอ้งใหน้ายชชัชาตริบั

ตำาแหน่งอย่างเป็นทางการก่อน อย่าเพิ่งถาม

อะไรล่วงหน้า

‘วัน’ ฟุ้งอาเหมาะนั่งประธาน

ขณะที่พรรค พท. นายวิชาญ มีนชัย

นันท์ ประธานภาค กทม. และนางพวงเพ็ชร 

ชุนละเอียด ผู้อำานวยการการเลือกตั้ง ส.ก. 

พรอ้มดว้ยวา่ที ่ส.ก. รว่มแถลงขา่วขอบคณุชาว 

กทม. โดยนางพวงเพช็รกลา่ววา่ ขอขอบคณุทกุ

คะแนนเสียงที่เลือก ส.ก.ของพรรคถึง 20 คน 

ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดการไม่เอารัฐประหาร และ

ขอให้คำามั่นว่าเราจะทุ่มเททำางานร่วมกับผู้ว่าฯ 

กทม. และ ส.ก.อย่างใกล้ชิดทุกพรรค ไม่แบ่ง

พรรคแบ่งสี จะผลักดันนโยบายของ ส.ก.พรรค

ในสภา กทม. รวมถึงนโยบายจากทุกพรรคที่

ช่วยแก้ปัญหาคน กทม.ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 

ขณะทีน่ายวนั อยูบ่ำารงุ ส.ส.กทม. พรรค 

พท. โพสตเ์ฟซบุก๊วา่ นายนวรตัน ์อยูบ่ำารงุ วา่ที ่

ส.ก.หนองแขม 7 สมยั อาวโุสทีส่ดุในสภา กทม. 

มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ วุฒิภาวะการเป็นผู้นำาสูง มี

ประสบการณท์างการเมอืงตัง้แตป่ ี2531 จนถงึ

ปจัจบุนัก ็34 ปแีลว้ เหมาะสมเปน็ประธานสภา 

กทม.มากที่สุด

ส่วนนายชัยธวัช  ตุลาธน  เลขาธิการ

พรรคก้าวไกล  (ก.ก.) กล่าวว่า ในวันที่  28-29 

พ.ค. จะจดัเวริก์ชอ็ปเตรยีมความพรอ้มของ ส.ก.                                                                     

พรรคในการทำางาน  และวางแผนงานวา่จะผลกั

ดันอะไรบ้างในสภา กทม. ส่วนเรื่องประธาน

สภา กทม.ยังไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องนี้   

รายงานข่าวถึงความคืบหน้าในการ

สรรหาประธานสภา กทม.แจ้งว่า ขณะนี้ทั้ง

พรรคเพื่อไทยและก้าวไกลพยายามทาบทาม

ว่าที่  ส.ก.ที่ ได้คะแนนที่ เหลืออยู่  ทั้งว่าที่  

ส.ก.พรรคประชาธิปัตย์ 9 เสียง,  กลุ่มรักษ์

กรุงเทพ 3 เสียง, พรรคพลังประชารัฐ 2 เสียง 

และพรรคไทยสร้างไทย 2 เสียง เพื่อดันคน

ของกลุ่มตัวเองเข้าไปนั่งในประธานและรอง

ประธานสภา กทม. เนื่องจาก ส.ก.หลายคนมี

ความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ไม่มีความขัดแย้ง

รุนแรงเหมือนในสภาผู้แทนราษฎร ที่มีการ

แบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนระหว่างขั้วฝ่ายค้านและ

รัฐบาล 

วนัเดยีวกนั ยงัคงมผีลพวงจากการเลอืก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. โดยหลังประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์กล่าวทักทาย

สื่อมวลชนอยา่งอารมณด์ ีพรอ้มโบกมอืทกัทาย

และกล่าวชวนว่า “ไปช่วยกันทำา บ้านเมือง

สำาคัญ ให้มันสงบเรียบร้อยก็แล้วกัน”

มรีายงานจากทำาเนยีบรฐับาลแจง้วา่ ใน

ระหวา่งนายกฯ รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั

กบัรฐัมนตรบีางสว่น พล.อ.ประยทุธ์ไดก้ลา่วถงึ

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่นายชัชชาติชนะ

ด้วยคะแนนล้นหลาม โดยหยิบยกนโยบายที่

นายชัชชาติประกาศไว้มากกว่า 200 ข้อขึ้น

มาปรารภว่า นโยบายที่นำาเสนอมานั้นมีเป็น

จำานวนมากแล้ว จะทำาได้จริงมากน้อยแค่ไหน 

ซึ่งบางนโยบายก็ต้องใช้เวลาทำาแบบค่อยเป็น

ค่อยไป ถ้าทำาได้หมดอย่างนั้นจริงอำานาจก็ยิ่ง

กว่านายกฯ เสียอีก

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 

กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ไม่ได้พูดถึงเรื่องการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ส่วนกรณีนายชัชชาติชนะ

ดว้ยคะแนน 1.3 ลา้นเสยีง กไ็มข่อตคีวาม ตีไม่

ถูก ให้ผู้เชี่ยวชาญตีไปก่อน

โยนถามสื่อเรตติงนายกฯ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

กล่าวถึงแนวทางการปรับตัวของพรรค พปชร. 

หลังได้ ส.ก.เพียง 2 ที่นั่งว่า จะไปรู้ได้ไง คุณ

บอกหน่อยสิ  

เมื่อถามวา่ สำาหรบัเรตตงิ พล.อ.ประยทุธ ์

ยังไปได้อยู่ไหมสำาหรับพลังประชารัฐ หัวหน้า

พรรค พปชร.ย้อนกลับว่า ก็ต้องถามคุณ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ใน

ฐานะผู้อำานวยการพรรค พปชร. กล่าวว่า ต้อง

ยอมรับว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอะไรที่มี

ความอดึอดักบั ส.ส.กบัรฐัมนตร ีเพราะใชพ้รรค 

พปชร.ลงสมคัร แตเ่รากลบัลงไปทำาอะไรกบัเขา

ไม่ได้ ลงไปช่วยหาเสียงไม่ได้ และต้องยอมรับ

ว่าพรรคการเมืองที่ส่ง ส.ก.ก็ไม่มีใครได้เกิน 

50% เพราะคะแนนของนายชัชชาติกระโดด

ไปคนเดียว ถ้าส่ง ส.ก. 50 เขต ก็คงได้ครบ 50 

เขต รับรองคนอื่นไม่มีได้แน่นอน อย่าไปคิดว่า

เป็นแลนด์สไลด์อะไรใหญ่โต แต่เลือกตั้งครั้ง

หน้าถึงจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร

เมื่อถามถึงกรณีที่นายชัชชาติอ้างถึง                                                        

คะแนนนิยมว่ามากกว่านายกฯ ต้องมีการ

ปรับอะไรหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า เมื่อผล 

ออกมาแล้วเขาก็พูดได้ ลองนายชัชชาติไปลง

จังหวัดอื่นก็คงไม่ได้แบบนี้ ต้องยอมรับว่าเขา

อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และมีภาพลักษณ์ที่คน

กรงุเทพฯ อยากพึง่พาและพึง่พงิในสิง่ทีห่าเสยีง

ไว้ และถ้าทำาในสิ่งที่หาเสียงไว้ ครั้งหน้าอาจ

ได้คะแนน 2 ล้านก็ได้ แต่หากทำาไม่ได้คะแนน

อาจเหลือ 2 แสนก็ได้ ดังนั้นอยู่ที่ว่าจะทำาได้

อย่างที่พูดหรือไม่

“ผมยังเชื่อมั่นว่าพรรคพลังประชารัฐ                                                    

ซึ่งสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ภาพลักษณ์ 

พล.อ.ประยุทธ์ยังดีกว่าหลายๆ คน ในความ

ซื่อสัตย์สุจริต และการทำางานไม่ได้มีอะไรด่าง

พร้อย อาจถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง ก็ต้องยอมรับ

สถานการณ์ ถามว่าใครเคยมาเจอปัญหาแบบ

โควิดและวิกฤต 2-3 อย่างแบบนายกฯ บ้าง” 

นายสุชาติกล่าว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรอง

หวัหนา้พรรคพลงั พปชร. กลา่วเชน่กนัวา่ จะไป

พูดว่าเป็นแลนด์สไลด์คงไม่ถูก แต่ต้องยอมรับ

ว่านายชัชชาติเป็นคนที่ประชาชนให้ความ

นิยมชมชอบ เป็นคนที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ที่

เหมาะสมที่ชาว กทม.เลือก ส่วนที่ได้คะแนน 

1.3 ล้านคะแนนแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลขาลง

หรือไม่นั้น เรื่องท้องถิ่นไม่เกี่ยวกับรัฐบาล มัน

คนละเรื่องกนั และไมเ่กีย่วกบัพรรคดว้ย เพราะ

ประชาชนเลือกที่นายชัชชาติคือนายชัชชาติ 

ไม่ใช่สังกัดพรรค 

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รมว.ยุติธรรม  ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการยทุธศาสตรพ์รรค 

พปชร. กล่าวว่า พปชร.ต้องปรับปรุงแนวทาง

ให้ตรงกับความรู้สึกและความพึงพอใจของ

ประชาชนและผู้ที่มีความรู้ เปลี่ยนจากสาย

ศิลปะเป็นสายวิทยาศาสตร์มากขึ้น

เมื่อถามว่า ต้องปรับเพิ่มแคนดิเดตนา

ยกฯ ของ พปชร.หรือไม่ นายสมศักดิ์หัวเราะ

พร้อมกล่าวว่า ยังไม่ถึงขนาดนั้น

ส่วนนายสันติ พร้อมพัฒน์  รมช.การ

คลัง ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร.กล่าวว่า 

นายกฯ ทำางานเพื่อประชาชน ซึ่งบางครั้งพวก

เราก็ลืมไปว่านายกฯ ทำางานทุ่มเท กล้าตัดสิน

ใจในหลายๆ เรื่องทีท่ำาใหส้ถานการณบ์า้นเมอืง 

สถานการณ์เป็นอยู่พี่น้องประชาชนไม่ได้เลว

ร้ายลงไปกว่าทุกวันนี้ เรตติงของนายกฯ ยัง                                                               

ดีอยู่ และมั่นใจว่าในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ เมื่อเรา

เปิดประเทศแล้ว ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวจะเข้า

มาอย่างเดียว นักลงทุนต่างๆ ก็จะเข้าในบ้าน

เมืองของเรา ก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

พรรคเศรษฐกิจไทยแตกเละ

นายสุชาติยังกล่าวถึงเสียงสนับสนุน

ของพรรคเล็กต่อรัฐบาลว่า เมื่อเขาสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ์ตั้งแต่วันแรก ก็ยังยืนยันว่าถึง

คราวที่ต้องใช้เสียงสนับสนุนก็ไม่มีเหตุผลใด

ที่ ไม่สนับสนุน วันนี้ยังเชื่อมั่นว่าเสียงรัฐบาล

ยังแน่นอยู่ 

ขณะเดียวกัน มีความเคลื่อนไหวที่

พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) เมื่อมีข่าวสะพัด

ว่า พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้า

พรรค ศท.จะลาออก เนื่องจากมีแนวทางไม่

ตรงกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา  

เลขาธิการพรรค เกี่ยวกับจุดยืนว่าจะหนุน-ไม่

หนุน พล.อ.ประยุทธ์  โดย พล.อ.วิชญ์ยืนยัน

ว่า ยังไม่ลาออก แต่ยอมรับว่าวันที ่ 23 พ.ค. 

ตัดสินใจลาออกแล้ว แต่หลายคนโทรศัพท์มา

ขอใหต้ดัสนิใจใหมอ่กีครัง้ อยากใหอ้ยูช่ว่ยแก้ไข

ปัญหากันไปก่อน

“ผมและ ร.อ.ธรรมนัสมีความไม่เข้าใจ

กัน ต่างคนต่างทำา เลยคิดว่าไปด้วยกันลำาบาก 

แต่สิ่งสำาคัญถ้ารับฟังทั้งสองฝ่าย มันก็ไปได้ 

แต่นี่คือการรับฟังไม่มี ไปเชื่อบุคคลที่สามบ้าง 

ซึ่งผมไม่ได้สนิทกับ ร.อ.ธรรมนัส เพียงแต่

ท่านเคยเป็นลูกน้องของ พล.อ.ไตรรงค์ อินทร

ทัต ที่เป็นเพื่อนอยู่ด้วยกัน เลยชวนมาอยู่กับ 

พล.อ.ประวิตร มาร่วมทำางานเพื่อบ้านเมือง” 

พล.อ.วิชญ์ระบุ

ต่อมา นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรค ศท.กล่าว

ว่า กรรมการบริหารพรรคจำานวน 15 คน                    

ได้ยื่นหนังสือลาออกลงวันที่ 24 พ.ค.2565                   

ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและนำาราย 

งานต่อ กกต.แล้วนั้น  จะส่งผลให้มีการปรับ

โครงสร้าง กก.บห.ใหม่ โดยจะจัดประชุม

ภายใน 45 วัน

 มีรายงานว่า กก.บห.ที่ลาออกอยู่ ใน

สาย ร.อ.ธรรมนัส ทำาให้พรรคต้องจัดประชุม

ใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะจัดในช่วงต้นเดือน  มิ.ย.  โดย                    

ร.อ.ธรรมนัสจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเอง  

รายงานแจ้งอีกว่า ในการประชุม ครม.  

ไดม้กีารหารอืวงเลก็ทีม่ ี พล.อ.ประยทุธ์ไดพ้ดูถงึ

ความขัดแย้งระหว่าง  พล.อ.วิชญ์กับ ร.อ.ธรรม

นัส  ที่มีความคิดสวนทางกันตลอด  โดยเฉพาะ

จดุยนืเรื่องการสนบัสนนุนายกฯ  รวมทัง้บทบาท 

ของ  พล.อ.วิชญ์ ที่ไม่ค่อยได้รับความสำาคัญ ทั้ง

ที่เป็นหัวหน้าพรรค  แต่กลายเป็น  ร.อ.ธรรมนัส

ที่ดูเป็นผู้นำาพรรคมากกว่าด้วย

ในช่วงเย็น พล.อ.วิชญ์ให้สัมภาษณ์อีก

ครั้งภายหลังกรรมการบริหารพรรค 15 คน

ยื่นหนังสือลาออกว่า “ขอลาออกจากหัวหน้า

พรรคเศรษฐกิจไทย และขอกราบขออภัย

พี่น้องประชาชน ลำาพังผมคนเดียว ไม่อาจ

ปกป้องความสุขของประชาชนได้ตามที่ผมคิด

หวังและตั้งใจ โดยเฉพาะจุดที่ผมยืนอยู่นั้น ทำา

ตามสิง่ทีต่ัง้ใจไดย้ากลำาบากในความคดิเหน็ของ

ผม ควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบอบ

ประชาธปิไตยทีท่ำางานรว่มกนั ทกุฝา่ยไรข้ดัแยง้ 

ไรแ้บง่แยกใหป้ระชาชนตดัสนิใจรว่มกนั ผมขอ

ขอบพระคุณท่านสมาชิกพรรคฝ่ายที่สนับสนุน

และให้กำาลังใจผมมาตลอด”.


